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1. ประวิตชีวิตโดยท่ัวไป
1.1 ประว้ตชีวิดในวัยเด็ก
ลาวัณย์ ดาวราย เกิดเม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2478 ที่ฝังธนบุรี ในครอบครัวของ พลเรีอ 

โทศรี และ ม.ร.ว. อบละออ ดาวราย บิดาประกอบอาชีพรับราชการทหารเรีอ มารดาเป็นครูลอน 
อยู่ท่ีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ลาวัณย์มีพี่น้องทั้งหมด 9 คน เป็นหญิง 5 คน ชาย 4 คน ในขณะที่เกิด 
น้ัน มีพ่ี,ชายคน'โต 1 คน และมีพ่ีลาวซึ่งเป็นบุตรคนที่ 2 และ 3 ดังนั้นในขณะที่มารดาตั้งครรภ์ 
ลาวัณย์ ทุกคนจึงต่างคาดหวังว่าจะได้บุตรชายเพราะมีบุตรสาวติดกันมาลองคนแล้ว ลาวัณย์ถือ 
กำเนิดเป็นบุตรคนท่ี 4 ของครอบครัวซึ่งเป็นก็เด็กผู้หญิงอีก ลาวัณย็ได้อธิบายลักษณะรูปร่างหน้า 
ตาของดัวเองว่า “ผอมๆ ตัวยาวๆ แล้วก็ดำ” (ลาวัณย์ อุปอินทร์, สัมภาษณ์ ,21 มกราคม 2545) 
เม่ือเปรียบเทียบกับพี่น้องคนอื่นแล้วดูแตกต่างกันมาก เพราะพ่ีสาวคนโตและพี่สาวคน?องเป็นเด็ก
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“...พอมาถึงท้องเราปีบ ทุกคนก็หวังว่าคงจะได้ลูกผู้ชายลักทีล่ะนะ ปรากฎว่าออกมาตัว 
ยาวเชียวนะคะ ดำเชียว แล้วคุณแม่บอกว่ามันคงรู้ว่าออกมาแล้วเป็นหมาหัวเน่า ไม่มีใคร 
เขาสนใจ ไม่ยอมออกค่ะ อยู่ในท้องเกินกำหนดจนคุณแม่เดินไม่ไหว ต้องหยุดสอนอยู่ที่ 
บ้าน แล้วพอคลอดออกมาก็ คุณพ่อก็ไม่ค่อย...คงหวังว่าจะได้ลูกผู้ชายน่ะนะคะ พอเป็น 
ลูกผู้หญิงก็ไม่ค่อยสนใจ...”

(กองบรรณาธิการไลฟ้ แอนด์ แพ่มิล่ี,2539)

ผิวขาว ดูน่ารัก โดยเฉพาะพ่ีสาวคนรองเป็นเด็กหน้าตาน่ารักมาก สมัยน้ันดาราเด็ก เชอร่ี เทมเปิล
กำลังมีช่ือเสียงและเวลาท่ีมารดาพาพ่ีสาวคนรองน้ีไปท่ีไหน คนมักจะพูดว่า “ต๊าย! ยังกะเชอร่ี เทม
เปิล” และมักจะขออุ้มพ่ีสาวคนรองน้ีอยู่เสมอ

การท่ีลาวัณย์เป็นลูกสาวคนท่ี 3 และยังอาจเรียกได้ว่าเป็นลูกคนกลางๆของครอบครัว จึง 
ทำให้ทางบ้านไม่ได้เข้มงวดกับลาวัณย์มากนัก ในขณะที่พี่ลาวทั้ง 2 คนเป็นเด็กที่เรียบร้อยมาก 
ลาวัณย์กลับเป็นเด็กท่ีชนและไม่เรียบร้อยนัก อีกทั้งในเวลาต่อมาลาวัณย์มีน้องชายอีกคนหนึ่งซึ่ง 
สนิทสนมกันมาก มักจะซักซวนกันออกไปเล่นยํ่าปลากัด กัดจิ้งหรีดหรือปีนต้นไม้ที่สวนบรีเวณข้าง 
บ้านอยู่เสมอ ลาวัณย์เองให้ลัมภาษณ์ตัวเองก็รู้สึกเบื่อหน่ายที่จะต้องทำตัวเรียบร้อย

“ ...เราค่อนข้างเกเรหน่อย เวลาพูดจา ผู้ใหญ่บอกว่าจะพูดขวางๆน่ะ ใครๆก็พูดอย่างนี้ เรา 
ก็ฟังม ั่ง ไม่ฟ ัง ม่ัง ไม่ค่อยเรียบร้อยทั้งแต่เด็กๆเขาก็เลยหาว่าเราบ้าๆบอๅ เขาหานะ จรีงๆ 
เราอาจจะไม่ได้บ้าก็ได้ (หัวเราะ) แต่เราทำอะไรไม่เหมือนใคร คือทำอะไรที่ไม่ค่อยเป็นเล้น 
เป็นระเบียบ ผู้ใหญ่เขาก็ทั้งข้อไว้ ว่านึ่มันติงต๊องอะไรอย่างนี้...”

(กองบรรณาธิการไลฟั แอนด์ แพ่มิล่ี,2539)

ชีวิตในวัยเด็กนั้นลาวัณย์ไม,ค่อยสนิทสนมกับบิดามากนักเนื่องจากพลเรือโทศรีได้ไป 
ศึกษาการต่อเรือที่ประเทศอังกฤษและประเทศเยอรมันเป็นเวลาหลายปี และยังต้องเดินทางไปต่าง 
ประเทศอยู่เสมอ และเนื่องจากลาวัณย์เป็นเด็กผอมสูงและผิวคลํ้าผิดกับพี่น้อง ผู้ใหญ่จึงมักจะพูด 
แหย่ว่า ลา1วัณย่ไมัใช่ลูกแท้ๆ,ของครอบครัว แต่เป็นเด็กที่ติดสวะลอยนํ้ามาบ้าง หรือเป็นเด็กที่เก็บ 
มาเล้ียงบ้าง ดังน้ันเมื่อพลเรือโทศรีกลับมาจากต่างประเทศ ในระยะแรกๆลาวัณย์จึงไม่กล้าเข้าไป 
ใกล้ชิดหรือพูดคุยด้วย ได้แต่วิ่งหลบไปหลังบ้านแล้วแอบดูอยู่ห่างๆ

และเน่ืองจากบิดาของลาวัณย์รับราชกา?ทหาร จึงค่อนข้างเข้มงวดกับลูกๆในเรื่องระเบียบ 
วินัย เม่ือถามว่าบิดาดุไหม ลา1วัณย์ตอบ1ว่า บิดาของตนชื่อ ศรี นามสกุล ดาวราย แต่คนมักเรียกว่า
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เสือ ดาวร้าย “ดุหรือเปล่าคิดเอาเองก็แล้วกัน” ลาวัณย์เล่าว่าบิดาเป็นคนเสียงดัง และ “ด่าเก่ง’’ 
และเป็นคนท่ีมีความสามารถทางการต่อเรือมาก โดยเป็นคนไทยคนแรกที่ต่อเรือรบหลวง แต่ถึง
แม้บิดาจะเป็นคนท่ีเข้มงวดกับลูกๆมาก แต่ก็เป็นคนที่มีเหตุผล ลาวัณย์ได้เล่าถึงเหตุการณ์ครั้ง 
หนึ่งที่เคยสนทนากับบิดาว่าได้เห็นนักเรืยนเตรียมทหารขึ้นรถโดยสาร ตนเห็นว่ามีที่ว่างจึงเรียกไห้ 
น่ัง แต่นักเรียนเตรียมทหารคนน่ันก็ยอมไม่น่ัง ยังคงยืนอยู่อย่างนั่น และลากัณย์เคยได้เห็นเวลา 
ทหารรับประทานอาหาร ก็จะยกซ้อนขึ้นกินเหมือนกับหุ่น ซึ่งลาวัณย์รูสึกไม่เข้าใจเนื่องจากเห็นว่า 
เม่ือเป็นคนธรรมดาก็ควรมีจิตใจแคะความรู้สึกอย่างมนุษย์ท่ัวๆไป บิดาก็ได้อธิบายว่า น่ีคือกฎ'วินัย 
ของทหาร ซึ่งจำเป็นในเวลาออกลงคราม ลาวัณย์ก็ย้อนถามกลับว่า

“ ...“แล้วบ้านเรามันมีสงครามไหมล่ะ” ถามท่าน พ่อก็บอกว่า "นั่นล่ะ ถ้ามันไม่แกไว้ เกิด 
มันมีข้ึนมาแล้วมันปีกประเดียวเดียวไม่ได้ คนเรานึ่ต้องปีกให้เข้าลายเลือด” ...”

(กองบรรณาธิการไลฬ แอนดั แพ่มิล่ี,2539)

จากความที่เป็นคนไม่ชอบอยู่ในระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดนี้ ลาวัณย่จีงเป็นบุตร 
ลาวเพียงคนเดียวท่ีทีนัลัยไม่เรียบรัอย ในขณะที่พี่ลาวและ,น้องลาวคนอื่นๆนั่นเรียบร้อยกัน1ทุกคน 
ลาวัณย์ยังได้ให้ลัมภาษณ์ในนิตยสารเล่มเดียวกันน้ีว่า

“...ทนอะไรท่ีมันเป็นระเบียบวินัยมากเกินไป มันก็รู้สึกรับไม่ได้นะคะ คือเราเป็นคนน่ะนะ 
เราควรมีจิตใจ ควรจะใชความรู้สึกได้บ้าง แต่ว่าทุกๆอย่างในลังคมนี่มันก็มีเหตุมีผลของ 
มันนะคะ เราจะไปท่าอย่างที่คิดว่ามันดีตามที่เราคิดทั่งหมด เราก็ไม่ได้คิดถูกทั่งหมด 
นะ...’'

“ ...คือนอกน่ันเขาเรียบร้อยค่ะ ครูไม่ใช่ไม่ยอมนะ เพียงแต่ว่ารับฟัง แต่ไม่ท่าตามเท่านั่น 
เอง ก็ไม่ถึงกับเถียงหรอกคะ คือถ้าเราท่าเป็นไม่ลนใจไม่รู้!มัชี้ เดินเลี่ยงหนีไปเสีย ไม่ถึงกับ 
เถียง เพราะเด็กสมัยก่อนเถียงไม่ได้...”

สำหรับปฏิกิริยาของบิดามารดาต่อท่าทีของลาวัณย์น้ี มารดามักบอกว่า “ช่างมันเถอะ มัน 
บ๊องๆ ยกเว้นไว้ลักคนหนึ่ง" ซึ่งท่าให้เม่ือเปรียบเทียบกับบรรดาพี่น้องที่เป็นผู้หญิงแล้ว ลาวัณยํมี 
บุคลิกนิลัยค่อนออกไปทางเด็กผู้ชายมากกว่า ซึ่งก็ได้ล่งผลต่อบุคลิกภาพและอุปนิลัยของลาวัณย์ 
ในเวลาต่อมา



47

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าที่บ้านจะไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก และยังเป็นเด็กที่มีรูปร่างหน้า 
ตาและอุปนิสัยผิดกับพ่ีน้องผู้หญิงคนอ่ืนๆ แต่ในวัยเด็กลาวัณย์ก็ไม่มีความรู้สึกว่าตนแปลกแยก
จากพ่ีน้องเลย ลาวัณยัเล่าว่า ไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าใดนัก บางครังเมื่อมีเพี่อนของบิดามารดามาเยี่ยม 
ที่บ้านก็จะนึกว่าตนเป็นเด็กรับใช้ ลาวัณย่ให้สัมภาษณ์ใน Bangkok Post (2002) ว่า เม่ือตนได้ 
ยินอย่างน้ันก็หัวเราะ ไม่ได้รู้สึกน้อยใจหรือขัดใจแต่อย่างใด

เมื่อบิดาต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ ลาวัณย่จึงลนิทลนมกับมารดามากกว่า แต่ก็ไม่ 
มาทเท่ากับแม่ลูกในสมัยน้ีนัก “...คือสมัยก่อนถึงจะสนิทยังไงก็ไม่เหมือนสมัยนี้นะคะ คือ สมัยน้ี 
เราเล้ียงลูกเหมือนเพ่ือนนะคะ มือะไรไม่ต้องบิดแม่นะ มีแฟนก็เล่าให้แม่ฟัง ลมัยก่อนไม่ใช่อย่าง 
นั้น มันคนละเรองกัน เวลามีอะไรเราก็จะเล่าให้พี่ๆน้องๆฟังมากกว่า..." (กองบรรณาธิการไลฟั 
แอนด์ แฟรลี่,2539)

สาเหตุที่ลาวัณยัมาลนใจทางศิลปะนั้น ลาวัณยักล่าวว่าไม่ทราบแน่ขัด เพียงแต่รู้สึกว่า 
ชอบ โดยอาจจะมีแรงกระตุ้นให้สนใจเล็กน้อยอยู่บ้างจากการที่เห็นพี่สาววาดตุ๊กตากระดาษ และ 
ทำชุดแต่งตัวให้ตุ๊กตา ก็สนใจมาวาดเล่นตามอย่างพี่สาวบ้าง อีกประการหนึ่งคือบิดาเดินทางไป 
ต่างประเทศและได้ซื้อหนังลือโปสการ์ดผลงานของศิลปินซาวอิตาลีกลับมา เมื่อลาวัณยัIด้เห็นก็รู้ 
สึกชอบและเริ่มมีความลนในใจในทางศิลปะ

1.2 ป‘ระวัติการศึกษา
ลาวัณยํได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนปิยะ (ป๋จจุบันนี้เลิกกิจการไปแล้ว) จาก 

นั้นจึงเข้ามาเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสตรีวัดระฆังจนจบการศึกษา ระหว่างที่เรียน 
อยู่ท่ีโรงเรียนสตรีวัดระฆังน้ี ลาวัณยัเป็นเด็กที่ชอบทำกิจกรรมของโรงเรียน โดยเป็นนักกีฬาวิ่งแช่ง 
เป็นนักกีฬาเนทบอล และเมื่อทางโรงเรียนมีกิจกรรมใดๆที่ต้องอาศัยการวาดภาพหรือการประดิษฐ์ 
เช่น การท่าพวงมาลาในวันบิยะมหาราช ลาวัณยัก็มักจะมาช่วยทำกิจกรรมเหล่าน้ีเป็นประจำ 
ระดับผลการเรียนของลาวัณยันั้นเรียกได้ว่าเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีคนหนึ่ง แม้ไม่ได้อันดับ 1 
แต่ก็มักจะสอบได้เลขตัวเดียวเสมอ ในระหว่างที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนสตรีวัดระฆังนี้ ลาวัณยัเร่ิมมี 
ความสนใจทางศิลปะมากขึ้นเนื่องจากอาจารย์ผู้ลอนวิชาวาดเขียนคืออาจารย์ธำรง โกมลบุตร
เป็นน้องชายของสันต์ เทวรักษ์ ซึ่งนักเขียนท่ีลาวัณย่ช่ืนชอบ จึงมักไปพูดคุยกับครูลอนวาดเขียนอยู่ 
เสมอ และลาวัณย์ยังทำคะแนนในวิชาวาดเขียนนี้ได้ดีกว่าเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นด้วย “อาจารย์ลอน 
วาดเขียนค่อนข้างจะกดคะแนน เพี่อนๆนี่จะได้ 1 ได้ 2 กันเป็นแถว แต่พอถึงเราคะแนนดี" (กอง 
บรรณาธิการไลฟั แอนด์ แฟมิล่ี,2539) ซึ่งลาวัณย์เล่าว่ามักจะได้คะแนน 7 หรือ 8 หรือในบางครั้งก็ 
ได้ถึง 9 ใน Bangkok Post ลาวัณย่ได้ให้สัมภาษณ์ว่า โดยมากนักเรียนที่ได้คะแนนดีในทางศิลปะ 
มักจะได้คะแนนอ่อนในวิชาอ่ืน เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ตนเองจึงพยายาม
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ทำคะแนนในวิชาอ่ืนให้ดีด้วย ลาวัณฟ้โอกาสได้ปีกฝนทักษะทางศิลปะในการเรียนวิชาอื่นด้วย
เช่น วาดแผนท่ีในวิชาลังคม ทำภาพประกอบในวิชาวิทยาศาสตร์ เวลาที่โรงเรียนมีการลัดประกวด 
วาดภาพก็ร่วมส่งงานเข้าประกวด และในบางครั้งก็ได้รับรางวัลชนะเลิศ ลาวัณย์คิดว่าความหลง 
ไหลในศิลปะของตนเร่ิมข้ึนในช่วงเวลาน้ันเอง แต่ก็ยังไม่เต็มท่ีนัก

“ ...I think my passion for art started to blossom at that time...though it still hadn’t 
come into full bloom...”

(Bangkok Post,2002)

ลาวัณย์เริ่มมีความสนใจทางศิลปะอย่างจรีงลังเม่ือหม่อมหลวงเบญจมาศ ชุมลาย ซ่ึงอยู่ 
ท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้มาปีกสอนวิชาศิลปะท่ีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ลาวัณย์จึงได้ทราบว่านอก 
เหนือจากโรงเรียนเพาะช่างแล้ว ยังมีมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ให้การศึกษาทางด้านศิลปะด้วย
ประกอบกับมีเพ่ือนเล่าให้ฟังว่าที่มหาวิทยาศิลปากรมีการเรียนการลอนทางด้านศิลปะ ลาวัณย์จึง 
ได้ไปลังเกตการณ์ท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งในขณะนั้นที่หอศิลป๋ มีการแลดงศิลปกรรมแห่งชาติ 
อยู่ เมื่อลาวัณย่ได้เข้าไปชมการแสดงงานศิลปะดังกล่าวจึงได้ตระหนักในตนเองว่า “...It was then 
that I realised I has fallen in love with art, heart and soul...” (Bangkok Post,2002) ลา1วัณย์ 
จึงตัดสินใจแน่วแน่ที่เรียนต่อทางด้านศิลปะและได้เข้ามาปีกทักษะปีมีอทางศิลปะที่มหาวิทยาลัย 
ศิลปากรโดยท่ีไม่ได้บอกให้บิดามารดาทราบ เลยเพราะเนื่องจากในขณะนั้นลังคมมักมองอย่างดู 
ถูกว่าคนที่เลือกเรียนศิลปะเป็นคนที่ไม่ลามารถเรียนวิชาสามัญได้ และมักมองว่าคนท่ีเรียนศิลปะ 
เป็นคน “บ้าๆบอ” เนื่องจากมักแต่งตัวและพูดจาท่ีไม่เหมือนคนทั่วๆไป ดังท่ีลาวัณย์เคยให้ 
ลัมภาษณ์ไวิในมติซนรายวัน (2531) ว่า

“...ตอนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่เห้นด้วย เขาบอกว่า.... 
เรียนศิลปะน่ืนะพวกผู้หญิงเขาไม่เรียนกันหรอก เรียนแล้วจะบ้าๆบอๆ...”

ทางบ้านก็ไม่ระแคะระคายว่าลาวัณย์ไปปีกทักษะทางศิลปะที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เพราะปกติลาวัณย์เป็นเดกที่ชอบทำกิจกรรมกับทางโรงเรียนจึงมักจะออกจากบ้านทุกวันแม้แต่ใน 
วันหยุดเสาร์อาทิตย์ ในปี พ.ศ. 2495 เม่ือจบช้ันมัธยม 7 แล้ว ในปีนั้นทางมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ได้เปิดโรงเรียมศิลปศึกษาข้ึน (ป็จจุบันคือโรงเรียนช่างศิลป) ลาวัณยํได้มาลอบเข้าโรงเรียนเตรียม 
ศิลปศึกษาน้ี ซึ่งในตอนนั้นลาวัณย์ต้องแอบนำประกาศนืยบัตรของมัธยม 6 ที่เก็บ,ไว้ใ'นต้ท่ีบ้าน'ไป 
สมัครสอบเอง เพราะไม่กล้าบอกกับบิดาและมารดาว่าตนต้องการจะเรียนศิลปะ ผลปรากฏว่า
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ลอบผ่านได้เป็นลำดับท่ี 1 ซึ่งลาวัณย์รู้สึกดีใจมาก แต่ก็กังวลว่าจะบอกกับทางบ้านอย่างไร ในที่สุด 
ก็คิดได้ว่าหากต้องการจะเรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนั้นจะต้องบอกให้ทางบ้านรู้ความจริง จึงได้ 
รวบรวมความกล้าตัดสินใจไปบอกมารดา ลาวัณยงิคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “...บอกว่า แม่ หนูแอบ 
ไปสอบเข้าที่เตริยมศิลปากรแล้วสอบเข้า1ได้ รับรองเลยว่าจะเรียนให้ดี...” (มินตรา,2538) มา?ดา 
ไม่ได้กล่าวตำหนิอะไรและยังได้เป็นผู้ใปมอบตัวลาวัณย์ที่โรงเรียนเตรียมศิลปคึกษาด้วย “...ท่ีจริง 
คุณแม่เป็นคนท่ีค่อนข้างเข้าใจนะคะ แต่อาจจะเป็นเพราะสามีเป็นทหาร แล้วก็มีระเบียบวินัย ก็มัก 
จะโอนอ่อนผ่อนตาม...” (กองบรรณาธิการไลพ่ แอนด์ แฟมิล่ี,2539) ในขณะนั้นบิดาอยู่ต่าง
ประเทศพอดี เมื่อกลับมารู้ว่าลาวัณย่ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนเตรียมศิลปศึกษาและซึ่งจะเลียเวลา
เรียนหลักสูตรเตรียมก่อน 2 บี จึงจะได้เข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยก็ไม่พอใจนัก เพราะการ 
เรียนปีหน่ึงก็จะต้องหมดเปลืองค่าใช้จ่ายไม่น้อย แต่บิดาก็ไม่ได้ดัดค้านแต่อย่างใด ทำให้ลาวัณย่รู้ 
ลึกเกรงใจทางบ้านและสำนึกว่าตนเป็นผู้เลือกท่ีจะเรียนทางศิลปะน้ีเอง จึงตั้งใจทุ่มเทกับการเรียน 
มาก

“...ฐานะตอนนั้นคือท่ีบ้านก็เป็นข้าราชการ แล้วคุณพ่อนึ่เป็นที่รู้กันเลย1ว่าเป็นคนตงฉิน
มาก ก็มีแต่เงินเดือน ลูกก็เยอะ ทั้งลูกตั้งหลาน เราจะต้องเรียนย้อนไปย้อนมาก็มีฅวามรู้ 
ลึกเกรงใจทางบ้าน พอตอนหลังคุณพ่อรู้ก็ไม่ค่อยพอใจ แต่ก็'ไม่,ได้เอ็ดอะไร แต่ก็1ไม่,ได้ 
สนับลนุนอะไร ไม่ได้คัดค้าน ครูก็เลยสำนึกว่าครูเป็นคนที่เลือกชีวิตเองที่จะมาทางนี้
เพราะฉะน้ันตอนท่ีเรียนท่ีศิลปากรครูจะทุ่มเทมาก ถวายชีวิตเลย...”

(ลาวัณย์ อุปอินทร์, สัมภาษณ์,21 มกราคม 2545)

ลาวัณย่ใด้เข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมศิลปศึกษารุ่นท่ี 1 เพื่อนที่เรียนรุ่นเดียวกันนี้เช่น
สาโรช จารักษ์ อดีตผู้1อำนวยการกองหัตถศิลป๋และรองอธิบดีกรมศิลปากร ว่าที่ร้อยตรีสมคักดิ้ 
รัตนกุล อดีตผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร สันต์ ลารากรบริรักษ์ และ 
ประติมาก? เลวต เทศน์ธรรม ขณะที่เรียนนั้นลาวัณย่จึงตั้งใจและทุ่มเทกับการเรียนศิลปะอย่าง 
มาก ทำงานศิลปะอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และผลจากความตั้งใจพยายามนี้ 
ลาวัณย์จึงเป็นนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีเป็นท่ี 1 ของชั้นเรียนตลอด ลาวัณย์เล่าว่าที่จริงแล้วตน 
เองและเพื่อนๆในชั้นก็มีความลามารถทางศิลปะใกล้เคียงกัน แต่ตนคิดว่ามีภาษีในวิชาลามัญดี
กว่าเน่ืองจากได้เรียนในระดับมัธยม 7 มาแล้ว ในจำนวนนักเรียนรุ่นเดียวกันนั้นมี 34 คน มีนัก 
เรียนหญิงประมาณ 10 กว่าคน แต่ตัวลาวัณย์เองเล่าว่า “ไม่ได้รู้สึกถึงเรองความแตกต่างระหว่าง 
เพศหรือรู้สึกแปลกแยกแต่อย่างใด เน่ืองจากตนนั้นมีพ่ืน้อง และลูกพื่ลูกน้องที่เป็นผู้ชายอาศัยอยู่ 
รวมกันม'าต้ังแต่เด็ก อีกทั้งในวัยเด็กตนเองก็มีเพื่อนเล่นที่เป็นเด็กชายด้วย เมื่อถูกถามว่า ในหมู่
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เพ่ือนผู้ชายน้ันให้การยอมรับดีไหม ลา1วัณย์ตอบ'ว่า เพื่อนๆในชั้นที่เป็นชายให้การยอมรับดีมาก 
เพื่อนร่วมรุ่นชายคนหน่ึงของลาวัณ!]ให้สัมภาษณ์ว่า “ . . . ก ็ สนิทสนมกันตอนเรียนด้วยกันล่ะ คือ 
เพื่อนร่วมร่นเรียนกันมันก็เหมือนกับแข่งกันนะ ผลัดกันท๊อป เด๋ียวเราท๊อปบ้าง เขา(ลาวัณย์)ท๊อป 
บ้างในรุ่นจะมืที่เด่นๆอยู่ไม่กี่คน...” (เสวต เทศน์ธรรม, สัมภาษณ์,21 กุมภาพันธ์2545)

เมื่อพิจารณาจากที่ลาวัณยํไดีให้สัมภาษณ์จะเห็นว่าเป็นผู้ที่ทำงานศิลปะด้วยความทุ่มเท 
อย่างจรงจังและมืผลการเรียนดีเด่น น่าจะเป็นป๋จจัยสำคัญที่ทำให้ลาวัณ!]ได้รับการยอมรับใน
ความลามารถจากเพ่ือนร่วมชั้นเป็นอย่างดี และไม่พบกับป็ญหาเรองความแตกต่างระหว่างเพศแต่ 
ภายในช้ันเรียนแต่อย่างใด เหตุผลอีกประการหนึ่งน่าจะมาจากลักษณะนิสัยของลาวัณย์เองที่เป็น 
ผู้มืมนุษยสัมพันธ์ดี เพ่ือนร่วมร่นได้บรรยายลักษณะนิสัยของลาวัณย์ว่า

“...เขาเป็นคนมืมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับใครได้ ก็พูดเก่ง คุยเก่ง แต่ถ้าทำอะไรไม่ถูกใจเขา 
ก็โมโหนะ แล้วก็เรียกว่าพูดกับใครเพื่อนๆนี่เถียงไม่ทันเวลาโมโห เพื่อนๆต้องอ้าปากค้าง 
เลย...”

ประกอบกับลาวัณย์มินิสัยค่อนข้างเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมา และเป็นคนมืบุคลิกออก 
ไปทางผู้ชายมากกว่าจะอ่อนหวานนุ่มนวลตามอย่างที่ผู้หญิงพึงจะเป็นนัก

''...เราเ1ม่ค่อยรู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงนะคะ และเราเรียนทางด้านนี้ ก็สนิทกันมาก ถ้าเรา 
ทำงานเราจะอยู่กันตั้งแต่เข้า วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ทำงานตลอด...”

(มันตรา,2538)

อย่างไรก็ตามในประเด็นเรื่องความแตกต่างระหว่างเพศในชั้นเรียนนี้ ลา1วัณย์เองก็เคย'ได้ 
พบกับเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว โดยครั้งหนึ่งในการเรียนวิชากายวิภาค ลาวัณย์ทำงานได้ 
คะแนนสูงสุดในห้อง เมื่อถึงเวลาประกาศคะแนน อาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นผู้ชายทราบว่าผู้ที่ได้คะแนน 
สูงสุดในห้องเป็นนักศึกษาหญิงก็กล่าวออกมาอย่างประหลาดใจว่า “ผู้หญิงเรอะ ผู้หญิงท๊อปหรือ 
เน่ึย” ซึ่งทำให้ลาวัณย์รู้สึกคับข้องใจว่าแม้แต่อาจารย์เองก็ยังมองว่าผู้หญิงนั้นจะมืความสามารถ 
ทางศิลปะด้อยกว่าผู้ชายเสมอ ในส่วนนี้ก็เป็นแรงผลักคันอีกประการหนึ่งด้วยที่ทำให้ลาวัณย์มื
ความตั้งใจทำงานศิลปะในช้ันเรียนมากยิ่งข้ึน

สำหรับบุคคลที่มือิทธิพลต่อการทำงานศิลปะของลาวัณย่ในช่วงนี้ก็คือ ศาสตราจารย์
ศิลป๋ พีระศรี ซึ่งเป็นอาจารย์ลอนอยู่ที่คณะจิตรกรรมฯ ลาวัณย์เห็นว่าศาสตราจารย์ศิลป็เป็นผู้ที่ 
ทำงานศิลปะอย่างทุ่มเทจึงทำให้ตนรู้สึกว่าอยากทำงานเช่นน้ันบ้าง และทำให้มืความต้ังใจอย่าง
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แน่วแน่ท่ีจะเป็นศิลปิน ตลอดระยะเวลาที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ลาวัณย์ ลาวัณย์มักกล่าวถึง
ศาสตราจารย์ศิลป๋ด้วยความเทิดทูนและช่ืนชมอยู่เสมอ

ในระหว่างการศึกษาซ้ันปีท่ี 3 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาที่ได้คะแนนมากกว่า 70 % จะมี 
สิทธิรีลือกว่าจะศึกษาต่อในวิชาเอกสาขาใดระหว่างจิตรกรรมและประติมากรรม อันเป็นการศึกษา 
ต่อเพื่อให้ได้วุฒิปริญญาตรีในขณะนั้นคณะจิตรกรรมฯมีกฎว่า ผู้ที่มีลิทธี้เริยนต่อในระดับปริญญา 
ตริน้ีจะต้องได้คะแนนเฉล่ียไม่ต่ํากว่า 70% (หากได้คะแนนตํ่ากว่าเกณฑ์จะและต้องการเรียนต่อจะ 
ต้องเรียนซํ้าอีกหนึ่งปีเพ่ือทำคะแนนให้ถึงเกณฑ์ ถ้าหากไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะได้วุฒิอนุปริญญา) และ 
ลาวัณย์ก็เป็นนักศึกษาหญิงคนแรกที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีนี้ ศาลตรา1จารย์ศิลปได้ถาม 
ลาวัณย์ว่าอยากจะเรียนลาขาอะไรต่อไป ลาวัณย์เองนั้นยังไม่แน่ใจเนื่องจากทำคะแนนได้ถึง 70% 
ท้ังสองสาขา จึงได้ปรึกษากับศาลตราจารย์ศิลป้ในเรื่องนี้ เมื่อศาสตราจารย์คิลป็เปิดคะแนนของ 
ลาวัณย์ดูและพบว่าลาวัณย์มีคะแนนทางประติมากรรมดีกว่าทางจิตรกรรมจึงแนะนำว่าน่าจะ 
เรียนปัน ลา1วัณย์ใด้เขียน'ไว้ในหนังลือ อาจารย์ศิลป้กับลูกศิษย์ (2527) ว่าอาจารย์ศิลป้ได้กล่าว 
โน้มน้าวให้ตนเรียนประติมากรรมว่า

‘'...หนู ถ้าอยากเป็นช่างปันก็ดีนะ คิดดูชี หนูเป็นผู้หญิงรูปร่างบางๆอย่างนี้ แล้วทำ 
อนุสาวรีย์หรีอปันอะไรใหญ่ๆ มันจะน่าทึ่งขนาดไหน”

และประกอบกับความท่ีลาวัณย์ชอบทางประติมากรรมอยู่ด้วยแล้ว จึงเลือกเรียนประติมา 
กรรมในทีสุด ซึ่งในเวลานั้นมีผู้เลือกเรียนประติมากรรมอยู่ 2 คนคือ ลาวัณย์ ดาวราย และ เลวต 
เทศน์ธรรม ลาวัณย์ศึกษาวิชาเอกประติมากรรมอยู่ได้ประมาณครึ่งปีก็ป่วย เน่ืองจากมีโรค
หอบหืดเป็นโรคประจำตัว ในการเรียนประติมากรรมต้องปันดินและต้องคอยฉีดนํ้าให้ดินชื้นอยู่
เสมอ ซึ่งสมัยก่อนไม่มีพลาสติกเอาไว้คลุมเก็บความชื้น ต้องช้าผ้ากระสอบซุบน้ําหมาดๆไปคลุม 
งานปัน ทำให้ต้องอยู่ในสภาพอากาศซนตลอดเวลา อีกทั้งยังต้องดัดโครงเหล็กขนาดใหญ่เท่าแบบ 
จริงซ่ึงถือเป็นงานหนักไม่น้อย ในขณะนั้นไข้หวัดใหญ่ระบาดมากจึงทำให้ลาวัณย์ล้มป่วยลง เม่ือ 
รักษาตัวหายแล้วได้กลับไปทำงานใหม่ แต่ทำได้ไม่นานก็ล้มป่วยลงอีก จนในที่สุดต้องหยุดเรียนไป 
ตลอด า ปี ซึ่งจากหนังลือเรื่อ อาจารย์ศิลป้และลูกศิษย ์(2527) นี้ ลา1วัณย์เล่า'ว่า

“พอหาย ไปท่ึ มศก. บอกอาจารย์ว่าหมอห้ามเรียนปันเพราะสุขภาพไม่อำนวย อาจารย์ 
กลับบอกว่า “นั้นซี...หนูไม่น่ามาเรียนปันเลย น่าจะรู้ตัวดีว่าเราเองจะทำอะไรได้หรือไม่ 
ได้,, ข้าพเจ้านึกฉิวตะหงิดๆแล้วก็ขำ เพราะเห็นว่าอาจารย์เป็นคนที่พูดอะไรให้ใครเห็นดี
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เห็นงามได้อย่างเป็นจริงเป็นจังอย่างประหลาด ด้วยความที่เป็นผู้มีความสุจริตใจและมีพร 
สวรรคในการพูดอย่างจริงใจของอาจารย์”

ในท่ีสุด ลาวัณย์ก็ได้ย้ายมาเรียนวิชาเอกจิตรกรรม และได้เล่าไว้ในหนังสือเล่มเดียวกันนี้ 
ว่า “ตอนแรกๆงานแข็งมาก งานของข้าพเจ้าดูน่าเกลียดจนเกือบจะหมดใจ” ลาวัณย์จึงต้อง 
พยายามปีกฝนปีมือในทางจิตรกรรมเป็นอย่างมาก การที่ลาวัณย์ได้ย้ายมาเรียนลาขาจิตรกรรมนี้ 
ถือเป็นการเปล่ียนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตอย่างยั๋ง เพราะถ้าหากลาวัณยํไม่มีป๋ญหาเรื่องสุขภาพ 
แล้วก็คงจะเรียนทางด้านประติมากรรมต่อไปจนจบการศึกษาและประกอบอาชีพประติมากร เน่ือง 
จากในขณะที่ศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น ลา'วัณย์มีปีมีอทางประติมาก?รมโดดเด่นมาก แม้ 
แต่เพื่อนร่วมณุ่คนหนึ่งซึ่งป็จจุบันเป็นประติมากรที่มีซื่อเลียงในประเทศไทยยังกล่าวว่า

"...อาจารย์ลาวัณย์แกขยันทำงาน แต่เลียดายอยู่อย่างเดียวแกเป็นคนขี้โรคเท่านั้นแหละ 
ไม่ง้ันได้ไปทำงานอะไรอีกเยอะนะ แกเรียนเก่ง ปนก็เก่งนะ ผมสมัยเรียนกับอาจารย์ศิลป้ 
ผมยังล้ไม่ได้เลย เขาคะแนนดีกว่าผม ผมเคยไปปันด้วยกันเพราะแกมาเลือกเรียนปน
เพราะไอ้ความข้ีโรคของแกนื่ล่ะเลยต้องย้ายไปเรียนเพนท์นะ ถ้าจะเรียนปันแกก็เรียนได้”

(เลวต เทศน์ธรรม, ลัมภาษณ์,21 กุมภาพันธ์2545)

ซึ่งลักษณะการเรียนการสอนในช่วงเวลาที่ตนศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนี้ ลาวัณย์ 
เล่าว่า “มันส์กว่าสมัยน้ีแยะค่ะ คือมีไม่กี่คน ปี 4 ถึง 5 และเพนท์กับปันรวมกันก็ยังไม่ถึง 10 คน” 
(มีนตรา,2538) ศาสตราจารย์ศิดป้จะเน้นให้นักศึกษาทุกคนทำงานทางด้านทักษะ ปีกมือในการ 
เขยนแบบเหมือนจริง (realistic) ให้แม่นยำเลียก่อน จนกระท่ี'งข้ีนซ้ั'นปีท่ี 4 หริอปีท่ี 5 แล้ว หากใคร 
มืนิลัยที่จะทำงานในลัทธิใดจึงค่อยคลี่คลายออกไปตามความพึงพอใจของนักศึกษาแต่ละคน 
สำห!ปตัวลาวัณย์เองนั้นยังเลือกทำงานแบบเหมือนจริงอยู่

ในระหว่างท่ีศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ลาวัณย่ไม่ค่อยได้ร่วมกิจกรรมพิเศษอื่นๆนอก 
เหน่อจากหลักสูตรการเรียนการลอนเท่าใดนัก แต่ก็เคยได้ร่วมการแข่งขันการโต้วาทีระหว่าง
มหาวิทยาลัย ได้ร่วมงานการแข่งเรือพายระหว่างนักศึกษาคณะแพทย์มหาวิทยาลัยศิริราช นอก 
จากน้ีก็ยังมืกิจกรรมการรับน้อง และกิจกรรมร่วมการแข่งกีฬากับมหาวิทยาลัยอื่นบ้าง สาเหตุท่ีไม่ 
ได้ร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรมากนักเนื่องในการเรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น โดยมากนัก
ศึกษาทุกคนจะเน้นการทำงานศิลปะและงานท่ีได้รับมอบหมายนั้นก็มืมาก จึงไม่ค่อยได้มืเวลาและ 
สนใจจะทำกิจกรรมอย่างอ่ืนมากนัก
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เม่ือถามถึงชีวิตในช่วงเวลานี้ว่ามีคนมาชอบพอเยอะไหม เนื่องจากลาวัณย์เองก็เป็นหญิง 
สาวท่ีหน้าตาดีคนหน่ึง ลาวัณย์ตอบว่าก็พอจะมีบ้าง แต่ไม่ค่อยได้สนใจนัก เนื่องจากในตอนนั้น 
“บ้าเรียนมาก ครูอยากเป็นศิลปินมาก” (ลาวัณย์ อุปอินทร์, สัมภาษณ์ ,21 มกราคม 2545) เม่ือ 
ถามว่าคนรักสวยรักงามหรือชอบแต่งตัวบ้างไหม ลาวัณย์ปฏิเสธว่าไม่เลย เสื้อผ้าก็มีอยู่1ไม่มาก 
รองเท้าบางคร้ังใส่เดินจนปากอ้า ลาวัณยํใด้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสวย 
เลย

“ ...ดิฉันไม่เคยมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่หน้าตาดีตั้งแต่เด็กๆ เพราะว่าคุณแม่เป็นคน 
สวยมาก และพ่ีน้องก็สวยมาก แต่ตัวเองผิวคลํ้ากว่าใครเพื่อน และเก้งก้างเที่งท่าง พ่ีน้อง 
ทุกคนเขาเรียบร้อยและค่อนข้างสวย แต่ดิฉันเองเป็นคนบ๊องๆนิดหนึ่ง อยากจะพูดอะไรก็ 
พูด ท่ีบ้านเขาหาว่าเราบ้าๆบอๆ นุ่งผ้านุ่งก็ไม่ค่อยจะเป็น ยิ่งมาอยู่กบเพื่อนผู้ชายอย่างนี้ 
เราก็เหมือนผู้ชายไปเลย และไม่เคยมีความรู้สึกว่าเราหน้าตาดี...”

(มินตรา,2538)

เหตุการณ์การณ์ครั้งที่ลาวัณย่ได็ให้สัมภาษณ์และน่าจะทำให้เชื่อได้ว่าตัวลาวัณย์เองไม่ได้ 
ลนใจเรองความสวยงามของตนมากเท่าใดนักก็คือ เมื่อครั้งท่ีเรียนประติมากรรม ตนกับเพื่อนจะ 
ต้องไปบ๊นรูปวัวควายจากแบบจริงๆ ที่โรงฆ่าสัตว์ซึ่งบรรยากาศในโรงฆ่าสัตว์นั้นสกปรกและมีกลิ่น 
สาปสัตว์และคาวเลือด ทำให้กลิ่นเหม็นเหล่านี้ติดตัวออกมา เมื่อเดินทางกสับบ้านขณะที่นั้งรถ 
โดยลา?ก็ใม่มีผู้Îดยสารคนอ่ืนเข้ามานั่งใกล้ๆด้วย จนกระทั่งกลับถึงบ้านแล้วคนที่บ้านแล้วมีคนทัก 
ว่ามีกล่ินเหม็นจากโรงฆ่าสัตว์ติดตัวจึงได้รู้

ลาวัณย์จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรในปี พ.ศ. 2503 ในรุ่นเดียวกันนั้นมี 
บัณฑิตสำเร็จการศึกษาท่ังส้ิน 6 คน เพื่อนที่จบกา?ศึกษารุ่นเดียวกัน เช่น สันต์ ลารากรบริรักษ์ 
ทวี รัชนิกร เสวต เทศน์ธรรม และในจำนวนนั้นลาวัณย์เป็นผู้หญิงคนเดียวและยังเป็นผู้หญิงคน 
แรกที่จบการศึกษาศิลปบัณฑิตจากคณะจิตรกรรมด้วย

หลังจากจบการศึกษาแล้ว ลาวัณย์ยังไม่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรเนื่องจากในขณะ 
นั้นยังไม่มีการอนุม้ติปริญญาบัตรคณะจิตรกรรมฯ ต่อมาเมื่อมีการอนุมิติปริญญาบัตรแล้วจึงได้จัด 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรข้ึนในปี พ.ศ. 2508

''...คือจบไปหลายรุ่นมากแล้วนะคะ แต่ไม่มีการอนุมิติปริญญา คือทุกคนจบมาแล้วก็เงิน 
เดือนก็ยังได้เท่ากับระตับอนุปริญญาอยู่เลย คือ 750 บาท แล้วก็เรารับราชการกันมาจน 
กระทั่งขึ้นไปปีละ50บาท จนกระทั่งได้ 1,150บาท เขาก็อนุมิติปริญญาพอดี...”

(ลาวัณย์ อุปอินทร์. สัมภาษณ์,7 มีนาคม2545)



54

ในขณะน้ันมหาวิทยาลัยศิลปากรยังไม,มีชุดครุยสำหรับบัณฑิต เม่ือได้มีการออกแบบชุด 
ข้ึนลาวัณย์เล่าว่า “ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครชอบ ก็เลยคิดว่าจะทำอย่างไร1, ในขณะนั้นย่าของ 
ลาวัณย์ถึงแก่กรรมและพลเอก ถนอม กิตติขจรได้มาร่วมพิธีด้วย ลาวัณย์จึงได้ถือโอกาสปรึกษากับ 
พลเอก ถนอม ในที่สุดพลเอกถนอมจึงได้มอบหมายให้ลาวัณยัเป็นผู้ออกแบบครุยวิทยฐานะของ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในคอลัมน์ดาวประจำชาติ โดย วิชย์โลจนางเาร (2508) ได้เขียนไว้ว่า

“...จะมีลักก่ีคนท่ีรู้ว่า ครุยวิทยฐานะแบบนำสมัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น สำเร็จข้ึน 
ด้วยความกล้าหาญ และมีมือของบัณฑิตลาวร่างบอบบางผู้นี้ ลาวัณย์เป็นผู้ใซ้ความกล้า 
เรึยนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย พลเอก ถนอม กิตติขจรว่า ครุยมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 
ได้ร่บคัดเลิอกไว้แล้วน้ัน ไม่ผิดอะไรกับแอคลุมบวชนาค และเพื่อให้เป็นการปลูกเรอน 
ตามใจผู้อย่ ลาวัณย์จึงได้รับมอบให้ออกแบบเสื้อครุยวิทยฐานะใหม่ (ชุดครุย)ซึ่งใช้สำหรับ 
ปริญญาเอกของสหรัฐ ก็ถูกนำมาดัดแปลงยังความพอใจแก่ศิลปบัณฑิตทั้งหลาย โดย 
เฉพาะสูด ที่ทำด้วยกำมะหยี่และใช้วิธีกลับผ้าเล่นนํ้าหนักอย่างสวยงามนั้น ทำความพอใจ 
ให้กับเพ่ือนๆร่วมมหาวิทยาลัย ครูอาจารย์และลูกศิษย์เป็นที่ยี่ง...”

ลาวัณย์ได้เข้าบรรจุเป็นอาจารย์ในคณะจิตรกรรมฯ ตั้งแต่ยังไม่จบการศึกษา หลังจากจบ 
การศึกษาแล้วในระหว่างทิทำงานอยู่นี้ลาวัณย์ได้ไปเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศสและภาษา
อิตาลี เหตุผลท่ีเลิอกเรียนหลายภาษาเพราะเป็นการเผื่อไว้เนื่องจากในขณะนั้นมีความรู้สึกอยาก 
ไปศึกษาต่อต่างประเทศมาก ต่อมาเม่ือลาวัณย์ได้เช้าไปทำงานจิตรกรรมถวายพระบาทลมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและลมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในพระราชวังสวนจิตรลดา ทังลองพระ 
องค์จะร้บลังเรียกลาวัณย์ว่า’'อาจารย์” จึงทำให้มักมีผู้ถามลาวัณย์อย่เสมอว่าตนเองเรียนจบมา
จากประเทศอะไร ลาวัณย์จึงเกิดความรู้สึกดับข้องใจว่าเหตุใดคนไทยจึงมักนึกว่าต่างชาตินันดีกว่า 
ของไทยอยู่เลมอ ลาวัณย์ยอมรับว่าตนเป็นคนที่มีอัตตาสูง อีกทั้งตนมีความชื่นชมในความลามารถ 
ของคาสตราจารย์ศิลป้อย่างมาก ไม่คิดว่าคนอื่นหรีอสถาบันอื่นจะมีความลามารถมากกว่า
ศาสตราจารย์ศิลป้ ดังนั้นจึงดัดสินใจไม่ไปเรียนต่อที่ใดเพราะต้องการจะเป็นผู้ที่จบการศึกษาจาก 
ประเทศไทยและทำงานศิลปะต่อไปให้คนยอมรับ (ประกอบกับลาวัณย์เองก็มีบัญหาทางด้านสุข 
ภาพด้วย) ลาวัณย์เองก็ยอมรับว่าความศิดนี้เป็นความที่ค่อนช้างผิดพลาด ซึ่งในการไปเรียนต่อ 
ต่างประเทศน้ันจรีงๆแล้วเป็นเรองที่ดีเพราะอย่างน้อยที่สุดก็จะได้ขยายประลบการณ์ แต่ความท่ี 
ในขณะน้ันตนยังไม่มีๆฒิภาวะเพียงพอ มีทิฐิ คิดว่าดัวเองเก่ง และภูมิใจในตัวศาสตราจารย์ศิลป้
มาก
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ในช่วงเวลาต่อมา ลาวัณยได้รับการชักชวนจาก จำนง รังลิกล ให้มาลอนวาดเขียนทางโทร 
ทัศน์ท่ีช่อง 4 บางขุนพรหม ซึ่งส่งผลทำให้ได้รับการชักซวนจากทักกะ จารุจินดา ให้มาเล่นละครดัด 
แปลงจากอุปรากรเร่ือง “ไอดา" ลาวัณยได้เล่าว่า “ ...เห็นสนุกดีนะคะ เลยรับเล่นสนุกๆ ไม่ได้คิด 
อะไร พระเอกคือ ประสาท คุณดิลก เค้าเป็นพระเอกหนังมาก่อน ตอนนันเป็นนักศึกษาอยู่มัณฑน 
ศิลป๋ ความยาวทักชั่วโมงหนึ่งมั่ง...” (ไฮคลาล,2531) ซึ่งการที่ลาวัณยได้ปรากฎดัวทางโทรทัคน์นี้ 
ทำให้มีผู้คนรู้จักลาวัณย์มาก ซึ่งลาวัณย์เห็นว่าคนที่ได้ออกโทรทัศน์ในสมัยนั้นถือว่าได้กำไร เพราะ 
มีโท?ทัศน์อยู่เพียงช่องเดียวเท่าน้ัน อย่างไรเสียประชาซนก็ต้องดู ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นช่องอื่นได้ 

นอกเหนือจากการเล่นละครแล้ว ลาวัณย์ยังได้มีโอกาสเป็นนางแบบกิตติมตักดึ๋ชุดไทย
จักรพรรดิ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ต่อหน้าทูตานุฑูตนานาประเทศ ณ ศาลา 
ลหทัยสมาคม ได้ถ่ายปฏิทิน ถ่ายปกนิตยสาร “...เมื่อสมัยสาวๆคงแรดนะคะ (หัวเราะ) คือทำหมด 
ทุกอย่าง อะไรที่เราไม่เคยก็อยากลอง...” (มินตรา,2538) ซึ่งหทังจากการแสดงละครแล้ว ลาวัณย์ก็ 
ได้รบการชักชวนให้แสดงละครกา?กุศลเรื่องอ่ืนๆอีก แต่ก็ได้ตอบปฏิเสธไปหมดเนื่องจากเห็นว่าไม่ 
ใช่หนทางของตน เมื่อลองพิจารณาดูแล้วจะเห็นว่าการที่ลาวัณย่ได้มีโอกาสเล่นละครก็ดี หรอ
แสดงแบบเส้ือผ้าก็ดี ย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์!ด้ว่าลาวัณย์นั้นเป็นสตรที่มีความงามไม่น้อย แต่กทับ 
ปฏิเสธโอกาสท่ีจะเข้าสู่วงการการแสดง เพราะมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานทางด้านศิลปะให้ดีที่ 
สุด

1.3 ?วิตครอบครัวหลังกา,รแต่งงานจนถึงป็จจุบัน
ในด้านชีวิตสมรส ลา'วัณย"สมรสกับ ลมโภชน์ อุปอินทรัในปี พ.ศ. 2511 ซึ่งสมโภชน์เองนั้น 

เป็นรุ่นน้องของลาวัณย์ แต่มิอายุมากกว่า ในขณะที่ศึกษาอยู่นั้นไม่ได้สนิทสนมกันเท่าใดนัก มา 
สนิทกันต่อเม่ือต่างเข้ามาเป็นอาจารย์ท่ีคณะจิตรกรรมฯแล้ว ลาวัณย์เล่าว่า ตนรู้สึกประทับใจใน 
ตัวสมโภชน์เน่ึอง'จากเป็นคนท่ีมีค'วามลามารถมาก ตัวลาวัณย์เองนั้นคิดอยู่เสมอว่าผู้ที่ตนจะแต่ง 
งานด้วยจะต้องเป็นคนเก่ง “ใครที่ครูจะแต่งงานด้วยจะต้องเป็นคนที่ครูชื่นชม เราต้องศรัทธาเขา 
และเขาก็ต้องเป็นคนท่ีเก่งกว่าเรา” (ลาวัณย์ อุปอินทร์, ทัมภาษณ์ ,24 มกราคม 2545)

ลาวัณย์แต่งงานเม่ือมีอายุได้ประมาณ 32 ปีซึ่งในสมัยนั้นถือว่าแต่งงานช้ามาก ลาวัณย์ 
เองเล่าว่าตั้งแต่แรกเลยไม่ได้คิดว่าอยากแต่งงาน

“ความจริงไม่ได้คิดจะแต่งงาน เพราะอาจารย์ศิลป็จะพูดอยู่เสมอว่า ถ้านายอยากจะ
ทำงานศิลปะ นายอย่าแต่งงานเลยนะ เพราะผู้หญิงพอแต่งงานไป โดยเฉพาะค่านิยมของ 
คนไทย เวลาแต่งงานแล้วเราต้องรับผิดชอบภาระการเป็นแม้บ้าน อาจารย์ศิลป็บอกว่า พอ 
เวลานายมีลูกแล้วแทนท่ีจะได้ทำงานศิลปะ ประเดี๋ยวก็ต้องไปเอ้เอ๊”

(ลาวัณย์ อุปอินทร์, ทัมภาษณ์,24 มกราคม 2545)
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ลาวัณย์ตัดสินใจแต่งงานเนื่องจากเห็นวำสมโภชน์เป็นคนเก่งและเป็นคนดี เหตุผลอีก
ประการหน่ึงก็คือ ในช่วงเวลานั้นตนเองยังอาดี'ยอยู่กับบิดามารดา ซึ่งในบางครั้งตนก็อยากจะได้ 
เบัอิสระในการใช้ชีวิตโดยทั่วไปบ้าง แต่ในสมัยก่อนการที่ลูกผู้หญิงจะออกจากบ้านไปอยู่ตัวคน
เดียวน้ันเป็นเร่ืองท่ีไม่เหมาะสม โดยเฉพาะครอบครัวของตนเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีผู้คนรู้จักมาก 
ตังน้ันวิธีท่ีจะได้ออกจากบ้านก็คือการแต่งงาน

ในการหมั้นสมโภชนให้ของหมั้นลาวัณย์เป็นรูปเขียน 100 รูป ลาวัณยัเคยให้สัมภาษณ์ใน 
ไลฟั แอนด์ แฟมิล่ี (2539) ว่า

“ ...ใครๆเขาถามว่าหมั้นหรอเปล่า ก็บอกหมั้นค่ะ หมั้นด้วยรูปเขียน า00 รูป (หัวเราะ) เขา 
ก็คิดว่าเราพูดเล่น บอก...จรงๆ คุณแม่เองยังไม่เชื่อเลย แล้วก็มาถามจะหมั้นไหมนี่ เราก็ 
“หม้ันไปแล้ว หนูหมั้นด้วยรูปเขียน 100 รูปไง” แม่ก็จะว่า “อะไรนะเธอพูดอะไร ฉันไม่เข้า 
ใจ”..."
งานแต่งงานของลาวัณยใเละสมโภชน์จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายที่บริเวณสวนแก้วของ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

"...ตอนที่แต่งงานเราก็จัดของเราเอง ทำพิธีรดนํ้าที่ท้องพระโรงวังท่าพระ เสเจแล้วก็มา 
เล้ียงบริเวณสวนแก้ว ไม่ใช้ไฟเลย ใช้จุดเทียนหมด ครูกับอาจารย์สมโภชน์ก็หล่อเทียนกัน 
เอง ใล่สี ใส่น้ําหอม สวยมาก จุดแล้วจะมีกล่ินหอมนะ ปรากฏว่าในวันงานเพื่อนฝงไม่ค่อย 
มีใครจะจุดเทียนกันเลย ส่วนใหญ่เอากลับบ้านกัน ดนตริก็ไม่มีนะ แต่เราจะเปิดเพลง 
Light Classical แล้วก็เพลง Classic อยู่ในบรรยากาศแบบน้ันนะในสวนแก้ว คนก็เอาไป 
เล่าลือกันว่าเป็นงานท่ี romantic มาก...”

(ลาวัณย์ อุปอินทร์, สัมภาษณ์,24 มกราคม 2545)

ภายหลังการแต่งงานแล้ว ลาวัณย์และสามีได้ย้ายไปเช่าบ้านอยู่ด้วยกัน เม่ือถูกถามถึง 
เร่ืองสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ลาวัณย์ตอบว่าไม่ได้มีป๋ญหาเท่าใดนก หลังจากเช่าบ้านอยู่ 
บริเวณเซิงละพานบางกอกน้อยได้ 9 ปี จึงได้มาปลูกบ้านหลังที่อาตัยอยู่จนถึงปีจจุบันนี้ในช่วงปี 
พ.ศ.2519 -  2520 ซึ่งช่วงนั้นลาวัณย์ประสบป๋ญหาทางการเมืองจากช่วงเดือนตุลาคม พ.ค.2519 
จึงคิดว่าหากมาปลูกบ้านอยู่ใกล้กับพ่ืน้อง อย่างน้อยหากตนเป็นอะไรไปญาติพี่น้องจะได้ดูแลลูกๆ 
ของตนได้ ซึ่งเงินส่วนหนึ่งที่ปลูกบ้านหลังนี้คือเงินจากการเขียนรูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวพระราชทานให้
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เมื่อถามถึงเร่ืองการดูแลครอบครัวและลูกๆ ลาวัณย์ตอบว่าในช่วงแรกๆไม่ลำบากแต่อย่าง 
ใดเนื่องจากในตอนที่ไปเช่าบ้านอยู่น้ันมีญาติห่างๆมาคอยช่วยงานอยู่ด้วย ซึ่งก็เหมือนกับเป็นพี่
เล้ียงช่วยดูแลลูกๆไปในตัว ลาวัณย์มีบุตรชายและบุตรสาวอย่างละหนึ่งคน บุตรชายคนโตซื่ออิศร์ 
และบุตรลาวซ่ือองค์อร ลาวัณย์เล่าว่าสำหรับลูกคนแรกก็รู้สึกว่าเลี้ยงยากหน่อยเพราะยังไม่มี
ประสบการณ์ สำหรับลูกลาวคนที่ลองตอนที่เกิดมาเพื่อนบ้านจะไม่รู้ว่าตนมีลูกอ่อน เพราะว่าใน 
ตอนกลางคืนตนจะนอนกับลูก ก่อนนอนก็จะอ่านนิทานให้ลูกฟัง ในขณะที่หลับอยู่เมื่อลูกพลิกตัว 
ก็จะอุ้มลูกให้น้ังกระโกน เพราะฉะนั้นลูกจึงไม่ป๋ลลาวะรดที่นอนและที่บ้านจะไม่มีตากผ้าอ้อมเลย 

เน่ืองจากสมโภชน์เป็นคนที่ซอบดนตร้ ตังน้ันที่บ้านจึงชอบเปิดเพลงคลาสสิค ทำให้ลูกๆ 
ของลาวัณย์จำทำนองเพลงคลาลลิคได้ตั้งแต่ยังเล็ก ลาวัณย่ได้เล่าว่า

“..พอพาลูกไปท่ีจุฬา ตอนนั้นมีลัปดาห์ของที่รัลเซียมาจัดงานเขาจะฉายหนัง รพลก Lake 
แล้วลูกชายลูกลาวครูก็จะร้องคลอตาม เลียงจะตังออกมาเลยเพราะว่าเขายังเล็ก คนก็หัน 
มามองนะ ว่าเด็กๆตัวเล็กทำไมร้องทำนองเป็นหมดเลย...”

(ลาวัณย์ อุปอินทร์, ลัมภาษณ์ ,24 มกราคม 2545)

เม่ือลูกชายคนโตเข้าเรยนในช้ันอนุบาลแล้ว ในปี พ.ค. 2516 เป็นช่วงท่ีประชาธิปไตยเบ่ง 
บาน ขณะนั้นลาวัณย่ใด้หันมาสนใจเรื่องราวทางการเมืองและลังคม เมื่อมีการชุมนุมหรออภิปราย 
ท่ีสนามหลวงก็มักจะไปฟังและพาก็ลูกไปด้วย ที่บ้านก็มักจะเปิดเพลงเพี่อชีวิตจึงทำลูกชายคนโต 
จำเพลงเพ่ีอชีวิตได้หลายเพลง ลาวัณย์เล่าว่า

“...ลูกชายครูมีอยู่คร้ังหน่ึงสมัยอยู่อนุบาล ครูก็ให้ออกไปร้องเพลงหน้าชั้น ลูกชายครูก็ 
ร้องเพลงเพ่ีอมวลชน ท่ีร้องว่า “...หากว่าฉันเกิดเป็นนกที่โผบิน ติดปีกบินบินให้ไกลไกล 
แลนไกล...” พอร้องจบครูก็งงว่า “ตาย...อิศร์ เพลงอะไร” ลูกครูก็ตอบว่าไม่รู้ครับ ท่ีบ้าน 
เปิดกันจนจำได้ ครูเขาก็เลยมาหาครูที่บ้าน แล้วหลังจากนั้นครูเขาก็มาลนใจเรื่องการบ้าน 
การเมือง เวลามีอะไรที่ท้องสนามหลวงเราก็จะมาพูดคุยกัน...’’

(ลาว ัณ ย ั อุปอินทร์, ลัมภาษณ์,24 มกราคม 2545)

เมื่อถามว่าโตขึ้นแล้วลูกๆได้มีความสนใจหรอได้รับความคิดทางการเมืองบ้างไหม 
ลาวัณย่ตอบว่า เมื่อโตขึ้นแล้วลูกๆก็ไม่ได้ให้ความสนใจอะไร อาจจะเป็นเพราะเบื่อก็ได้ ลูกๆของ 
ลาวัณยัได้เข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่ภาควิชาออกแบบนิเทคศิลป็ คณะมัณฑนศิลป็
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งลาวัณย่เคยให้ลัมภาษณ์ไว้ว่าจร้งๆแล้วตนไม่เคยคาดหวังว่าจะด้องให้
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ลูกท้ังสองเรียนทางคิลปะ อยากจะให้ลูกได้เห็นแนวทางอื่นบ้าง แต่เนื่องจากลูกท้ังสองได้อยู่ในสิ่ง 
แวดล้อมทางคิลปะตลอดเวลา “...เด็กเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ ก็เห็นพ่อก็เขียนรูป แม่ก็เขียน 
รูป มันอาจจะอยู่ในลายเลือดด้วย...” (กองบรรณาธิการไลฟ้ แอนด์ แฟมล่ี,2539) ลูกชายคนโต 
ปัจจุบันทำงานทางด้านแฟชั่น สำหรับลูกลาวกำลังศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ

เมื่อถูกถามว่าเคยมีเรื่องขัดแย้งกับลูกๆบ้างไหม และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร ลาวัณย์ 
ตอบว่าในวัยเด็กไม่มีเรื่องขัดแย้งมากนัก เม่ือโตข้ึนมาก็มีบ้าง

“ ...คือบางทีเขาคงทนเราไม่ได้ สภาพท่ีเป็นอยู่บางทีเขาจะได้รับอะไรท่ีเก่ียวกับการเมือง 
มากเกินไป เขาเลย swing ปฏิกิริยากลับ แล้วเขามาเรียนคณะมัณฑนศิลป็ โดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงเรียนออกแบบนิเทศศิลป็ ทางด้านโฆษณา ซ่ึงจะต้องออกไปรับใช้พวกนายทุน 
ตรงข้ามกับเราท่ีเน้นหนักทางการเมือง เพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวม เพราะฉะน้ันบางคร้ัง 
น่ี เขากลับมาบ้านเขาจะมาดูทีวี เรากำลังดูข่าวอยู่ เขาก็จะว่า “ดูแต่ข่าวอยู่น้ันแหละ การ 
เมืองๆ  อยู่น้ันแหละ’, เราก็โอเคนะ ถ้าเขาจะดูก็ดูไป เราก็ไปดูทีวีอีกเคร่ืองหน่ึงก็ได้ คงจะ 
พูดว่าตอนน้ีทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเอง มีอิสระทางความคิด เพียงแต่อยากให้เขาเป็น 
คนดี ไม่เบัเ4ภาระต่อลังคม ก็คงจะเพียงพอ...”

(ลาวัณย์ อุปอินทร์, สัมภาษณ์,24มกราคม 2545)

สำหรบหน้าท่ีแม่บ้านน้ัน ลาวัณย์ได้ให้ทัศนะว่า ในทางปฏิบัตินั้น ตนเองมิได้ปฏิเสธหน้าที่ 
การเป็นแม่บ้านแต่อย่างใด แต่ลึกๆแล้วในใจตนรู้สึกปฏิเสธหน้าที่แม่บ้านอย่างมาก เนื่องจากเห็น 
ว่าผู้หญิงก็ประกอบอาชีพและหารายได้เข้าครอบครัวเช่นเดียวกับผู้ชาย แต่กลับต้องมารับผิดชอบ 
เร่ืองงานบ้านแต่ฝ่ายเดียว อย่างไรก็ดีลาวัณย์เล่าว่าสามีนั้นช่วยทำงานบ้านหลายอย่าง แต่ในเร่ือง 
อาหารการกิน การออกไปซ้ือกับข้าวก็ยังเป็นหน้าที่ของตนอยู่นั้นเอง

สำหร้ปหลักในการครองชีว ิตคู่ ลาวัณย์กล ่าวว่าต ้องใช ้ธรรมะเข ้าช ่วย และให้ท ัศนะว่าชีว ิต 
สามีภรรยาอยู่ด ้วยก ันคงไม ่ม ีใครท ุกข ์หรือส ุข 100 % ช ีว ิตค ู่ของตนนั้นม ีท ั้งท ุกข ์และสุขคละเคล้า 
กันไป ลาวัณย์เล ่าว ่าตอนท ี่แต ่งงานกัน “ เคยม ีคนเขาตราหน้าเอาไว้ว ่า ไอ้ลองคนนี้ไม ่ม ีทางอยู่ด ้วย 
กันรอด'’ (ลาว ัณ ย ์ อ ุปอินทร์, ล ัมภาษณ ์ ,24 มกราคม 2545) ตนจึงพยายามทำหน้าท ี่ให ้ด ีท ี่ล ุด 
และคิดว่าไม ่ม ีใครที่ด ีพร้อมไปเสียทุกอย่าง ส ิ่งท ี่ทำให ้อย ู่ด ้วยก ันได ้ค ือต ่างคนต่างต ้องปรบตัวเข ้า 
หากัน ลาวัณย่ได ้เคยให้ส ัมภาษณ ์ไว ้ว ่า ในตอนท ี่แต ่งงานใหม ่ๆน ั้นต ้องปรบตัวเองอย ่างมาก เช่น 
ต ัวเองเป ็นคนชอบนอนดึกมากแล ้วจะต ื่นในตอนสายๆในวันท ี่ไม ่ม ีช ั่วโมงสอน ในขณ ะท ี่สมโภชน ์ 
จะนอนแต่หัวคํ่า และต ื่นต ั้งแต ่ย ังไม ่สว่างเพ ื่อซ ้อมสีไวโอล ิน
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"...ตอนที่เรากำลังนอนหลับสบายแล้วก็มาแตนตะแรนแตรนแตร่น แหม โอ๊ย ทนไม่ไหว 
แล้ว ตื่นขึ้นมาก็นอนไม่หลับแล้ว ตื่นขึ้นมาเผลอๆอากาศเย็นเราก็หอบอีก มันไม่ไหวแล้ว 
เราก็จะบอกไปสีข้างล่างไดไหม บ้านมันก็แคบนะนะคะ บ้านเช่า แต่ในท่ีสุดเราก็ต่อยๆ 
ปรบตัว กลายเป็นฟังเพราะไปในที่สุด จนกระทั่งตอนจะจบเขาก็มีไวโอลินคอนแชร์โต้ของ 
บีโธเฟ่น พอเขา ปม ปม ปาม...ปม ปม ปามข้ึนมา เราก็ตื่นพอดี...”

(ไลฟ ั แอนด์ แฟม ิล ี่,2539)

ลาวัณย์และลมโภชน์มีความชอบคล้ายคลึงกันหลายอย่าง โดยเฉพาะในทางศิลปะที่ต่างก็ 
เป็นศิลปินท่ังคู่ ชอบดนตรีเหมือนกันที่บ้านจึงมักจะเปิดเพลงคลาลสิคอยู่เลมอๆ ในเวลาว่าง
ลาวัณย์และสมโภชน์จะท่ังซมภาพยนตร์โดยเฉพาะอุปรากร และจะวิพากย่วิจารณ์ถึงงานกับกับ 
ศิลป็ในภาพยนตรี เช่น มุมกล้อง ฉาก แลงเงา ฯลฯ และต่างก็มืความลนใจเรื่องการเมืองและ 
ปัญหาลังคม อีกจุดหนึ่งที่ลาวัณย์และลมโภชน์มือุดมการณ์ร่วมกันคือการจะทำงานศิลปะที่เป็น 
ประโยชน์เพ่ือลังคม ปัจจุบันลาวัณย์อาคัยอยู่กับลมโภชน์ 2 คน ท่ีบ้านเลขท่ี 37/3 ซอย ยุทธศึกษา 
ถนน วังเดิม แขวง วัดอรณเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

2. บทบาทของการเป็นอาจารย์สอนศิลปะ
2.1 ประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์สอนศิลปะ
ลาวัณย์เรื่มอาชีพอาจารย์ท่ีคณะจิตรกรรมฯต้ังแต่ปี พ.ศ. 2502 ซึ่งในขณะm iย์งศึกษาอยู่ 

ท่ีคณะจิตรกรรมฯ โดยได้รับการชักชวนจากศาลตราจารย์ศิลป ให้เข้าสอบคัดเลือกเข้าบรรจุเป็น 
อาจารย์ ลาวัณย์จึงได้เข้ามาเป็นอาจารย์สตรีคนแรกของคณะจิตรกรรมและประติมากรรม ลำหรับ 
ลาเหตุที่ได้รับการชักชวนนี้คาดว่าเกิดจากการที่ศาลตราศิลป้เห็นว่าลาวัณย์เองมีลักษณะที่ลอนได้ 
เพราะในขณะที่ศึกษาอยู่ลาวัณย์ก็มักจะลอนหรีอทบทวนก่อนลอบให้เพื่อนๆในชั้นเรียนอยูเ่สมอ 
สำหรับหน้าที่ในการทำงานของลาวัณย์ช่วงแรกๆคือเป็นล่ามให้ศาสตราจารย์ศิลป็ เน่ืองจาก
ศาลตราจารย์ศิลป็พูดภาษาไทยไม่ชัดทำให้ความหมายผิดเพี้ยนไป

“อย่างสอนวิชาประวิตศาลตรีศิลป็ ลอนเร่ืองเก่ียวกับอียิปต์ อาจารย์ก็บอกว่า อียิปต์น่ีมี'วิด 
สุทัศน์ กว่าจะรู้ว่าอาจารย์หมายถึงวัตถุธาตุ แล้วก็มือนุสาวรีย์อาจารย์จะอธิบายแล้วก็พูด 
ว่าอนุสาวรีย์คนเหมา เรากว่าจะรู้เร่ืองว่าอาจารย์หมายถึงอนุลาวรีย์คนข่ีม้า"

(ลาวัณย์ อุปอินทรี, ลัมภาษณ์ ,6 กุมภาพันธ์ 2545)
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หลังจากนั้นลาวัณย์จึงได้เริ่มเข้ามาสอนวิชาวาดเล้นและวิชากายวิภาค สำหรับลัมพํโนธ 
ภาพระหว่างลาวัณย์และลูกศิษย์นั้นลาวัณย์เล่าว่า มีลักษณะเป็นพี่น้องกันมากกว่าเป็นอาจารย์ 
ลูกศิษย์ และก็มีค'วามสนิทสนมกันดี อดีตลูกศิษย์คนหนึ่งของลาวัณย์ให้ลัมภาษณ์ว่า ลาวัณย์เป็น 
อาจารย์ทิให้ความสนิทสนมและความเป็นกันเองกับลูกศิษย์อย่างมาก และมักจะเล่าถึงประสบ
การณ์ต่าง'ๆใพน้ ทั้งประสบการณ์ในการทำงานศิลปะ ประสบการณ์สมัยที่ได้เรียนกับ
ศาลตราจารย์ศิลป๋ รวมถึงพูดคุยกันในเริ่องทั่วๆไป

ในด้านของการให้การยอมรับจากลูกศิษย์ ถึงแม้ว่าเป็นอาจารย์สตรแต่ลูกศิษย์ให้ความ 
ยอมรับเป็นอย่างดี เนื่องจากลาวัณย์เองเป็นคนที่มีความสามารถทางศิลปะเป็นที่ยอมรับโดยทั่ว
กันอยู่แล้ว

นอกจากการลอนท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว ลาวัณย์ยังได้ลอนวาดเขียนและมีรายการ 
เก่ียวกับศิลปะทางโทรทัศน์ด้วยในช่วงปี พ.ศ. 2502-2511 ซ่ือรายการ “ลอนศิลปะทางโท?ทัศน์” 
โดยได้รับการซักซวนจาก จำนงค์ รังสิกล การสอนในโทรทัศน์น้ันจะมีผู้เล่านิทาน และลาวัณย์จะ 
เป็นผู้วาดภาพประกอบว่ามีตัวละครหรอลัตว์อะไรบ้าง ซ่ึงเป็นรายการน้ันเป็นการถ่ายทอดลด
พร้อมท้ังเชิญ'ให้เด้ก เๆข้า1ไปนั่ง!/รียน์ในห้องล่ง และในบางคร้ังก็จะจัดให้มีการประกวดวาดภาพ
ด้วย ส่วนอีกรายการหน่ึงเป็นรายการแนะนำข่าวสารศิลปะ ซ่ึงรายการน้ีลาวัณย์เป็นผู้ดำเนินราย 
การอยู่ประมาณ 2 ปี รายการอีกรายการหน่ึงท่ีลาวัณย์ได้ร่วมวาดภาพประกอบคือ รายการ “เช้ือ 
เพลิงปริทัศน์” ในช่วงปี พ.ศ. 2512-2516 ในรายการมีการแสดงละคร ลาวัณย์และเพ่ือนร่วมงาน 
จะเป็นผู้วาดภาพลดลงบนผืนผ้าลีขาวขนาดใหญ่ในช่วงเวลาเพียงไม่ก่ีนาที เป็นการค่ันเวลาใน
ขณะท่ีตัวละครเข้าไปเปล่ียนเส้ือผ้า ลาวัณย์เล่าว่ารายการน้ีเป็นท่ีนิยมมากในขณะน้ัน และใน
ภายหลัง'!ด้มีลูกศิษย์หลายคนมาเล่าให้ฟังว่า ได้รับแรงบันดาลใจในการมาเรียนศิลปะเน่ืองจากได้ 
ดูรายการท้ังลองน้ี จึงอยากมาเรียนศิลปะท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร

นอกเหนือจากการเผยแพร่ความรู้ทางศิลปะผ่านโทรทัศน์ ลาวัณย์ยังเขียนบทความ ใน 
คอลัมน์ “ศิลป ศิลปิน" ลงในนิตยสารซัยพฤกษ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2511 ถึง 2516 โดยบทความท่ี 
เขียนน้ันเป็นเริ่องเกียวกับกา?แนะนำศิลปะ ลักษณะของศิลปะแบบต่างๆ ตลอดจนป?ะวิติชีวิตของ 
ศิลปินท่ีมีซ่ือเลียง

การที่ลาวัณย์ได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้ทางโทรทัศน์น้ี นำจะเป็นลาเหตุอีกประการหนึ่งที่ 
ทำให้ลาวัณย์ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากลูกศิษย์และเพื่อนร่วมงานในฐานะอาจารย์สอน 
ศิลปะ ในขณะนั้นสามารถกล่าวได้ว่าลาวัณย์เป็นบุคคลที่มีซื่อเลียงคนหนึ่ง ซึ่งลาวัณย์เองก็เคยได้ 
กล่าวไว้ว่า คนที่ได้ออกโทรทัศน์สมัยนั้นได้กำไร เน่ืองจากมีรายกา?โทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหม 
เพียงช่องเดียว คนดูจึงไม่สามารถเปลี่ยนไปดูช่องอื่นได้
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ลาวัณย์สอนวิชากายวิภาคและวิชาวาดเล้นอยู่ที่คณะจิตรกรรมฯจนกระทั้งในปี พ.ศ.
2516 ใด้เรมเกิดเหตุการณ์การแตกแยกทางความคิดกันในคณะ ลาวัณย์เล่าว่าลาเหตุของความขัด 
แย้งเน่ิองมาในจากขณะนั้น เป็นหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ 2516 ได้ไม่นาน กระแสของ 
ประซารูปไตยกำลังเบ่งบาน ถือเป็นยุคที่ประชาซนเริ่มให้ความสนใจในการแสดงความคิดเห็น
ประกอบกับภายในภายคณะจิตรกรรมฯเองมีความกดดันหลายอย่างสะสมอยู่ ในวันที่ 13
พถูศจิกายน พ.ศ.2516 ได้มีผู้นำเอาจดหมายซึ่งเป็นแถลงการณ์ที่นักศึกษาทำขึ้นแจกในซ่องจด 
หมายของอาจารย์ทุกคน โดยเน้ือหาภายในจดหมายกล่าวถึงความไม่พอใจในสภาพความเป็นอยู่ 
ของคณะจิตรกรรมซึ่งพอจะสรุปประเด็นได้ดังนื้

1. การบริหารในคณะเกิดจากบุคคลเพียงกลุ่มเดียว ซึ่งกระทำโดยพละการและใช้อำนาจ 
หน้าทิโดยปราศจากความยุติธรรม ใช้ระบบเผด็จการเห็นแก่พวกพ้อง ผู้ที่คัดค้านหรือไม่เห็นด้วย 
จะถูกบิบค้ันทุกวิถีทาง ทำให้อาจารย่ในคณะแตกความสามัคคีและแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม 
ประจบสอพลอและกลุ่มที่ยังอยู่นิ่งเฉย

2. ภายในคณะไม่มีการประชุมคณาจารย์มาเป็นเวลานานประมาณ 3 ปี ในระหว่างนั้น 
ได้ดำเนินการทางนิตินัยหลายอย่างโดยที่อาจารย์ส่วนใหญ่และนักศึกษาไม่ได้รู้เห็น เซ่น การแต่ง 
ต้ังหัวหน้าภาควิชา กรรมการบริหารคณะ การรับอาจารย์เข้าทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ 
การเลอนเงินเดือนอาจารย์กระทำโดยความพอใจส่วนตัว การร่างหลักสูตรด้วยคนเพียงกลุ่มเดียว

3. ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษา คือการตรวจงานและการให้คะแนนตัดสินว่านักศึกษา 
คนใดจะมีสิทธิศึกษาต่อในระดับปริญญาขึ้นอยู่กับความพอใจของบุคคลเดียว สวัสดิการนักศึกษา 
เลวมาก ไม่มีห้องนํ้าห้องลัวมเป็นเวลาหลายปี การพิจารณาทุนเป็นไปเพื่อพวกพ้อง ไม่มีความรับ 
ผิดซอบในเป้าหมายของการศึกษาอย่างแท้จริง

หลังจากน้ันไดมี้การประชุมหลายคร้ัง กลุ่มอาจารย์และนักศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย 
อย่างขัดเจน โดยลาว ัณ ย ่ได้ร่วมอยู่ในกลุ่มของอาจารย์ (15 คน) กับนักศึกษาท่ีเห็นว่าคณ ะ 

จิตรกรรมฯควรต้องมีการปรับปรุบเปล่ียนแปลงในหลายด้าน ต่อมาเหตุการณ์เร่ิมมีความตึงเตรืยด 
มากข้ึนจนไม่มีการเรียนกา?ลอนในคณะ ในวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2516 ในขณะท่ีอาจารย์ไน 
คณะกำลังประชุมอยู่ ไดมี้นักศึกษาเข้าไปทำลายห้องพักของกลุ่มอาจารย์ 15 คน ซ่ึงรวมท้ังห้อง 
ทำงานของลาว ัณ ย ์และลมโภชน์ด้วย ลาวัณย์ให้สัมภาษณ์ว่า

’’เด็กนักศึกษาเขาสร้างสถานการณ์อะไรข้ึนมา มีการพังห้อง ห้องครูนิ่ตอนนั้นครูกำลัง
เขียนรูปท่านนายกถนอม กับท่านผู้หญิงจงกล เขาก็กล่าวหาว่าครูเป็นพวกทรราชย์ เข้าไป
พังห้องขโมยของ canvas ที่ในหลวงพระราชทาน แล้วสีบางลีที่ครูซื้อมาเป็นพัน ซึ่งเรายัง
ไม่กล้าบีบใช้เลย ขโมยหมด ตามห้องกระจกมีไม่เหลือเลย แล้วเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ลม
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โภชน์เขาชอบฟังก็พังด้วย แล้วก็รถของอาจารย์เขาก็เอาอะไรไปอุดรูกุญแจ ทำยางแตก 
แล้วก็มีการไปต่อยอาจารย์รุ่นเด็กๆ,,

(ลาวัณย์ อุปอินทร์,สัมภาษณ์,6 กุมภาพันธ์2545)

จากหนังสือ การรดรอนสิทธิเสรภาพในมหาวิทยาลัยศิลปากร (2517) ซึ่งเป็นหนังสือ 
บันทึกเหตุการณ์ดังกล่าว ได้บันทึกรายการทรัพย์สินที่เลียหายภายในห้องของลาวัณย์ และ
อาจารย์ ลมโภชนั อุปอินทร์ ดังน้ี

“ของราชการ
1. กระจกหน้าต่างทุกบาน แตกหมด
2. กระจกช่องลมทุกบาน แตกหมด
3. พัดลมชำรุด 1 เคร่ือง 
ของส่วนตัว
1. กระจกเงาขนาด 120x 50 ซ.ม. แตกละเอียด
2. ภาพเขียนลีน้ํามันขนาด 195 X 125 ซ.ม. 2 ภาพ ชำรุดเลียหายหมด
3. ภาพเขียนสืน้ํามัน'ขนาด 150 X 100 ช.ม. 1 ภาพชำรุด
4. ขาหยั่งสีนํ้ามัน ชำรุด
5. สี'นามัน LE FRANCE ของ ARTIST ชำรุดใช้การไม่ได้
6. อุปกรณ์การเขียนภาพลีนํ้ามันชำรุดและศูนย์หาย (สำรวจเม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2516 

ยังไม่ละเอียด) “

กรณีความขัดแย้งนี้ได้เป ็นข่าวทางหนังสือพิมพ์และเมื่อเรื่องราวได้ไปถึงทางทบวง 
มหาวิทยาลัย จึงได้มีคำลังให้มีการสืบสวน ซึ่งผลการลอบลวนออกมาว่า กลุ่มอาจารย์ 15 คนซ่ึง 
ในจำนวนนี้ก็มีลาวัณย์รวมอยู่ด้วย เป็นผู้มีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง เนื่องจากขาดราชการ 
ติดต่อกันในคราวเดียวดันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน ซึ่งลาวัณยํได้ให้สัมภาษณ์ว่าอันที่จรงแล้วตน 
ไม่ได้ขาดงาน ยังไปที่มหาวิทยาลัยศิลปากรและก็ได้ไปเซ็นชื่อทุกครั้ง แต่เนื่องจากไม่มีการเรียน 
การลอนภายในคณะ ในหนังสือการรีดรอนสิทธิเสรีภาพในมหาวิทยาลัยศิลปากร (2517) ยังได้มี 
สำเนาของจดหมายฉบับน้ี ซึ่งในจดหมายยังแจ้งว่า

“ ...ด ังน ั้นหากอาจารย ์ผ ู้ม ีนามดังกล ่าวข ้างด ้นรู้ส ึกสำน ึกในความผิดของตนแล้ว 
มหาวิทยาลัยจะเปิดโอกาสให้กลับตัว โดยให้กลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติ ต้ังแต่วันท่ี
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3 มกราคม 2517 เป็นต้นไป โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และให้ไปรายงานตัวต่อผู้รักษา 
การในตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากกรมและภาพพิมพ์ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา 
โดยตรง”

ทางอาจารย์กลุ่มอาจารย์ที่ถูกลืบลวน 10 คนจึงได้ออกแถลงการณ์ว่า “การลืบลวนนีไม่ได้ 
ฒัการพิจารณาอย่างยุติธรรมหริอมีการซีแจงผลการลืบสวนอย่างซัดแจ้งเลย’’ และจากความรู้ลืก 
ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนี้ อาจารย์ท้ัง 10 คนจึงได้ลาออกจากคณะจิตรกรรมฯ ซ่ึงต่อมาได้มี 
อาจารย์ลาอกตามมาอีก 2 คน รวม 12 คน อันมีรายนามดังนี้ นอกจากอาจารย์แล้วยังมีนักศึกษา 
ได้ยื่นหนังลือลาออกอีก 26 คนจากจดหมายลาออกของลาวัณย์ มีใจความว่า

“...ด้วยข้าพเจ้ามีความประลงค์ขอลาออกจากราชการ เพราะทนสภาพการบริหารอย่าง 
ไม่เป็นธรรมภาย'ในคณะ1ไม่1ได้ ผู้บังคับบัญชามีทิฐิมานะอย่างแรงกล้า ผู้ใหญ่ของ
มหาวิทยาลัยไม่มีความเที่ยงธรรมใช้อำนาจหน้าที่ โดยเห็นแก่พวกพ้องไม่ให้ความยุติ
ธรรมเท่าท่ีควร และไม่กล้าเผชิญความเป็นจริง ฟังความข้างเดียวตลอดมาตังแต่เกิดเหตุ 
การณ์ใ น คณะฯ จนออกคำสั่งท่ี 318/2516 จากการประชุมของสภามหาวิทยาลัยทำให้ 
เห ็นการเล่นพวกอย่างซัดแจ้ง จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตลาออกจากราชการ”

จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนคังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของลาวัณย์ว่าเป็นผู้ที่รัก 
ความเป็นธรรม ลาวํณ์ย์นักพูดอยู่เสมอว่าตนเป็นคนที่เมื่อเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ทนอยู่เฉยไม่ 
ได้ เพื่อนร่วมรุ่นและอาจารย์ท่านหนึ่งได้ให้อธิบายถึงลักษณะนิสัยของลาวัณย์ว่า ’’อาจารย์
ลาวณย์แกดีนะ แกเป็นคนรักความยุติธรรม” (เลวต เทศน์ธรรม, สัมภาษณ์ 1 21 กุมภาพันธ์ 2545) 
และเหตุการณ์นี้ก็เป็นสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้ลาวัณย์มีความสนใจในเรื่องการเมือง 
มากขน ซึ่งก่อนหน้านี้ลาวัณย์ยอมรับว่าไม่สนใจการเมืองเท่าใดนักเพราะค่านิยมของศิลปินและ 
อาจารย์ลอนศิลปะในมหาวิทยาลัยศิลปากรมักมองว่าการเมืองเป็นเรื่องสกปรก เป็นเรื่องต่ํา
ศิลปินควรจะสนใจแต่เรื่องศิลปะเท่านั้น เหตุการณ์หนึ่งที่สำค ัญ ที่น่าจะสันนิษฐานได้ว่าลาวัณย์
ยังไม่สนใจเรื่องการเมืองก็คือ การรับวาดภาพของจอมพลถนอมและภรรยาในช่วงต้นปี พ.ศ. 2516 
แสดงให้เห็นถึงกา?ทำหน้าท่ี “ข้าราชการที่ดี” และการเป็น “ศิลปินที่ดี” โดยไม่“ประสีประลา”เร่ือง 
ทางการเมืองแต่อย่างใด

ข่าวเรื่องความซัดแย้งในคณะจิตรกรรมนี้ได้เผยแพร่ออกไปตามลื่อหนังสือพิมพ์ และถือ 
เป็นข่าวใหญ่พอลมควรในช่วงเวลาน้ัน ทำให้กลุ่มอาจารย์ผู้หญิงจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มี 
ความสนใจปิญหาเรื่องความซัดแย้งนี้และได้พยายามหาทางช่วยเหลือกลุ่มอาจารย์ที่ลาออก จาก
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นั้นได้มีอาจารย์ผู้ใหญ่จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ไดให้ความลนใจในเรื่องนี้เช่นกัน เช่น
อาจารย์ ป๋วย อื้งภากรณ์ อาจารย์ เต็มศร บุณยสิงห์ อาจารย์ระวี ภาวิไล อาจารย์ระพี สาครก 
อาจารย์เสน่ห์ จามรก จากการประชุมร่วมกันกลุ่มอาจารย์เห็นว่าเป็นโอกาสอ้นดีที่จะตั้งสมาคม 
อาจารย์อุดมศึกษาแห่งประเทศไทยข้ึน เพราะในขณะนั้นมีอาจารย์จากทั่วประเทศได้มารวมกัน
แล้ว

จากการประชุมร่วมกันเห็นว่า กลุ่มอาจารย์จากคณะจิตรกรรมฯที่ลาออกนั้นไม่ได้รับความ 
เป็นธรรม จึงได้มีกา?เจรจากับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศิลปากร (อาจารย์แสวง ลดประเสริฐ) 
เพ่ือให้รับกลุ่มอาจารย์ที่ลาออกกลับเข้าทำงานในตำแหน่งเดิม แต่เนื่องจากในขณะนั้นทางคณะ 
จิตรกรรมฯได้บรรจุคนอาจารย์เข้าแทนในตำแหน่งที่ว่างไว้แล้ว ดังนั้นคณะมัณฑนศิลป้จึงได้รับ
กลุ่มอาจารย์น้ีเข้ามาในช่วงเดือนกรกภาคม พ.ศ. 2517 และมอบหมายให้ช่วยสอนวิชาพื้น*ทน<5 cJ 63

เช่นวิชาวาดเล้นวิชาจิตรกรรม วิชาประติมากรรม ไปก่อน โดยยัง1!,ม่ได้ประจำอยู่ในภาควิชาใดใน 
คณะและไม่มีห้องทำงานให้กลุ่มอาจารย์นี้ด้วย ลาวัณย์เล่าว่า “ ...พอกลับเข้ามาไม่มีที่อยู่ เขาให้ 
น้ังในท้องพระโรง โก้มาก เดี๋ยวนี้เป็นหอศิลป้ของศิลปากร เขาก็มีให้นั้งคนละโต๊ะ...”
(มินตรา,2538)

ลาวัณย์และเพื่อนอาจารย์จากคณะจิตรกรรมได้ทำหน้าที่ลอนวิชาพื้นฐานอยู่ที่คณะ 
มัณฑนศิลป้เป็นเวลาเกือบ 2 ปี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2519 อธิการบดีของมหาวิทยาลัยศิลปากรคือ 
ดร.อดุลย์ วิเชียรเจริญ มีแนวคิดให้ต้ังภาควิชาข้ึนใหม่ เน่ือง'จากเห็น1ว่าอาจารย์กลุ่มน้ีก็เป็นผู้ท่ี 
ความรู้ความลามารถทางศิลปะเป็นอย่างดีและยังจะเป็นแนวทางแก้ปัญหาด้วย ภาควิชาท่ีก่อตั้ง 
ขึ้นใหม่น้ีคือภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา ลาวัณย์เองก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการร่างหลักสูตรและ 
ในการร่างหลักสูตรนี้ยังได้เชิญอาจารย์จากสถาบันอื่นมาร่วมด้วย เช่น อาจารย์ วิรัขต์ พิชญ 
ไพบูลย์ จากภาควิชาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับจุดมุ่งหมายและหลักกา?ของภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษานั้น ลาวัณย์ได้ให้
ล้มภาษณ์ว่า เพื่อที่จะให้บัณฑิตที่จบมาลามารถออกมาทำงานให้กับลังคมได้ เพราะคณะ
จิตรกรรมฯมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตศิลปินเพียงอย่างเดียว ชึ่งมีข้อจำกัดบางประการ

“ ...นักศึกษาบางคนนี้เขามีนิลัยชอบทางด้านความรู้หริอทางด้านทฤษฎี แต่ถ้าหากจะมา 
เป็นศิลปินจริงๆน่ีเขาทำไม่ได้ เพราะงั้นเราเห็นว่าเด็กที่มีพื้นฐานการปฏิบัติทางด้านศิลปะ 
ได้พอสมควร แล้วก็ลนใจทางด้านทฤษฎีน่าจะออกมาเป็นนักวิชาการทางด้านศิลปะ...”

(ลาวัณย์ อุปอินทร์, ลัมภาษณ์ ,7 มีนาคม 2545)
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กลุ่มอาจารยํได้ทำการลอบถามอย่างไม่เป็นทางการไปยังหนังลือพิมพ์ นิตยสารต่างๆถึง 
ความต้องการในการมีบทความเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งจากเสียงตอบรับออกมาปรากฎว่าโดย 
มากแล้วทางหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างต้องการให้มีคอลัมน์เกี่ยวกับกับศิลปะ แต่เนื่องจากท่ีไม่ 
มีเพราะไม่มีบุคลากรท่ีจะเขียนเรองในลักษณะนี้ ลาวัณย์เล่าว่ากลุ่มอาจารย์จึงเห็นว่าน่าจะทำลิ่งที่ 
ขาดอยู่น้ี คือผลิตบัณฑิตท่ีไม่เน้นว่าจะต้องเป็นศิลปินเพิยงอย่างเดียว แต่ยังลามารถเป็นนักวิชา 
การทางศิลปะได้ด้วย และหากใครมีนิลัยที่จะเป็นศิลปินก็สามารถเป็นได้ เมื่อมีการร่างหลักสูตร 
ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษาข้ึนแล้ว ได้มีนักศึกษาจากคณะจิตรกรรมฯประมาณ 20 คนขอโอนมา 
เรืยนที่ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษานี้ ลาวัณย์เล่าว่า

“...เด็กท่ีมาน่ืมีต้ังแต่ปี 2 ถึง 4 เขาโอนมาเพราะทนอาจารย่ในคณะจิตรกรรมไม่ไหว แล้วก็
เห็นว่าพวกเราไม่ได้รับความเป็นธรรม มีเด็กหลายคนลาออกไปก็มี...”

(ลา1วัณย์ อุปอินทร์, สัมภาษณ์,7 มีนาคม 2545)

ในช่วงประมาณ 2 ปีก่อนเกษียณอายุราชการ ลาวัณย์ได้ขอโอนไปลอนท่ีภาควิชาออก 
แบบนิเทศศิลป๋ ในคณะมัณฑนศิลป๋ สำหรับสาเหตุลาวัณย่ใดไห้สัมภาษณ์ว่าเนื่องจากภาควิชา 
ประยุกต์ศิลปศึกษาศึกษาได้เปลี่ยนหลักสูตรไปเป็นหลักสูตรหัตถกรรม ซึ่งลา1วัณย่บอกว่าตน'ไม่มี 
ความรู้ทางด้านน้ี ประกอบกับในช่วงนั้นลมโภชน์มีความขัดแย้งกับอาจารย์คนอื่นในภาค ตนรู้สึก 
อืดอัดใจและคิดว่า ตนเองก็ไม่มีความเทางด้านหัตถกรรม จึงได้ขอโอนมาสอนวิชาพื้นฐานทํภาค 
วิชาออกแบบนิเทศศิลป๋จนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2539 ลาวัณย์กล่าวว่า “...ในนั้นปลาย 
ของชีวิตน่ี ครูก็อยากจะทำงานด้วยความสบายใจ...” (ลาวัณย์ อุปอินทร์, สัมภาษณ์ ,7 มีนาคม 
2545)

เม่ือผู้วิจัยถามถึงความคาดหวังในการประลบความสำเร็จในชีวิตราชการ ลาวัณย์ตอบว่า 
ไม่เคยคาดหวัง และไม่เคยคิดว่า “ไม่เคยคิดว่าการรับราชการจะต้องได้ดิบได้ดี หรืออะไร”
(ลาวัณย์ อุปอินทร์, สมภาษณ์ ,6 กุมภาพ์นธ์ 2545) ซ่ึงจากความรู้สึกน้ีเองท่ีทำให้ลาวัณย่ใม่มี 
ความสนใจใดๆทางด้านงานบริหารเลย อีกประการหน่ึงก็คือ ลาวัณย์ไม่รู้สึกว่าตนอยู่ในลังคม 
มหาวิทยาลัยแล้วได้รับเกียรติหรือได้รับการยกย่องใด เๆลย ผิดกับการมีลังคมหรือมีกิจกรรมทาง
การเมืองภายนอกน้ันได้รับเกียรติมากกว่า ซ่ึงในสูจิบัตรนิทรรศการเชิดชูเกียรติอาจารย์อาวุโสท่ีจัด 
ข้ึนเน่ืองในโอกาสเกษียณอายุราชการ ลาวัณย่ใด้เขียนไว้ว่า ''ไม,เคยคิดว่าตัวเองจะอยู่ใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร1ได้นานขนาดน้ี ท้ังๆท่ีช่วงระยะหลังๆน้ีต้องเรืยกว่าทนอยู่....”

เมื่อถามถึงเหตุการณ์ประทับใจในชีวิตการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ลาวัณย์ตอบว่า เกิด 
จากในการสอนแต่ละวิชา เม่ือถึงปลายภาค หากนักศึกษาคนใดทำคะแนนได้สูงสุดหรือได้มากกว่า
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80 เปอร์เซ็นต์ข้ึนไป ตนจะมอบของขวัญเป็นหนังสือให้ เป็นเป็นการให้กำลังใจและแสดงความขื่น 
ซม ซึ่งในการให้แต่ละครั้งนั้นได้มอบให้ใครไปบ้างตนก็จำไม่ได้ จนเมื่อเร็วๅนี้มีโอกาสได้พบกับ 
อธิบดีกรมศิลปากรคนปัจจุบัน (นาวาอากาศเอก อาวุธ เงินชูกล่ิน) ได้บอกกับลา1วัณย์ว่า ตนเคย 
เป็นลูกศิษย์ของลาวัณย์ซึ่งเคยได้รับรางวัลเป็นหนังสือ และทุกวันนี้ก็ยังเก็บหนังสือเล่มนันไว้อยู่

และเมื่อถามถึงว่าในช่วงชีวิตในการรับราชการที่ลาวัณย์รูสึกว่าตนประลบความสำเร็จ 
มากท่ีสุด ลาวัณย์ตอบว่า เกิดจากการท่ีมีนักศึกษาหลายคนมาบอกตนว่า ที่มาสนใจทางศิลปะ 
และลอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเพราะได้ดูรายการสอนศิลปะทางโทรทัศน์ท่ี
ลาวัณย์เป็นผู้ดำเนินรายการ อีกเหตุการณ์หนึ่งคือในขณะที่ลอนอยู่ที่คณะจิตรกรรมฯ ตนเคยให้ 
การอปการะค่าอาหารกลางวันกับนักศึกษาคนหนึ่งซึ่งเมื่อเวลาผ่านไซึ่งตนได้ลืมเรื่องนี้ไป ท่ีมานึก 
ถึงเหตุการณ์ได้เนื่องจากอดีตนักศึกษาคนนี้ (ซ่ือ วินัย ผู้นำพล ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำที่คณะ 
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) ได้ให้ลัมภาษณ์ลงในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ว่าตนเคย 
ได้ร้บการอุปการะค่าอาหารกลางวันจากลาวัณย์ และยังมีนักศึกษาอีกคนหนึ่งซึ่งปัจจุบันเป็น
ศิลปินอยู่ในประเทศสหรัฐอเม?กา ลาวัณย์ได้เคยช่วยอุปการะค่าเล่าเรียน ลาวัณย์บอกว่าตนรู้สึก 
ดีใจและขอบคุณที่อดีตนักศึกษายังระลึกถึงตนอยู่

จากข้อคำถามถึงเรื่องความประทับใจและการประลบความสำเร็จในกา?เป็นรับราชการ 
อาจารย์ จะเห็นได้ว่าลาวัณย์ไม่ได้เป็นผู้ที่ให้ความสนใจเรื่องการบรีหารหรีอความเจรีญในตำแหน่ง 
หน้าท่ีการงานเลยแม่แต่น้อย เพราะลาวัณย์กลับให้คำจำกัดความชองการประลบความสำเร็จจาก 
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันและความประทับใจจากตนและลูกศิษย์มากกว่า

2.2 หน้าทีและความรับผิดชอบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ในขณะท่ีสอนอยู่ท่ีภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา ลาวัณย์ได้เสนอให้เปิดวิชาการวาดภาพ 

ล้อข้ึน เน่ืองจากมีแนวความคิดว่า ในขณะท่ีอยู่ท่ีคณะจิตรกรรมฯ ภายในคณะจะไม่ให้ทารยอมรับ 
ว่าการเขียนภาพล้อน้ีเป็นศิลปะบรีลุทธิ, (pure art) แต่เม่ือมาอยู่ในสาขาประยุกต์ศิลปศึกษาแล้ว 
การเชียนภาพล้อนำจะเป็นวิชาหน่ึงท่ีมีประโยชน์ต่อนักศึกษา และเชิญอาจารย์พิเศษซ่ึงเป็นบุคคล 
ท่ีมีซ่ือเลียง เช่น ประยูร จรรยาวงศ์ชัย ราชวัตร ธนิต สุวรรณพฤกษ์ อรุณ วัชระสวัลด้ิ ฯลฯ วิชาน้ีได้ 
รับความสนใจจากนักศึกษาพอลมควร

อีกวิชาหน่ึงท่ีลาวัณย์ได้เสนอให้เปิดลอนคือ วิชาปัญหาศิลปะร่วมสมัย ซ่ึงศิลปะในท่ีน้ีรวม 
ถึงศิลปะในสาขาอ่ืนด้วย เช่น ด้านวรรณกรรม หรือ ด้านโทรทัศน์ ลาวัณย์ได้เชิญบุคคลท่ีมีซ่ือ 
เลียงต่างๆมาเป็นอาจารย์พิเศษเช่น เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ จ่าง แซ่ต้ัง ส.ศิวลักษณ์ และศักดิ''ชัย 
บำรุงพงศ์ ลาวัณย์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรน้ีถือเป็นมหาวิทยาลัยแรกท่ีได้เปิดลอนวิชาใน 
ลักษณะน้ีข้ึน



ในเรื่องของความมุ่งมั่นในงานสอน บุคคลที่มีอิทธิพลในเรื่องแบบอย่างการเป็น ‘‘ครู” ของ
ศาตราจารย์ศิลป๋ ซึ่งลาวัณย่ให้สัมภาษณ์ว่าศาสตราจารย์ศิลป๋เป็นผู้ที่ทุ่มเทในการลอนอย่างมาก
ลาวัณยํได้เขียนไว้ในสูจิบัตรการแสดงงานเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการว่า

“อาจารย์ซ่ึงเป็นคนต่างชาติมาปลูกฝัง ลังลอนศิลปะให้กับคนไทย เมืองไทย เสียสละชีวิต 
ของท่านเพ่ือส่ิงน้ี แล้วเราเป็นคนไทยโชคดีท่ีมืโอกาสได้เรียนกับท่าน ท่านเลือกให้เราเป็นผู้ 
สอนใ,นมหาวิทยาลัยน้ี ส่ิงท่ีจะตอบแทนบุญคุณอันสูงสุดของท่านคือตังใจจะลอนศิลปะ 
จนถึงวาระสุดท้ายของการทำงาน”

จากการให้สัมภาษณ์ของอดีตลูกศิษย์คนหน่ึง เม่ือถามว่าอาจารย์ลาวัณย์เป็นผ้ท่ีมืความ 
มุ่งม่ันในการสอนในระดับใด ได้รับคำตอบว่าลาวัณย์เป็นผู้ท่ีมืความมุ่งม่ันต้ังใจในการสอนมาก
เช่น มักจะเป็นผู้มารอนักศึกษาให้ช้ันเรียนก่อนทุกคร่ืง และในระหว่างท่ีรอน้ันก็จะช่วยวิจารณ์งาน 
ของนักศึกษาคนอ่ืนๆท่ีมาแล้ว หรีออาจจะดูงานนักศึกษารุ่นน้องท่ีเรียนอยู่ในบรีเวณใกล้เคียงกัน 
น้ันและจากการสัมภาษณ์เพ่ือนร่วมรุ่นซ่ึงเป็นอาจารย์ด้วยกันได้รับคำตอบว่า

“ ...เขาตั้งใจลอนอยู่กับเด้กตลอดเวลา เขาเข้าไปสอน drawing หรืออะไร เขาจะอยู่กับ 
เด็กตลอดเวลาเลย เขาคอยแก้ คอยติ คอยดู ตรวจทุกคนเลย แล้วเขาช่างพูด เด็กก็ชอบลิ”

(เลวต เทศน์ธรรม, สัมภาษณ์,21 กุมภาพันธ์2545)

เมื่อถามบทบาทอ่ืนนอกจากบทบาททางการสอนแล้ว เช่นบทบาททางบริหารลาวัณย์ 
ตอบว่าตนเคยเป็นหัวหน้าภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษาศึกษาอยู่ 1 วาระ ในช่วงปี พ.ศ. 2527 อันมื 
ลาเหตุมาจากในกลุ่มเพื่อนอาจารย์ที่ภาคประยุกต์ศิลปศึกษาเห็นว่าอาจารย์ทุกคนควรจะได ้เร ีย น รู้ 
งานบริหารและลักษณะของงานราชการ จึงได้ผลัดกันให้แต่ละคนได้มืโอกาสเป็นหัวหน้าภาควิขๆ 
หลังจากนั้นลาวัณย์ก็ไม่ได้มืส่วนร่วมในงานบริหารใดๆอีก

สำหรับบทบาททางด้านการวิลัย ในประเด็นนี้ถึงแม้ว่างานวิจัยของลาวัณย์จะไม่ได้อยู่ใน 
ลักษณะท่ีเป็นรูปเล่มเอกสารเหมือนกับงานวิจัยทางวิชาการอื่นๆ แต่ก็ถือว่าลาวัณย!ด้ทํๆงานวิจัย 
ตามลักษณะสาขาทางศิลปะ ซึ่งผลงานของลาวัณย์อยู่ในรูปของการเขียนบทความทางศิลปะและ 
ศิลปวิจารณ์ลงในนิตยสารต่างๆ เช่น ชัยพฤกษ์ และ ไฮคลาส และยังได้สร้างและแสดงผลงาน 
ศิลปะอีกหลายคร้ัง เมื่อถามถึงบทบาทของการท่านุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ลา1วัณย์ตอบ1ว่า การท่ี 
ตนทำงานศิลปะอยู่อย่างต่อเนื่องน้ีก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอยู่แล้ว
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2.3 ทัศนคติเรีองอาจารย์สตรีทีสอนศิลปะ
เมื่อถามถึงประเด็นความเท่าเทียมกันระหว่างเพศของอาจารย์ชายและอาจารย์หญิงว่าใน 

สังคมมหาวิทยาลัย ลาวัณย์ตอบว่า ตนคิดว่าในเรื่องความเท่าเทียมนั้นทั้งอาจารย์ชายและ
อาจารย์หญิงน่าจะมีความเท่าเทียมกัน แต่อย่างไรก็ตามลาวัณยิได้ให้ทัศนะว่าโดยความเชื่อทั่วๆ 
ไปของคนในสังคมไทยก็มักจะคิดว่าผู้ชายนั้นมีความลามารถเหนือกว่าผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในการท่างานทางด้านศิลปะที่ผู้ชายมักจะมีความโดดเด่นมากกว่า แต่ในความรู้สึกของตนเองนั้นรู้ 
สึกว่าผู้ชายจะเหนือกว่าผู้หญิงในเรื่องพละกำลังหรือความลามารถทางด้านร่างกายเท่านั้น แต่
ความสามารถทางด้านอื่นนั้นตนไม่คิดว่าผู้ชายจะมีความลามารถมากกว่าอย่างไร

ลาวัณย์ยังให้ทัศนะด้วยว่า ผู้หญิงหลังจากแต่งงานแล้วจะต้องรับผิดชอบภาระหน้าที่งาน 
ในครอบครัวด้วย ในขณะที่ผู้ชายไม่ต้องรับภาระในส่วนนี้เท่าใดนัก เพราะฉะนั้นตนรู้สึกว่าผู้หญิงก็ 
เสียเปรียบผู้ชาย ท่าให้โอกาลในการทำงานน้อยกว่า

ลาวัณย์เล่าว่าตนเองน้ันไม่ค่อยรู้สึกถึงความแตกต่างทางเพศเท่าใดนัก บางครั้งตนยังรู้สึก 
ว่าการเป็นผู้หญิงน้ันได้เปรียบกว่าผู้ชายในบางอย่าง เพราะในความเป็นผู้หญิงท่าให้สามารถติด 
ต ่อหรือมีสังคมได้ง่ายกว่า ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาตนเคยพบเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าได้รับความไม่
เท่าเทียมกันในช่วงที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยศิลปากรในระยะแรกๆเท่าน้ัน คือเมื่อครั้งที่ได้คะแนน 
สูงสุดแล้วอาจารย์ไม่เช่ือว่าผู้หญิงสามารถทำได้ หลังจากนั้นก็ไม่เคยพบเหตุการณ์ทำนองนี้แต่
อย่างใด และในสังคมมหาวิทยาลัยก็เห็นว่าทั้งอาจารย์ชายและอาจารย์หญิงก็เท่าเทียมกัน และยัง 
ได้ยกตัวอย่างในคณะมัณฑนศิลป๋ว่า เคยมีคณบดีเป็นผู้หญิง และในมหาวิทยาลัยศิลปากรเองก็ 
เคยมีอธิการบดีเป็นผู้หญิงด้วยหลายคน เพียงแต่โดยท่ัวไปอาจารย์ที่ลอนทางศิลปะนั้นจะมี
จำนวนอาจารย์ผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชาย ซึ่งทั้งนี้น่าจะมาจากการที่ปริมาณของผู้หญิงที่เข้ามาเรียน 
ทางศิลปะมีน้อยกว่าผู้ชาย เมื่อจบการศึกษาออกไปก็ท่าให้มีศิลปินหญิงน้อยกว่าศิลปินชาย ซ่ึงก็ 
เป็นลภาพท่ี เป็นอยู่ในปัจจุบันน้ี

อย่างไรก็ตามลาวัณย์ได้เน้น สังคมทุกวันนี้มีความเท่าเทียมกันแล้ว และผู้หญิงไทยก็มีบท 
บาท‘ไม่น้อยกว่าผู้หญิงต่างชาติ ประกอบกับคนไทยนั้นให้เกียรติผ ู้ห ญ ิงพ อลมควร แต่ตนก็ยังเห็น 
ว่ายังมีผู้หญิงบางกลุ่มท่ียังไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา ไม่มีความร ู้จ ีง ยังไม่ได้ออกไปทำงานนอก
บาน แต่ตนก็เชื่อว่าผู้หญิงเป็นคนบริหารทุกอย่างในปาน ซึ่งผู้ชายที่ประลบความสำเร็จในชีวิตทุก 
คน ในครอบครัวจะต้องมีคนท่ีอยู่เบื้องหลังที่เป็นผู้จัดการที่ดี หากไม่มีภรรยาที่ดีก็ยากที่คนๆนั้นจะ 
ประสบความสำเร็จได้
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2.4 ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนศิลปะภายในประเทศไทย
สำหรับทัศนะต่อการเรียนการลอนศิลปะในระดับมหาวิทยาลัยนัน ลาวัณย็ไดให้ทัศนะว่า 

ลักษณะการเรียนการลอนศิลปะในประเทศไทยนั้นแต่เดิมจะเน้นในเรื่องของทักษะt เมือ ให้ผู้เรียนมี 
ความชำนาญเสียก่อนจึงค่อยคลี่คลายไปเป็นงานศิลปะในรูปแบบอื่น ลาวัณย์เล่าว่าศาลตราจารย์ 
ศิลป๋มักกล่า1ว่า “ลูกศิษย์ฉันจบออกไปต้องไม่อดตาย” เพราะนักศึกษาที่เรียนทับศาลตราจารย์ศิลป 
จะต้อง'มีกฝนทักษะ'บมืออย่างมากมาก ทำให้พื้นฐานทางด้านศิลปะแบบลัจจนิยม (realistic) จะมื 
แม่นยำ ลักษณะการเรียนกา?ลอนแบบนี้เป็นลักษณะเดียวทับประเทศในยุโรป ซึ่งศาสตราจารย์ 
ศิลป้ได้วางรากฐานของการเรียนการลอนศิลปะเซ่นนี้เอาไว้ในประเทศไทย แต่ปัจจุบันน้ีเม่ือมี
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น คนจึงเห็นความสำคัญของเรื่องรีเมือน้อยลง ทังท่ีจริงๆ 
แล้วตนเห็นว่าการรีเกปฎิป้ติพ้ืนฐานทางด้านรีเมือเป็นเร่ืองท่ีสำคัญมาก ซ่ึงควรจะรีเกฝนให้มีความ 
แม่นยำเสียก่อน

3. บทบาทของการเป็นคิลปีน
3.1 ประสบการณ์ในการเป็นศีลปีน
ลาวัณย์เป็นศิลปินที่มีซื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในเรื่องการวาดภาพเหมือนบุคคล (portrait)

ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ลาวัณย์มีความลนใจในการวาดภาพบุคคล ลาวัณย์ให้ลัมภาษณ์ว่าเนื่องจากเห็น 
ว่าคนที่ทำงานทางด้านภาพเหมือนในประเทศไทยไทยนั้นมิอยู่น้อย เมื่อสมัยที่ลาวัณย์ศึกษาอยู่นั้น 
มีอาจารย์จำรัล เกียรติก้อง ซึ่งรับราชการอยู่ที่กรมศิลปากร มักจะทำงานเขียนรูปเหมือนบุคคลอยู่ 
ในห้องอาจารย์ศิลป้อยู่เสมอ เมื่อลาวัณย์ได้เห็นก็รู้สึกชอบ ประกอบทับในช่วงที่มีการเรียนวิชา 
จิตรกรรมศาลตราจารย์ศิลป๋มักทักว่าลาวัณย์เขียนภาพบุคคลได้เหมือนทับแบบมาก ครั้งหน่ึงใน 
การเขียนน้ดผู้หญิงเปลือยครึ่งตัว เมื่อศาลตราจารย์ศิลปเห็นงานของลาวัณย์แล้วก็ได้เรียกอาจารย์ 
เป้อ หรพิ ิท ัก ษ ์ ให้มาดูงานของลาวัณย์ว่า “นายเป้อๆ มาดูอะไรน่ี เขียนหน้าเหมือนจินๅเลย” 
(ไอคลาส,2539) และเคยกล่าวทับลาวัณย์ว่า "หนมืนิลัยเขียนรูปเหมือน”

ลาเหตุอีกประการหนึ่งเนื่องจากในขณะนั้นยังมีจิตรกรซาวอินโดนีเซียช่ือ ระเดน บาลุกี 
และจิตรกรหญิงชาวออสเตรเลีย ซึ่งคนไทยให้ความสนใจและนิยมทันมาก

"...ระยะก่อนนึ่มืแหม่มชาวออสเตรเลียนเข้ามา คนไทยเราโดยเฉพาะคนรวยๆก็ไปจ้างเค้า 
ราคาแพงๆนะคะ ช่างเขียนอินโดนีเซียอ ีกคนหนึ่งก็เข้าทำงานให้ที่ในวัง คนก็ไปจ้างราคา 
แพง  ๆ คือคนไทยเรามืนิลัยชอบยกย่องคนต่างชาติ เหมือนทับศรัทธาว่าดีวิเศษกว่าคนไทย 
ด้วยทัน อย่างอาจารย์จำรัส เกียรติก้อง เป็นคนไทยที่เก่งทางด้านนี้ก็ไม่มืคนสนใจมาว่า 
จ้าง...”

(ไอคลาส,2531)
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ด้วยความอยากจะพิสูจน์ว่าถ้าหากตนซ่ึงเป็นคนไทยได้มาทำงานทางด้านภาพเหมือนน้ี 
จะ'ได้รับความสนใจ การยอมรับ และความเช่ือถืออย่างจิตรกรต่างชาติหรอไม่ จึงมาเน้นงาน
จิตรกรรมทางด้านการเขียนภาพเหมือน หลังจากเรียนจบไปแล้วเม่ือมีเวลาว่างในวันเสาร์อาทิตย์ 
มักจะนัดให้เพ่ือนและรุ่นน้องมาเป็นแบบให้วาดอยู่เสมอ

ลาวัณย์เล่าว่าเคยได้ลองทำงานแบบ abstract บ้าง แต่รู้สึกว่าไม่เหมาะกับตน ในปี พ.ศ. 
2508 ลาวัณย์ใด้เคยให้ลัมภาษณ!ว้ว่า (สารประชาซน,2508)

“ ...พอใจค่ะท่ีจะเขียนภาพแนวน้ี ดิฉันขอพูดตรง ว่ๆาดิฉันยังหลงในฟอร์ม (Form) ในลีลัน 
และในความสวยงามของมนุษย์อยู่มาก...”
และ
“...งานแอบสแตรคท์เป็นเร่ืองใหญ่ ดังน้ันในระหว่างน้ีจึงยังไม่นึกว่าจะทำ เพราะดิฉันยังมี 
ประลบการณ์น้อย ท้ังยังไม่คิดว่าตัวเองเป็นศิลปินหรือมีความย่ิงใหญ่แต่อย่างใด นอก 
จากกำลังศึกษาเท่าน้ัน ประการลำดัญกํคือดิฉันยังไม่ใช่ ’’ผู้หลุดพ้น” อย่างไรก็ตามในวัน 
ข้างหน้าในอนาคต ถ้าดิฉันมีความรู้สึกในทางนามธรรมจริง โๆดยแจ่มแจ้งแล้วก็อาจจะทำ 
ก็ได้นะคะ แต่ลำหรับวันน้ี ยังไม่อยากแกล้งพูด แกล้งทำ ฉะน้ันดิฉันจึงยังทำงานแอบล 
แตรคทํไม่ได้...”

ลาวัณย์ทำงานศิลปะควบคู่ไปกับงานทางด้านการลอนศิลปะด้วย ซ่ึงก็ไม่ประลบป๋ญหาใน 
เร่ืองการแบ่งเวลานัก เพราะลักษณะงานน้ันใกล้เคียงกันและยังเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน ลาวัณย”ไห้ 
ลัมภาษณ์ว่า ศาสตราศิลป็มักจะบอกอยู่เสมอว่าผู้ท่ีสอนศิลปะน้ันควรจะต้องปีกฝนปีมืออยู่ตลอด 
เวลา เพราะต้องสามารถทำงานให้นักศึกษาดูเป็นตัวอย่างได้

ในชีวิตการเป็นศิลปิน ลาวัณย์ได้มีโอกาสได้เข้าไปทำงานถวายพระบาทลมเด็จพระเจ้าอยู่ 
หัวและลมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในช่วงปี พ.ศ. 2510-2513 ลาวัณย์ได้เล่าถึงลาเหตุ 
ในการได้เข้าไปทำงานถวายคร้ังน้ีว่า เน่ืองมาจากท้ังลองพระองค็ได้เสด็จงานแสดงศิลปกรรมแห่ง 
ชาติ ซ่ึงในการแสดงคร้ังน้ันมีรูปของภาพของมารดาท่ีตนเป็นผู้วาดร่วมแสดงอยู่ด้วย หม่อมเจ้า 
การวิก ซ่ึงอยู่ในท่ีน้ันด้วยจึงได้เรียกลาวัณย์ไปเข้าฟ้าสมเด็จพระราชินี ซ่ึงลาวัณย์เล่าถึงเหตุการณ์ 
ในตอนน้ันว่า

“ ...คือลมเด็จท่านรับลังว่าท่านดูงานแบบสมัยใหม่แบบ abstract น่ีไม่เป็นหรอก ไม่ 
เหมือนในหลวง ท่านก็บอกว่าอย่างรูปคนรูปน้ีค่อยดูรู้เร่ืองหน่อย พอดี ท่านหวาน ม.จ.
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การวิก อยู่ตรงน้ันด้วย ก็ทูลว่า คนเขียนเขาอยู่ตรงน้ันน่ะ ก็ถามคล้ายๆว่าอยากรู้จักไหม
จะเรยกมา ท่านหวานก็ตามครู...”

(ลาวัณย์ อุปอินทร์, ลัมภาษณ์,21 กุมภาพันธ์2545)

ภายหลังจากน้ันเม่ือทรงทราบว่าลาวัณย์เขียนรูปเหมือนจึงรับส่ังผ่าน ม.ร.ว.พูนลวาท
กกุดากร ซ่ึงในขณะน้ันดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป๋ ให้ลาวัณย์เข้าไปช่อมภาพเขียน 
โดยในระหว่างน้ีลาวัณยํได้เข้าไปทำงานถวายอยู่ในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ได้วาดภาพ
เหมือนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประดับท่ีพระตำหนักภูพงศ์ราชนิเวศน์ และใน
โอกาสต่อมาลาวัณย์ก็ได้มืโอกาสเป็นแบบชุดไทยจักรพรรดิ ได้เดินแสดงแบบชุดไทย และถ่ายแบบ 
ปฏิทินด้วย

ลาวัณย์ยังมืโอกาสได้วาดภาพของพระบรมวงศานุวงศ์อีก 4 ภาพ (ภาคผนวก จ) ซ่ึงพระ 
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานภาพต้นแบบมืขนาดประมาณโปสการ์ด เป็นสีชีเปีย ให้ 
ลาวัณย์เป็นผู้หาโครงลีเอง ในการวาดคร้ังน้ียังได้พระราชทานลีและผ้าใบให้ด้วย และหลังจากงาน 
เสเจล้ินแล้ว ยังได้พระราชทานเงินให้ลาวัณย์อีก 50,000 บาท ซ่ึงเหตุการณ์คร้ังน้ีเป็นหน่ึงใน 
ความภูมิใจในชีวิตของลาวัณย์มาก และจากการเขียนรูปในคร้ังน้ัน ลาวัณยัเด้เล่าถึงประลบ
การณ์ท่ีน่าสนใจเม่ือพระบาทลมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรภาพท่ีตนวาดว่า

‘'...แล้วก็มืประโยคหน่ึงท่ีท่านรับส่ังกับครู ท่านบอกกับครูว่า สงลัยว่าอาจารย์จะลายตา 
เอียง ซ่ึงตอนแรกครูก็ไม่รู้เลย ยังบอกว่าคงไม่เพคะ ก็รู้สึกเอะใจก็เลยถามท่านว่าทำไมถึงรู้ 
สึกว่าครูลายตาเอียง ท่านก็รับส่ังว่า ในรูปท่ีครูเขียน จากลักษณะ ปาก กับ จมูก จะเย้ือง 
กันนิด แๆทบทุกรูปเลย หลังจากน้ันครูก็เลยคอยระวังและลังเกตอยู่ตลอดเวลา จนกระท่ัง 
แก่แล้วสายตายาวเลยไปทำแว่น ปรากฏว่าครูลายตาเอียงข้างหน่ึง พอรู้แล้วรู้สึกวูบข้ึนมา 
เลยนะ คือในหลวงน่ีลายพระเนตรท่านแม่นเหลือเกิน...”

(ลาวัณย์ อุปอินทร์, ลัมภาษณ์,24 มกราคม 2545)

เหตุการณ์สำคัญอีกคร้ังหน่ึงในชีวิตการเป็นศิลปินของลาวัณย์คือ การรวมกลุ่มกับเพ่ือน 
ศิลปินในสาขาต่างๆถ่อต้ังแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทยข้ึนในปี พ.ศ. 2517 โดยกลุ่มแนวร่วม 
ศิลปินแห่งประเทศไทยน้ีได้ร่วมกันทำกิจกรรมทางศิลปะท่ีเก่ียวข้องกับลังคมและการเมือง เซ่น ทำ 
คัทเอาท์ โปสเตอร์จัดเวทีในงานครบรอบ 2 ปี 14 ตุลาฯ งานวันกรรมกร และการต่อต้านฐานทัพ 
สหรัฐอเม'ริกา ลาวัณย์หันมาสนใจทางด้านการเมืองในช่วงปี พ.ศ. 2516 ในขณะน้ันเป็นอาจารย์ 
อยู่ท่ีคณะจิตรกรรมฯ ได้เดินผ่านบริเวณท่าพระ'จันทร์และ'ได้ยิน เลกสรร ประเสริฐกุลพูดไอปาร์คบร
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เวณลานโพธ้ิเก่ียวกับการเมือง ลาวัณย์รู้สึกสนใจจึงเข้าไปร่วมฟัง และท่าให้ใด้รับรู้เร่ืองราวทางการ 
เมืองและสังคมท่ีไม่เคยได้รู้มาก่อน "พอดีมีเหตุการณ์ประท้วงเกิดข้ึน ครูก็ไปฟัง เราก็เร่ืมเห็นจริง 
เม่ือก่อนแทบจะพูดได้ว่าเราไม่มืสำนึกทางด้านการเมืองเท่าท่ีควร เราอยากเป็นศิลปินอย่างเดียว” 
(กองบรรณาธิการไลฟั แอนด์ แฟมิล่ี,2539) หลังจากน้ันลาว ัณ ย์ก็ได้ไปฟังการพูดท่ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกือบทุกวันได้ไปช่วยแจกน้ําและอาหารบ้าง

ก่อนหน้าน้ันในช่วงต้นปี พ.ศ. 2516 จอมพลถนอม กิตติขจร เน่ืองจากได้เห็นภาพพระ 
บรมวงศานุวงศ์ท้ัง 4 ภาพท่ีท้องพระโรงของพระตำหนักจิตรลดารโหฐานและรู้สึกชอบ ได้ขอให้
ลาวัณย์วาดภาพเหมือนตนและภรรยาขนาดเท่าตัวจริงให้ ลาวัณย่ได้เขียนภาพของน้ีอยู่ในคณะ 
จิตรกรรมฯเร่ือยมาจนกระท้ังผ่านพ้นมาถึงเดือนพถูศจิกาน พ.ศ.2516 ก็เกิดเหตุการณ์ความขัด 
แย้งในคณะจิตรกรรมฯข้ึน ลาวัณย่จึงถูกโจมตีว่าเป็น “ทรราชย์” เม่ือนักศึกษากลุ่มท่ีสร้างสถาน 
การณ์เข้ามาทำลายห้องท่างานของลาวัณย์รูปท้ังสองก็โดนนักศึกษาทำลายไปด้วยและลาวัณย์ได้ 
ลาออกจากราชการในท่ีสุด (ภายหลังกลับเข้ารับราชการอีกคร้ังในปี พ.ศ. 2517)

จากคาให้การในหนังสือ กรีดแผล กลัดหนอง กรองความจริง โดยผู้หญิง 6 ตุลาฯ (2544) 
ลาวัณย์กล่าวว่า “ ...ขอสารภาพนิดหน่ึงนะคะ ก่อนหน้า 14 ตุลาฯ ดิฉันไม่มืสำนึกทางการเมือง 
อยากจะเป็นศิลปินอย่างเดียว...”

จากเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ 2516 และการท่ีลาวัณย์ต้องลาออกจากราชการน้ีเอง ท่ีเป็นเหตุ 
การณ์สำคัญท่ีท่าให้ได้เข้ามาสนใจการเมืองอย่างจริงลัง โดยเฉพาะหลังจากท่ีลาออกจากคณะ
จิตรกรรมฯซ่ึงลาวัณย์มืความรู้สึกว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงได้เกิดความตระหนักว่าเร่ืองการ 
เมืองไม่ใช่เร่ืองใกลตัวและได้สนใจศึกษาเร่ืองการเมืองมากข้ึน ประกอบกับในขณะท่ีว่างงานอยู่น้ัน 
ได้มีโอกาสพบกับอาจารย์จากสถาบันต่างๆท่ีมืแนวความคิดทางการเมืองคล้ายคลึงกัน เช่น
อาจารย์สุดา ทิพย์อินทร อาจารย์จอน เงภาก? และได้ลัดท้ังเป็นกลุ่มอาจารย์ 6 สถาบันข้ึนเพ่ือ 
ศึกษาและอภิปรายเก่ียวกับทฤษฎีการเมืองและสังคม ซ่ึงการท่ีลาวัณย่ได้เข้าไปสนใจกา?เมืองน้ี 
ท่าให้อาจารย์หลายคนในมหาวิทยาลัยมีปฏิกิริยาต่อต้านลาวัณย์มาก เน่ืองจากศิลปินและ
อาจารย์ท่ีสอนทางด้านศิลปะจากร้ัวศิลปากรโดยท้ัวไปไม่มืความสนใจท่ีจะเข้ากิจกรรมทางการ 
เมืองเลย “ ...ในมหาวิทยาลัยศิลปากรคนส่วนใหญ่ไม่สนใจ กลัวการเมืองกันค่อนข้างมาก เขาจะ 
ดูถูกว่าเร่ืองการเมืองเป็นเร่ืองต่ํา ต้องศิลปะเท่าน้ัน ถึงจะเป็นเร่ืองใหญ่เร่ืองสูง..." (กอง
บรรณาธิการไลฟั แอนด์ แฟมิล่ี,2539) แต่ลาวัณย์กลับเห็นว่าศิลปินและเร่ืองการเมืองน้ันไม่ใช่ 
เร่ืองไกลกันเลย แม้แต่ศิลปินดังๆของโลกหลายคนก็เคยมีส่วนร่วมทางการเมือง เซ่น ปิกาสโซ่ หรือ 
แวนโก๊ะเองก็เคยรวมกลุ่มอยู่กับชาวนาและผู้ใช้แรงงานด้วย ลาวัณย์เห็นว่างานศิลปะน้ันเป็นของ 
คนทุกอาชีพทุกซนช้ัน และควรจะนำศิลปะเข้าไปสอดแทรก ท่าประโยชน์ได้ทุกอย่าง ส่วนในการ 
นำศิลปะมารบใช้ประชาซนน้ัน ตนเห็นว่าผู้ท่ีจะท่าได้จะต้องมืสำนึกเสียก่อน ลา1วัณย์ได้ยกตัว
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อย่างถึงเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ ว่า เหตุการณ์น้ีถือเป็นเหตุการณ์สำคัญระดับโลกและได้เป็นแบบ 
อย่างในการเรียกร้องประชาธิปไตยในต่างประเทศ เช่น ประเทศกรีก ดังน้ันตนคิดว่าโปสเตอร์หรีอ 
ส่ือต่างๆทีใช้เก่ียวกับกิจกรรมทางการเมืองจึงควรมีการออกแบบโดยใช้หลักของศิลปะด้วย 
ลาวัณย่ให้สัมภาษณ์ว่า "เพราะฉะน้ันเราคิดว่าเราเป็นคนท่ีทำงานทางด้านศิลปะ ถ้าอะไรมันจะ 
ออกไปลู่สากลมันควรจะเป็นอะไรท่ีเชิดหน้าซูตาของบ้านเมืองด้วย” (ลา1วัณย์ อุปอินทร์,
สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2545)

หลังจากเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ ทางศูนย์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยได้สัดกิจกรรมทาง 
การเมืองข้ึนบ่อยคร้ัง ในปี พ.ศ. 2517 ได้มืการสัดงานรำลึกวีระชน 14 ตุลาฯ และทางศูนย์นิสิตก็ 
ได้มาปรึกษาลาวัณย์ว่าต้องการจะสัดการประกวดภาพเขียนหรืองานประติมากรรมท่ีมืเน้ือหาเก่ียว 
กับเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ ซ่ึงลาวัณย์ก็ไดให้คำปรึกษาและในบางคร้ังก็ได้ไปช่วยด้วยตัวเองด้วย 
เหตุการณ์สำคัญอีกคร้ังหน่ึงในขณะน้ันคือ จอมพลถนอมได้สักลอบเดินทางกลับเข้าประเทศไทย 
เป็นคร้ังแรก ในคร้ังน้ันกลุ่มนักศึกษาและประชาซนท่ีไม่พอใจได้รวมตัวชุมนุมกันต่อต้านและให้สับ 
ตัวจอมพลถนอมมาดำเนินคดีในข้อหาออกคำลังเช่นฆ่าประชาชน กลุ่มจิตรกรอิสระท่ีมี พิทักษ์ ปิ 
ยะพงษ์สถาพรไชยเศรฐช่ช่วาล ปทุมวิทย์เป็นแกนได้ออกแถลงการณ์ต่อต้านแจกจ่ายกับประซา 
ชน พร้อมกับมอบหมายให้ ซัซวาล ปทุมวิทย์ ข้ึนเวทีไอปาร์คในนามตัวแทนของกลุ่มจิตรกรอิสระ 
ในขณะน้ันเอง ลาวัณย์ และสามีคือ สมโภชน์ อุปอินทร์ และเพ่ือนอาจารย์อันได้แก่เสวต เทศน์ 
ธรรม ถกล ปรียาคณิตพงศ์ซ่ึงท้ัง 4 คนเป็นอาจารย์ท่ีลาออกจากคณะจิตรกรรมฯ ได้รับสมญานาม 
ว่า "ขบถศิลปิน” เม่ือเฟ้นว่ากลุ่มจิตรกรอิสระได้ประกาศตัวอย่างเปิดเผยจึงเกิดความคิดว่าศิลปิน 
ท้ังหลายน่าจะมารวมตัวกันให้เป็นกลุ่มท่ีมืพลัง ลาวัณย์จึงได้เป็นผู้เข้าไปเสนอแนวคิดคิดในกา?
รวมตัวกันเพ่ือสัดต้ังองค์กรศิลปะสร้างสรรค์เพ่ือประชาชนข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวม
ศิลปินในสาขาต่างๆท่ีมีความสนใจทางด้านการเมืองและสังคม เช่น นักประพันธ์ กวี วงดนตรีเพ่ือ 
ชีวิต ผู้ท่ีทำงานทางด้านศิลปะทุกแขนง เม่ือข่าวแพร่ออกไป ผู้ท่ีอยู่ในวงการศิลปะก็เรมให้ความ 
สนใจต่อแนวคิดน้ีมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ นักศึกษาศิลปะ ศิลปินอิสระ นักโฆษณา หลัง 
จากน้ันได้มีการหารือและนัดพบเพ่ีอร่างโครงการดังกล่าวข้ึนท่ีภาควิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือของอาจารย์กำจร สุนทรพงษ์ศรี การพบปะแลกเปล่ียน 
ถึงความเป็นไปได้ในการสัดต้ังองค์กรน้ีได้มืข้ึนหลายคร้ัง จนกระท้ังในคร้ังท่ีประชุมร่วมกันท่ี ท้อง 
พระโรง(หอศิลป) มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงเป็นการรวมตัวคร้ังสำคัญเพ่ือสัดทำคำประกาคของ 
องค์กร ซ่ึงมืผู้มาร่วมมากกว่า 40 คน ประกอบด้วยศิลปินทุกสาขา และนักศึกษาศิลปะ เช่น จ่าง 
แช่ต้ัง ประเทือง เอมเจ?ญ ลาวัณย์ (ดาวราย) อุปอินทร์ สมโภชน์ อุปอินทร์ ชำเรือง วิเชียรเขตต์ 
กำจร สุนทรพงษ์ศรี เลวต เทศน์ธรรม พนม สุวรรณนาถ ถกล ปรึยาคณิตพงค์ ทวี หม่ืนนิกร ฯลฯ
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จากการประชุมจึงได้ข้อสรุปว่าให้ใช้ซ่ือ “แนวร่วมคิลปีนแห่งประเทศไทย” ซ่ืงคิลปินแต่ละคนมี
อิสระในการทำงานเพ่ือการเมีองไนส่วนของตนเอง

ลาวัณย์เองน้ันได้ทำงานร่วมอยู่กับ สมโภซน์ อุปอินทร์ และเสวต เทศน์ธรรม ในโอกาส 
ครบรอบ 2 ปี 14 ตุลาฯ 16 ท่ีจัดข้ึนในปี พ.ศ.2518 ท้ัง 3 ได้ช่วยกันสร้างงานประติมากรรมข้ึน 
(ภาพท่ี 1) เห็นว่างานท่ีมีอยู่ส่วนมากมักจะอยู่ในรูปของงานจิตรกรรม เช่น โปสเตอร์ หรอคัทเอาท์ 
จึงคิดว่าน่าจะให้มีงานประติมากรรมบ้างเพ่ือความหลากหลาย ลาวัณย์เล่าไว้ไนหนังสือ กรีดแผล 
กลัดหนอง กรองความจรีง โดยผู้หญิง 6 ตุลาฯ (2544) ว่า

“...ประกอบด้วย figure ของคน 3 คน มีคน'หน่ึงกำลัง'ชูมือ'ว่าล้ และอีกคนก็โบกธง และก็เด็กผู้ 
หญิง เราก็ปันคนละตัว คือไปปันลดเลย ใช้ปูนปลาสเตอร์ คือธรรมดารูปปันจะต้องปันด้วยดิน 
เหนียวแล้วหล่อเอา แต่เน่ืองจากว่ามันเป็นงานจุลกฐิน เราคงจะไม่เก็บไว้ เราก็ใช้ปันลดเอา...”

ภาพที 1 งานประติมากรรมในงานครบร,อบ 2 ปี 14 ตุรทฯ 16

ในขณะน้ันประซาซนท่ีอยู่ในบริเวณน้ันต่างพากันมาช่วยตักน้ําสำหรับผสมปูนช่วยผสม 
ปูน และมีช่างไม้มาช่วยทำฐานของงานประติมากรรม ลาวัณย์กล่าวว่าประซาซนท่ีได้เห็นเกิด 
ความเสืกว่างานประติมากรรมช้ินน้ีก็เป็นของพวกเขาด้วย ซ่ึง'ทำ'ไห้ลา1ว้ณย์รู้สืกประทับ'ไจมาก
และรู้สืกว่าการทำงานในคร้ังน้ันประสบผลสำเร็จ
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อีกคร้ังท่ีลาวัณย์เล่าว่าเป็นคร้ังท่ีประทับใจมากเช่นกัน คือในงานวันกรรมกรตนและลม
โภชนิได้เขียนรูปคัทเอาท์ขนาดใหญ่เท่ากับผนังตึกนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นรูปผู้ 
หญิงกับผู้ชายกำลังแบกโลกเอาไว้

“...ตอนน้ันเราเขียนรูปกัน อาจารย์สมโภชนิเขียนรูปผู้ชาย แล้วครูเขียนรูปผู้หญิง สูงต้ังแต่ 
ช้ันบนตึกลงมาถึงข้างล่าง เวลาร่างรูปต้องไปยืนร่างตรงหอประชุมธรรมศาสตร์ข้างบนแล้วก็ 
เดินข้ึนไปเรอย เวลาดูต้องถอยไปดูข้างบน เป็นรูปผู้หญิงกับผู้ชายยืนแบกโลกไว้ เลียดายไม่ได้ 
ถ่ายรูปไว้เลย เวลามองจากข้างสนามหลวงจะเห็นรูปผู้หญิงผู้ชายยืนแบกโลกคู่กันเหมือนกับ 
ว่าตอนน้ีล่ะผู้หญิงกับผู้ชายเท่าเทียมกันแล้ว เราต้องรับผิดชอบโลกร่วมกัน..."

(ทองบรรณาธิการไลฟ้ แอนด์ แฟรล่ี,2539)

อีกคร้ังหน่ึงคือในงานต่อต้านฐานทัพอเมริกาในประเทศไทย ซ่ึงทางกลุ่มแนวร่วมศิลปินได้ 
ทำจัดงานแสดงโปสเตอร์ต่อต้านฐานทัพอเมริกา ซ่ึงได้รับโปสเตอร์และคัทเอาท์จากแนวร่วมในต่าง 
จังหวัดจำนวนมาก โดยเฉพาะจากทางจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการจัดแลดงเรียงรายอยู่รอบ  ๆ
สนามหลวงซ่ึงถือเป็นงานแสดงศิลปะกลางแจ้งท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดคร้ังหน่ึง หลังจากเสร็จงานได้มืการ 
ประกาศขอแรงจากประชาซนให้ช่วยยกภาพเข้าไปเก็บท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประชาซน 
ทุกคนต่างช่วยกันราวกับภาพทุกภาพเป็นลมปติของทุกคน ลาวัณย์เล่าว่าเม่ือได้เห็นแล้วรู้สึก
ประทับใจมากจนรู้สึกว่าหากตนลามารถจะทำอะไรเพ่ือมวลชนได้ก็ยินดีจะทำให้ทุกอย่าง ซ่ึงใน
การทำงานศิลปะเพ่ือการเมืองแต่ละคร้ัง ลาวัณย์จะรู้สึกว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี งานทุก 
อย่างไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหน่ึงแต่เป็นของประชาชนทุกคน "...ตอนน้ันเวลาท่างานแต่ละคร้ัง 
รู้สึกว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีมาก งานทุกอย่างไม่ได้เป็นของใคร เป็นของส่วนรวม ของประซา 
ซน ทุกคนมืสำนึกร่วมกันหมด เวลาทำงานเราก็ต้ืนตัน คนเขาคงเห็นว่าพวกเราทำงานเติมท่ี แล้ว 
เราก็ผู้หญิงตัวผอมๆ เขาก็เข้ามาข่าย เราก็ย่ิงอยากทำ พร้อมท่ีจะตายได้ รู้สึกว่าถ้าทำตัวเป็น 
ประโยชน์ได้ก็ย่ิงดี...” (กองบรรณาธิการไลฟ้ แอนด์แฟมิล่ี,2539)

จากการท่ีลาวัณย์รู้สึกประสบความสำเร็จในการทำงานศิลปะเพ่ือประซาซนน้ีเอง จึงทำให้ 
รู้สึกว่าเม่ืออยู่สังคมภายนอกน้ันได้รับเกียรติและการยอมรับมากกว่าอยู่ในลังคมมหาวิทยาลัยศิล 
ปากร

เหตุการณ์ท่ีสำคัญท่ีเกิดช้ันและมีอิทธิพลต่อชีวิตอีกเหตุการณ์หน่ึงคือ ในเหตุการณ์ 6 
ตุลาฯ 2519 ในขณะท่ีเกิดการปราบปรามนักศึกษา วิทยุยานเกราะได้ออกข่าวว่าลาวัณย์เป็นผู้แต่ง 
หน้าให้กับนักศึกษาธรรมศาสตร์ท่ีเล่นละคร (อภินนท์ บัวหกักดีและวิโรจน์ ต้ังวาณิชย์) ลา'วัณย์ให้ 
การไว้ในหนังสือ กรีดแผล กลัดหนอง กรองความจริง โดย ผู้หญิง 6 ตุลาฯ ว่าจริงๆแล้วในช่วงวันท่ี
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5 - 6  ตุลาคมนั้น ตนและสมโภชน์แทบไม่ได้ยุ่งเก่ียวอะไรเลย เนื่องจากในขณะที่ลูกลาวเดินทางไป 
เรียนหนังสือที่โรงเรียนเทพกาญจนาซึ่งอยู่ใกล้บ้านประสบอุบัติเหตุตกรถเมล์ ซึ่งในขณะนั้น
ลาวัณย่ไม่ทราบว่าอาการลูกลาวเป็นอย่างไรบ้าง เห็นแต่พี่เสียงอุ้มกลับบ้านและลูกมีลักษณะ
เหมือนสลบไปโดยไม่รู้ตัว มีรอยทายาแดงอยู่เต็มไปหมด ซึ่งในวันที่ 5 ตุลาคม ลาวัณย์และลม 
โภชนัต้องคอยเราดูอาการของลูกสาวอยู่จนเย็น “ ...ปกตินี่คือ มือะไ?ที่ธรรมศาลตfหรีอที่ไหน เรา 
ลองคนเป็นโรคบ้าจี้ อดไม่ได้ จะต้องไปดู แต่บังเอิญลาเหตุช่วงนันที่เราไม่ได้ออกไปเพราะว่าต้องดู 
ลูกก่อนว่าลูกเราจะมือาการเป็นอะไร กะว่าถ้าหากเขาเกิดมือะไรกระทบกระเทือน เราอาจจะต้อง 
พาไปเช็คลมองที่โรงพยาบาล...” (กรีดแผล กลัดหนอง กรองความจริง โดยผู้หญิง 6 ตุลาฯ, 2544) 

ในตอนเย็นวันที่ 5 ลาวัณย์และสมโภช14ได้ไปร่วมทารแสดงงานศิลปะกลุ่มธรรม ของ 
ประเทือง เอมเจริญ ท่ีหอศิลป้ พีระศรี ท่ีลาธร เนื่องจากได้รับปากกับประเทืองเอาไว้ ขณะเดิน 
กลับบ้านก็ได้ยินวิยุยานเกราะประกาศข่าวว่า ลา1วัณย์ อุปอินทร์เป็นผู้แต่งหน้านักศึกษาที่แดดง 
ละครท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เหมือนกับลมเด็จพระบรมโอรลาธิราช

“ ...คืนวันท่ี 5 วิทยุยานเกราะยังออกอากาศตลอดคืนเลย ออกซำๅ พูดเป็นทำนองว่า 
อาจารย์ลาวัณย่ไปแต่งหน้า ซ่ึงเราก็งงอยู่ เพราะเราก็น้ังอยู่ ไม่ได้ใบ1ไหน ไม่ได้ทำอะไร แต่ 
ระบุไว้ชัดเจนเลย แล้วก็พูดถึงว่าพ่อเป็นใคร และเราเคยทำงานอะไรมาบ้าง พูดอย่าง 
ละเอิยดมาก จนกระทั่งทำให้เรารู้สึกค่อนข้างงง บอกตรงๆนะคะ ตอนนั้นค่อนข้างลับสน 
ใจหน่ึงเราก็ห่วงลูก กังวลเรื่องลูกอยู่ แล้วก็งงว่ามันเกิดอะไรขึน ทำไมต้องเอาซื่อเราจะต้อง 
เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย...’’

(กรีดแผล กลัดหนอง กรองความจริง โดยผู้หญิง 6 ตุลาฯ, 2544)

สาเหตุลำคัญที่ทำให้ลาวัณย์ถูกกล่าวหาน่าจะเกิดจากการที่ลาวัณย่ได้เข้าไปทำกิจกรรม 
ทางการเมืองในมหาวิทยาลัยธรรมศาลตร์หลายครั้ง และในการทำงานแต่ละครังค่อนข้างจะเปิด 
เผยตัวพอลมควร อีกทั่งลาวัณย์นั้นเคยออกรายการโทรทัศน์อยู่เป็นเวลาหลายปี ทำ,ให้คน'ท่ัว1ไป 
ย่อมรู้จักว่าเป็นใคร จากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ลาวัณย์กล่าวว่าคนที่เคยรู้จักหลายคนพยายามหลบ 
เล่ียง “...หลังจากเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ แทบจะเรียกได้ว่าเรานี่เป็นตัวเสนียดหรือตัวจัญไร โผล่ 
เข้าไปที่ไหนทุกคนจะพยายามเดินเลี่ยง...” เมื่อพิจารณาประลบการณ์ชีวิตของลาวัณย์ จะเห็นได้ 
ว่าประสบกับความผกผันอย่างมาก เพราะครั้งหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าลาวัณย์เคยได้รับเกียรติประหนึ่ง 
จิตรกรแห่งราชสำนักไทย แต่ต้องกลับถูกกล่าวหาว่าเป็น “คอมมิวนิสต์” ที่มุ่งทำลายสถาบันพระ 
มหากษัตริย์ ซึ่งถือว่าบทบาททั่งลองนี้มืความชัดแย้งกันอย่างมาก
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3.2 การสร้าง■ ทนและโอกาสในการแส«งผล'ทน
ลำหรับงานสีลปะของลาวัณย์ท่ีมีซ่ือเสียงนอกเหนือจากภาพของพระบรมวงศานุวงคัท้ัง 4 

ข้างต้นแล้ว ยังมีภาพ “ทำไม” (ภาพท่ี 2) ซ่ึงเป็นภาพท่ีวาดข้ึนในปี พ.ศ. 2524 โดยลาวัณย์มีนรง 
บันดาลใจเหตุการณ์ทางการเมืองเม่ือ 6 ตุลาศม 2519 ซ่ึงลาวัณยัถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้แต่งหน้าให้ 
กับนักสีกษาท่ีเล่นละครในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ่ึงตนใม่เข้าใจว่าเหตุใดตนซ่ึงเป็นผู้หญิงตัว 
เล็ก คๆนหน่ึงจึงต้องเข้ามาเก่ียวข้องกับเหตุการณ์สำคัญของชาติเช่นน้ี

ภาพท่ี 2 ท่ี«ภาพ ทำไม
วาดท่ี'นในปี พ.ศ. 2524 สมยัดของ สาวัณอ์ «ปอนทร์

“ ...ความเสีกท่ีเขียน2ปในตอนน้ันศรูมีศวามรุสีกว่าบ้านเมืองเราเป็นเมืองพุทธ มีพระพุทธ 
รูปอยู่ด้านบน แล้วทางด้านน้ีเป็นเหตุการณ์ 6 ตุลาคม วันน้ันหลังจากเกิดเหตุการณ์มีฝน 
ตกด้วย ในความรู้สีกของครูเป็นฝนเลือด มีภาพนักสีกษาธรรมศาสตร์นอนคว่ํา นักสีกษา 
หญิงก็ถูกถอดเสีอเหลือแต่เสีอเ'นใน และก็มีคนถูกแขวนศอ ล่วนอีกด้านเป็นรูปเหตุการณ์ 
14 ตุลา มีรูปตึกถูกไฟไหม้ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มีรูปละพานมัฆวาน รูปภาพเขียนของ 
ครูท่ีถูกกรีดท้ัง ด้านบนเป็นตัวแทนครูท่ีลอยเคว้ง คืองง ไม่เข้าใจว่ามันเกิดข้ึนได้ไง แล้วก็มี
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รูปลูกครูอยู่ด ้านบน คือก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็น ึกถึงเขาก่อน มีรูปครูอยู่ตรงกลางดอก 

กุหลาบ รูปนี้เป ็นการประมวลความรู้ส ีกที่ม ีต ่อเหตุการณ์ในช่วงนั้น เลยตั้งชี่อภาพว่า

“ทำไม” .. . ”

(ลาว ัณ ย ์ อ ุปอ ินทร ์,ส ัมภาษณ ์,21 มกราคม2545)

ภาพ ’’ทำไม” น้ี เม่ือช่วงแรกไม่ได้นำออกแลคงในประเทศไทยเลย ได้แต่นำไปแสดงใน 
ประเทศในอาเซียนและอีกหลายประเทศ สำหรบลาเหตุท่ีไม่ได้นำภาพน้ีออกแลดงเน่ืองจากอาจถูก 
กล่าวหาว่าสร้างลถานการณ์ ซ่ึง ทองใบ ทองเปาต์ได้เป็นผู้เตือนตนเอา'ไวั ภาพ "ทำไม’’ ภายหลัง 
ได้ถูกนำมาเป็นปกหนังลือ “กรีดแผล กลัดหนอง กรองความจริง จากผู้หญิง 6 ตุลาฯ” ซ่ึงตีพิมพ์ข้ึน 
ในปี พ.ศ. 2544

ภาพ “ผู้หญิงเท่าเทียม’’ (ภาพท่ี 3) ซ่ึงวาดข้ึนเพ่ีอใช้เป็นโปสเตอร์Iนวันลตรีลากล ในวันท่ี
8 มีนาคม พ.ศ. 2520

“ผู้หญิงเองเป็นทหารด้วย แล้วก็ให้เดินป่า แล้วก็พวกท่ีอยู่น่ืก็ออกมาทำงาน อาชีพของผู้ 
หญิงท้ังหมดท่ีอยู่ในเมือง ก็มีไปเป็นสาวโรงงาน ล่วนหน่ึงก็ไปเป็นลาวในต้กระจกนะคะ 
แล้วก็มีรูปเขียนของ เดอ ลา ครัวช์ ว่าผู้หญิงก็ล้ ประกาศอิสรภาพ แล้วก็น่ืเป็นผู้หญิงก็'บผู้ 
ชายเดินเคียงคู่กันมา เดินเท่ากัน ไม่ไข่หน้าหรือหลังแล้ว คือทุกอาชีพนะไม่ว่าจะเป็นอะไร 
แต่ในท่ีสุดต้องไม่ลืมความเป็นแม่ อันน้ีคือจุดสำคัญท่ีลุดท่ีครูวางเอาไวัตรงกลาง"

(ลา1วัณย์ อุปอินทร์, สัมภาษณ์ 1 30 มกราคม 2545)

ภาพท่ี 3 ท่ีอภาพ ผู้หญิงเท่าเทีอม
วาดร๋ีนในปี พ.ศ. 2519 ปจัจบุนัป«ดบั«อท่ีน่ำนพกั*«ริชกุเรน ทุ่งสิกัน
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ผลงานศิลปะหลายชิ้นของลาวัณย์ มักจะลอดแทรกเรื่องราวความเท่าเทียมของสตรีเอาไว้ 
อย่างเซ่นในภาพ “ท่าไม” ซึ่งมีรูปนักศึกษาหญิงที่ต้องถอดเสื้อเดินโดยมีทหารควบคุมอยู่ ภาพ “ผู้ 
หญิงเท่าเทียม” ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงโดยเฉพาะ เป็นภาพที่แสดงถึงผู้หญิงยุคใหม่ที่ออก 
จากบ้านเพื่อประกอบอาชีพทำมาหากินเหมือนกับผู้ชาย มีทังที่เป็นทหาร เป็นทนาย มีผู้หญิงที่เป็น 
ผู้นำระดับประเทศ คือ โกลด้า แมร์ (Golda Meir) ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศอิสราเอล 
และยังมีผู้หญิงท่ีต้องทำงานใช้แรงงาน และบางส่วนก็ต้องทำงานเป็นหญิงบรีการตรง กลางภาพ 
เป็นรูปผู้หญิงและผู้ชายท่ีเดินเคียงคู่กันไปโดยไม่มีใครเป็นผู้นำหรือผู้ตาม ซึ่งแสดงถึงความเท่า
เทียมกัน และด้านหน้าสุดลาวัณย่ได้วาดภาพผู้หญิงในฐานะของแม่เอาไว้ ซึ่งไม่ว่าผู้หญิงจะ
ประกอบอาชีพอะไรก็ตาม ก็ต้องไม่ลืมความเป็นแม่ซึ่งเป็นสิงสำคัญที่สุด

ในภาพ ‘'อาจารย์ปรีดี กับเสรีไทย” (ภาคผนวก จ) ซึ่งเป็นภาพของอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ 
กับบรรดาเสรีไทย มีภาพอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอยู่เบื้องหลัง ในภาพนี้แต่เดิมต้นแบบที่ลา'วัณย์ได้ 
รับมาน้ัน ภาพขบวนกา?เสรีไทยที่กำลังเดินแถวอยู่เป็นผู้ชายทั้งหมด แต่ลาวัณย์ก็ได้วาดภาพผู้ 
หญิงเข้าไปในกลุ่มเสรีไทยด้วย เพราะเห็นว่าภายในกลุ่มขบวนการเสรีไทยนั้นก็มีผู้หญิงร่วมอยู่
นอกจากน้ีลาวัณย์ยังได้วาดภาพกลุ่มซาวนาซาวไร่ซึ่งเดินแถวอยู่ข้างหลัง ซึ่งก็ต้องการแสดงให้เห็น 
ว่ามีซาวนาซาวไร่อยู่ในขบวนการเสรีไทยเซ่นกัน

นอกจากน้ีในการทำงานศิลปะทางด้านการเมือง ลาวัณย์ก็ได้ลอดแทรกเรื่องความเท่า
เทียมของสตรีไว้เซ่นกัน เซ่น ในรูปปันในงานครบรอบ 2 ปี 14 ตุลาฯ 16 ลาวัณย์ก็ได้ปันรูปผู้หญิง 
เอาไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่าในกลุ่มผู้เรียกร้องประชาธิปไตยก็มีผู้หญิงร่วมอยู่ด้วย และในงานวัน
กรรมกรลาวัณย์และสมโภชนํใด้เขียนรูปคัทเอาท์ขนาดใหญ่เป็นรูปผู้หญิงกับผู้ชายกำลังแบกโลก 
เอาไว้ โดยมีแนวความคิดว่าผู้หญิงและผู้ชายนั้นต่างก็เท่าเทียมกัน และมีความรับผิดชอบต่อโลก 
ร่วมกัน

ลาวัณย่ได้ลอดแทรกเรื่องความเท่าเทียมกันของสตรีนี้ไว้ในงานศิลปะของอยู่เสมอ ถึงแม้ 
ว่าลาวัณย์จะไม่เคยประกาศคัวว่าเป็นผู้ต่อล้เรื่องสิทธิสตรี แต่ลาวัณย์ก็เป็นผู้ที่มีสำนึกในเรื่อง
ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจากการให้ลัมภาษณ์และจากผลงานศิลปะว่า 
หญิงและชายมีความเท่าเทียมและมีบทบาทความสำคัญในลังคมไม่แตกต่างกัน

ในการทำงานทางด้านการเขียนภาพเหมือนบุคคลน้ัน ลาวัณย่ไดิให้ทัศนะว่า ในการเขียน 
รูปเหมือนหากคิดว่าเพียงแค่เขียนให้เหมือนก็ลามารถทำได้ แต่ท่ีจรีงแล้วผู้เขียนควรจะต้องรู้จัก
ต้องศึกษาและเข้าใจผู้เป็นแบบวาดอย่างเพียงพอว่าด้วยเป็นคนอย่างไร จึงจะเขียนออกมาได้
ความรู้สึกอย่างแท้จรีง ซึ่งลาวัณย์ก็ได้รับแนวคิดมาจากศาลตราจารย์ศิลป้
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“ ...อาจารย์ (ศาสตราจารย์ศิลป้) บอกว่าเวลาทำงานต้องทำด้วยใจ เขียนรูปคนนายไม่รู้ 
จักคนๆน้ัน นายไม่ต้องไปเขียน เพราะการเขียนรูปถ้าจักแต่ว่าให้เหมือน ก็มีเยอะท่ี 
ลามารถเขียนได้ เขียน'ให้เหมือนกล้องถ่ายร ูป ก็มี มันไม่มีประโยชน ์ แต่การรู้จักตัวเขา เรา 
จะลามารถแลดงความรู้สึกที่เป็นคนนั้นออกมา ต้องเข้าใจถึงจิตวิญญาณของเขา ต้องมี 
‘ข้างใน’...’’

(กองบรรณาธิการไลฟ้ แอนด้ แฟมิล่ี,2539)

ลาวัณย้ได้วาดภาพเหมือนของบุคคลต่างๆไว้มากมาย โดยเล่าว่าหลังจากที่มืความสนใจ 
ศึกษาเริ่องการเมืองและปัญหาจังคมตนก็ได้หันมาวาดภาพบุคคลที่ตนชื่นซมว่าเป็นผู้ที่บำเพ็ญตน 
ให้เป็นประโยชน์ต่อจังคม

“...เด๋ียวน้ันะ ถ้ามืคนมาจ้างเขียนแล้วเราไม่รู้จักมักจี่กับเค้านี่ ก็คงเขียนได้ถ้าอยากได้
ตังค์คือตอนนี้ถ้าเราอยากเขียนรูปใครจักคนเราคงเขียนคนที่เราอยากเขียน เพราะเวลาใน
ชีวิตเราเหลือน้อยเต็มที..."

(ลาวัณย์ อุปอินทร์, จัมภาษณ์,21 มกราคม 2545)

สำหรับพัฒนาการทางผลงานของลาวัณย์นั้น ในยุคแรกๆลาวัณย์มักวาดภาพจากคนเป็น 
แบบจริงๆ เพราะฉะน้ันในภาพวาดจะมีทิทำ และดูลนุกลนานมากกว่า ซึ่งต่อมาลาวัณยํรูสึกว่าน่า 
จะวาดให้มีความละเอียดมากข้ึน จึงได้เริ่มมาทำงานที่มืรายละเอียดมากขึน และในระยะหลังมัก 
เป็นใช้แบบจากภาพถ่ายประกอบกับแบบจริงด้วย ซึ่งลาวัณย์บอกว่าการที่ได้ทำงานที่มีราย
ละเอียดมากขึ้นน้ีเหมาะกับวัยของตน และทำให้มีสมาธิมากขึ้นด้วย

เม่ือถูกถามว่า รู้สึกพอใจในงานชิ้นใดของตนมากเป็นพิเศษ ลาวัณย์ตอบว่ายังไม่รู้สึกพอ 
ใจในผลงานของตัวเองช้ินใดเลย บางชิ้นเมื่อวาดเสร็จแล้วก็รู้สึกพอใจ แต่เมื่อย้อนกลับมาดูก็มัก 
จะรู้สึกว่าน่าจะพัฒนาได้ดีกว่านี้ ซึ่งลาวัณย์ได้ให้ทัศนะว่า ความรู้สึกแบบนีนันเป็นความรู้สึกที่ดี 
สำหรับผู้ท่ีทำงานศิลปะ เพราะหากเกิดความรู้สึกพึงพอใจแล้วก็จะไม่มีการพัฒนาผลงานต่อไป
ซึ่งลาวัณย์เองได้เคยเขียนไว้ในหนังสือ อาจารย์ศิลป็กับลูกศิษย์ (2527) ถึงประโยคที่ศาสตราจารย์ 
ศิลป๋เคยกล่าว’ไว้1ว่า “คนเป็นศิลปินจะเจ็บปวดเสมอ เพราะเมื่อเราทำงานเสร็จแล้วเราก็ยังไม่พอใจ 
ต้องเจ็บปวดอยู่เลมอ'’

สำหรับกระบวนแบบและแนวคิดเกี่ยวกับการทำงานศิลปะของลาวัณย์ ลาวัณย์กล่าวว่าไม่ 
ได้ทำงานโดยรูปแนมของศิลปินคนใด เวลาตนจะเขียนภาพก็จะศึกษาจากแบบจริงๆตามธรรมชาติ 
เลย และลาวัณย์ก็มักจะสอนนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า เวลาที่ทำงานวาดเล้นหริองาน
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จิตรกรรมควรจะวาดไปตามท่ีตาเห็นจริงๆ ถ้ามีฃ้อจำกัดนอกเหนือจากนั้นจึงค่อยH วิธีแก้ปัญหา 
ตามทฤษฎีศิลปะ แต่อย่างไรเสียก็ให้วาดตามที่ตาเห็นไปให้ดีที่ลุดก่อน ลำหรับหลักในการทำงาน 
นั้น ลาวัณย์มักกล่าวถึงทฤษฎี “3H” ที่ศาลตราจารย์ศิลปเป็นผู้สอนไว้ อันได้แก่ Hand คือ ทักษะปี 
มือ, Head คือ ความคิด และ Heart คือ ใจ ซึ่งในการทำงานศิลปะนั้น จะต้องมีท้ัง 3 อย่าง 
ประกอบกัน หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปคุณค่าทางศิลปะจะไม่ลมบูรณ์ ถ้ามีปีมือ มืความคิด แต่ไม่มี 
ใจ งานนั้นก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นศิลปะขั้นลงสุดได้ ซึ่งหลักการศิดนึลาวัณย่ได้นำมาใช้ในการ
ทำงานและยังเน้นให้กับลูกศิษย่ในทุกยุคสมัย หริอแม้แต่ไปบรรยายที่ใดก็ตามก็จะยาถึงข้อนี้เลมอ 

ลาวัณย่ได้ยังแสดงความรู้สึกว่า ทุกวันนี้ยังรู้สึกว่าตนเป็นเพียงช่างเขียน ไม่ใช่ศิลปิน อาจ 
จะเรียกได้ว่าเป็นจิตรกร ซึ่งลาวัณยับอกว่าตนเพิ่งจะมาเข้าใจคำว่า “จิตรกร” นีในช่วงที่สูงอายุแล้ว 
น้ีเอง ว่าถ้าหาก “จิต” และ “ใจ” ไม่ยอมรับแล้ว มือก็ไม่สามารถทำงานได้ และจากประสบการณ์ท่ี 
ทำให้ได้เข้าความรูสึกนี้มากที่สุดคือตอนที่เขียนภาพเหมือนอาจารย์ปริดี พนมยงค์ (ภาคผนวก จ) 
ลาวัณย่ใด้เล่าถึงช่วงที่วาดภาพอาจารย์ปริดีอยู่นี้เป็นช่วงท่ีองค่การยูเนสโก กำลังจะยกย่องให้
อาจารย์ปริดี พนมยงค์ เป็นบุคคลลำคัญฃองโลก แต่ในขณะนั้นก็มือุปสรรคบางประการซึ่งความรู้ 
ลึกเศร้าหมองที่มือยู่ในใจนี้ได้แสดงออกมาทางภาพวาดโดยที่ตนเองก็ไม่รู้ตัว

“...ครูเองไม่รู้ตัวเลยนะ จาก background ท่ีมันสดใสนะ เปลี่ยนไปเป็นอย่างนีได้โดยที่เรา 
ไม่ได้ต้ังใจ จากความรู้สึกสลดหดห่ลิมันก็เลยครํ่าลงๆ คือจากความรู้สึกสดใสที่เค้าจะ
ฉลองอาจารย์ปริดีให้เป็นอะไรต่อมิอะไร แล้วมันมิอุปสรรคเยอะแยะเหลือเกิน ความรู้สึกท่ี 
เราสลดหดหู่นะ สีมันก็เบรคไปเองโดยท่ีเราไม่รู้ตัว พอทำๆไปอยู่ เอ๊ะ...ทำไมสีมันเปลี่ยน 
ไปอย่างน้ี คือพูดไปแล้วเหมือนเสแสร้งนะ แต่ความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ จนอายุ 60 
กว่าแล้วเพ่ิงเข้าใจอย่างแท้จริงนะ เม่ือก่อนเราก็รู้สึกแต่ไม,รู้สึกอย่างซาบซึ้งนะ หนูเช่ือไหม 
ว่า อะไรท่ีอาจารย์ศิลป็สอน ตอนนั้นเรานึกว่าเราเข้าใจ แต่จริงๆแล้วหลายอย่างมันต้อง 
ผ่านจากการปฎิบ้ติจริง แล้วค่อยซาบซึ้งแล้วถึงจะรู้สึก...”

(ลาวัณย์ อุปอินทร์,ลัมภาษณ์,21 มกราคม2545)

ในด้านของเถึยรติประว้ติท่ีได้รับจากงานศิลปะ ลาวัณย์เคยได้รับรางวัลเหรียญเกียรตินํยม 
อันดับ 3 เหรียญทองแดง จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังที่ 14 ในปี พ.ศ. 2506 จากภาพ 
“ประจวบ” (ภาคผนวก จ) เป็นภาพเรือที่มิทิวทัศน์ของท้องทะเลอยู่เบื้องหลัง ลาวัณย์ได้ให้ 
สัมภาษณ์ว่า สาเหตุในการส่งภาพนี้เข้าประกวดเนื่องจากเมื่อก่อนหน้าที่ศาตราจารย์ศิลปีเสียชีวิต 
เวลาท่านเห็นว่าผลงานชิ้นไหนดีก็จะมักบอกให้นำไปใส่กรอบเพ่ือไปแสดงอยู่เสมอ หลังจากท่ี
ศาลตราจารย์ศิลปีเลียชีวิตแล้ว ตนจึงนึกได้ว่าในการทำงานนั้น ก็ควรจะต้องแสดงให้คนอื่นได้รับรู้
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บ้าง แต่หลังจากน้ันก็ไม,ได้ล่งงานเข้าประกวดอีก เนื่องจากตนเองเห็นว่าในการเขียนรูปนั้นตน
เขียนก็เพราะอยากเขียน ไม่ได้ตงใจจะนำไปประกวด และคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องให้ใครมาตัดสิน 
งานศิลปะของตน

ต่อมาในปี พ .ศ. 2537 ลาวัณย์เคยได้รับโล่ห์เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีของจาก 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ในเรองเกี่ยวกับศิลปะ ลาวัณยได้เล่าถึงที 
มาของรางวัลน้ีว่า ในปี พ.ศ. 2533 ตนได้เคยเข้าไปช่วยจัดนิทรรศการสันติภาพไทย ร่วมกับมูลนิธิ 
ปรีดื พนมยงค์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และต่อมาในปี 2535 ก็ได้เข้าไปช่วยจัดนิทรรศการ 
60 ปีประชาธิปไตยท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีก ลาวัณย์เล่าถึงความมุ่งหมายของตนที่ได้เข้าไป 
มีส่วนร่วมน้ีว่า

“คือในความรู้สึกของครูรู้สึกว่าเราน่ีเป็นช่างเขียน เราเองยังสนใจเศรษฐกิจการเมือง ฉะนัน 
พวกที่เขามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองนี่ เขาควรจะต้องสนใจศิลปะด้วย เผ่ือว่าได้ 
เป็นใหญ่เป็นโตแล้วไม่มีความรู้ทางด้านศิลปะมันเชย ครูก็พยายามลอดแทรกศิลปะไปด้วย ไป 
จัดนิทรรศการให้เขา แล้วมันแสดงอยู่ในนั้นอย่างน้อยเขาเดินผ่านก็คงจะพอผ่านหูผ่านตาบ้าง 
เพราะถ้าจะให้เขาถึงขนาดต้องไปดูงานศิลปะตามงานแลดงต่างๆ เขาก็คงไม่ไปนะ'’

(ลา1วัณย์ อุปอินทร์, สัมภาษณ์ ,7 มีนาคม 2545)

รางวัลอีกรางวัลหน่ึงทิลาวัณยได้รับคือในปี พ.ศ. 2544 ลาวัณยได้รับรางวัล ศิลปินเกียรติ 
ยศทัศนศิลป๋ดีเด่น มนัส เศียรสิงห์ “แดง” ทางด้านสันติภาพ ประชาธิปไตย และความเป็นธรรม 
ดังมีคำประกาศเกียรติคุณในสูจิบัตร (บันทึกการแสดงนิทรรศการศิลปะกับลังคม 2544 รางวัล 
มนัส เศียรสิงห์“แดง” การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมกลางแจ้งเดือนตุลาคม (2545) ดังน่ื

"...นางลา1วัณย ์ (ดาวราย) อุปอินทร์ มีบทบาทในฐานะครู ศิลปินและนักวิชาการ ท่ียืน 
หยัดต่อล้เพื่อสร้างสรรค์ศิลปะ สร้างศิลปิน และสร้างแวดวงศิลปกรรม ให้มีจิตสำนึกรับผิด 
ชอบต่อสังคม ต่อสันติภาพ ประชาธิปไตย และความเป็นธรรม ลีบเน่ืองจากเมือคร้ังแนว 
ร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย ในอดีตมาจนถึงชมรมศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ท่านคือ ครู 
ศิลปินสตร ที่มีความหมายลมควรได้รับการยกย่อง ในฐานะผู้สร้างงานศิลปะที่มีความมุ่ง 
ม่ันอย่างแน่วแน่ ซื่อสัตย์และจรงใจ จนเป็นที่ประจักษ์ คณะกรรมการรางวัลมนัส เศียร 
สิงห์ “แดง” จึงขอประกาศเกียรติคุณให้นางลาวัณย์ (ดาวราย) อุปอินทร์ เป็นศิลปินเกียรติ 
ยศทัศนศิลป๋ดีเด่นทางด้านสันติภาพ ประชาธิปไตย และความเป็นธรรม...”
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สำหรับในด้านของการแสดงงาน ลาวัณย์เคยแลดงงานศิลปะหลายครั้ง ลำหรับการแสดง 
เด่ียวน้ันเคยแลดงเพียงครั้งเดียว ในปี พ.ศ.2508 เป็นการแสดงผลงานจิตรกรรมและประติมากรรม 
ท่ีบางกะปิแกลเลอร ลำหรับการแสดงงานครั้งที่ได้รับความลนใจอย่างมากครั้งหนึ่งคือการแสดง 
งานคร้ังแรก คือการแสดงงาน “3 ศิลปินหญิง” ในปี พ.ศ. 2506 ซึ่งเป็นการรวมตัวของศิลปินหญิง 
3 คน ได้แก่ ลา1ว ัณ ย ์ ดาวราย ปราณี ตันติสุข และ สุวรรณี นันทขว้าง การแสดงงานครั้งนี้ถือเป็น 
ครั้งแรกที่ศิลปินสตรีได้มาแสดงงานร่วมกัน ลาวัณยได้เล่าถึงที่มาของการแสดงงานครั้งนี้ว่า เกิด 
จากการท่ีเจ้าของแกลเลอรี่ต้องการจะเปิดแกลเลอรี่ขึ้น และอยากจะให้มีการออกข่าวและจัดแสดง 
ภาพเขียนอย่างเป็นเร่ืองเป็นราว จึง1ได้มาพูดคุยกับลา1วัณย์ ในตอนแรกตั้งใจจะว่าแสดงงานกัน 
เพียง 2 คนคือลาวัณย์ และสุวรรณี ต่อมาเมื่อปราณีได้ทราบเรื่องจึงขอร่วมแสดงด้วย ซ่ึงศิลปินแต่ 
ละคนได้นำผลงานเข้าร่วมแสดงกันคนละ 11 ช้ิน

การแสดงงานในครั้งนั้นได้รับความสนใจจากลื่อมวลซนอย่างมาก ซ่ึงลาวัณย์เองบอกว่า 
ได้รบความสนใจมากอย่างคาด1ไม่ถึง ลาเหตุเนื่องมาจากครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ศิลปิน 
หญิงมารวมตัวกันแสดงงาน และในสมัยนั้นมีศิลปินหญิงน้อยมาก เม่ือมีการมารวมกันจึงได้รับ 
ความสนใจมากเป็นพิเศษ อีกประการหน่ึงก็คือ ลาวัณย์เพิ่งจะเล่นละครเรื่องไอดา ซ่ึงหนังสือพิมVโ 
ได้ลงข่าวกันอย่างแพร่หลาย เซ่น

“นับเป็นครั้งแรกในวงการศิลปะของไทยที่จิตรกรหญิงไทยซึ่งมีส่วนน้อยในขณะนี้ได้เปิด 
การแสดงผลงานของตนข้ึน นับเป็นก้าวใหม่ลำหรับบทบาทของสตรียุคปัจจุปน ซ่ึงน่าจะ 
กล่าวได้ว่าจิตรกรหญิงท้ังลามคือ ปราณี ตันติสุข สุวรรณี นันทขว้าง และลาวัณย์ ดาวราย 
เป็นผู้,รเริ่มและสร้างเสรีมแนวทางที่จะให้จิตรกรหญิงคนอื่นๆมีความเชื่อมั่นทีจ่ะโซวํผค 
งานของตนเองด้วยความภาคภูมิใจในงานศิลปะของตนเองดิยิ่งขึ้น และเป็นที่แน่นอนว่า 
จิตรกรหญิงคนอื่นๆคงจะเปิดแสดงผลงานส่วนตัวของตนเองขึ้นบ้างในโอกาสต่อไป”

ในไทยรัฐ (2506) ได้ลงข่าวว่า
“3 สตรีจิตรกรเกียรตินิยมร่วมใจเปิดการแสดงภาพเขียน"
"... ลาวัณย์ ดาวราย อาจารย์สาวสวยแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร นางเอกละครโทรทัศน์ 
เร่ือง “ไอด้า” ที่ตรึงใจผูชมท้ัวทุกมุมเมืองมาแล้ว เป็นสตรีจิตรกรเกียรตินิยมอีกผู้หน่ึงท่ีนำ 
ผลงานของเธอมาแสดงครั้งนี้...”

ในด้านเสียงตอบรับ หนังสือพิมพ์สยามรัฐลัปดาหํวิจารณ์ (2506) ได้พูดถึงผลงานของ 
ลาวัณย่โดยลัมภาษณ์จากเพื่อนศิลปินด้วยกันว่า
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“...เซลพี-พอร์เทรท ของลาวัณย์น่าชมเชยเป็นอันดับแรกในจำนวน 11 ภาพท่ีนำออก 
แสดงคราวน้ี หลายๆภาพบอกถึงความจัดเจนแม่นยำในดรออิ้ง แม้ว่าในระยะแรกๆของ 
ลาวัณย์จะขาดสีไปบ้าง แต่ระยะหลังๆนี้มีลีสันมากขึ้น เซลฟั-พอร์เทรทของเธอเป็นการ 
เน้นให้เห็นความลามารถและความชำนาญในการเขียนแบบนี้ได้ดีจนกล้าจะกล่าวได้ว่าใน 
อนาคตไม่ไกลเธอจะต้องประสบความสำเร็จประเภทนี้แน่นอน..."

“ ...อีกภาพหนึ่ง สติลไลพี ดอกไม้ดับวีนัส มีลักษณะของสีและพู่กันเข้มแข็งเด็ดขาดที่ผู้ 
หญิงน้อยคนจะแสดงออกมาได้ในงานศิลปะ โดยที่เรามักเห็นว่างานของผู้หญิงโดยทั่วไป 
มักเต็มไปด้วยอารมณ์อ่อนไหว ละเมียดละไม อันเป็นลักษณะที่โลกรู้ว่านั่นคือผู้หญิง 
ล่ะ...”
“ศิลปินหญิงอายุเยาว์ผู้นี้จะได้รับความสำเร็จต่อไปในงานเขียนประเภทพอร์เทรทอย่างแน่ 
นอน”

“ ...She has been both art student and teacher, gained recognition as one of the 
foremost women artist in this country...”

(Bangkok World,1965)

ในช่วงชีวิตที่ผ่านมา ลาวัณย์ยังได้แสดงงานศิลปะอีกหลายครั้ง และงานของลาวัณย์ 
หลายชิ้นยังได้มีโอกาสถูกนำไปแสดงในหลายประเทศด้วย โดยผ่านการประสานงานจากกลุ่มที่
ลา1วัณย์เรยก1ว่า “คือเราจะอยู่ในกลุ่มที่เขาเรยกว่า...ง่ายๆว่าฝ่ายซ้ายนะ ก็จะมีการประลานงานดัน 
ระหว่างกลุ่มเหมือนดับแนวร่วมศิลปินของแต่ละชาติ” (ลา'วัณย’’ อุปอินทร์, สัมภาษณ์ ,7 มีนาคม 
2545) ซึ่งงานของลาวัณยัได้ส่งไปร่วมแสดงในนามชมรมศิลปกรรมแห่งประเทศไทยแห่งประเทศ 
ไทย ลักษณะงานที่ส่งไปร่วมแสดงโดยมากจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องดับการเมือง เช่น ภาพ “50 ปี 
ประชาธิปไตย" (ภาคผนวก จ) ซึ่งได้นำไปแสดงที่ฝรั่งเศสและสูญหายไประหว่างกา?ขนล่งกลับ 
เน่ืองจากมีปัญหาในเร่ืองภาษี ซึ่งลาวัณย์บอกว่ารู้สึกเสียดายมาก ลาวัณย์ยังได้เล่าเกร็ดที่น่าลน 
ใจไว้ด้วยว่า ในช่วงที่เอาภาพ “ 5 0  ปีประชาธิปไตย” นี้ไปแสดงท่ีประเทศฝรั่งเศส ตนกำลังประสบ 
ปัญหาทางด้านกา?เมืองในปี พ.ศ. 2 5 1 9  ดังน่ันรูปที่นำไปแสดงนี้จึงต้องใช้นามแฝงเป็นชื่อศิลปิน 
ชายแทน ซ่ึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่าเหตุใดจึงต้องใช้ชื่อของผู้ชายแทนชื่อของผู้หญิง ประเด็นนี้น่าจะมี 
สาเหตุมาจากลาวัณย์เป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวในขณะน่ันที่ทำงานศิลปะที่มีเนื้อหาทางด้านการ
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เมือง หากใช้ซื่อสมมติเป็นผู้หญิงแล้ว คนโดยทั่วไปก็ย่อมคาดเดาได้ว่าต้องเป็นภาพวาดของ
ลาวัณ!โอย่างแน่นอน

เมื่อถามถึงความสำคัญของการแสดงงานและการประลบความสำเร็จของศิลปินลาวัณย์ 
ได้ให้ทัศนะว่า ตนคิดว่าการแสดงงานเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะหากเขียนรูปแล้วเก็บไว้เฉยๆ คนก็ 
จะไม่รู้ว่าได้เขียนภาพต่างๆเอาไว้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตนเขียนภาพเหมือนบุคคล และเม่ือถาม 
ถึงโอกาสในการแสดงงานระหว่างศิลปินหญิงกับศิลปินชาย ลาวัณย์คิดว่ามีความเท่าเทียมกัน
เพียงแต่ศิลปินหญิงนั้นมีจำนวนน้อยกว่าศิลปินชาย

สำหรบตนนั้นตั้งใจว่าต้องการแสดงงานเด่ียวอีกครั้งหนึ่ง แต่เท่าที่ผ่านมาไม่ได้แสดงงาน 
เด่ียวอีกเลย เพราะมีประลบการณ์จากการจัดแสดงงานของสมโภชน์ ในปี พ.ค. 2535 แล้วรู้สึก 
เหน่ือยมาก ลาวัณย์บอกว่าในระยะหลังๆนี้หากจะต้องส่งงานไปแสดงเองหรือจะต้องจัดงานแสดง 
เองตนคิดว่าคงทำไม่ไหว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่ง การหาผู้สนับลนุน การพิมพ์สูจิบัตร การ 
ตกแต่งภาพก่อนนำออกแสดง และยังต้องซ่อมภาพหลังจากแสดงเสร็จด้วย ทำให้รู้สึกเบื่อและ 
เหน่ือยมาก ทั่งนี้ไม่ได้เกิดจากความคิดที่ว่าตนเป็นคนสำคัญแต่อย่างใด ในกรณีที่ได้แสดงงาน
ครั้งส่าสุดเน่ืองในโอกาสที่ได้รับรางวัล ศิลปินเกียรติยศทัศนศิลป๋ดีเด่น มนัส เศียรสิงห์ “แดง’’ น้ัน 
ทางผู้จัดงานได้ขอความร่วมมือมา โดยจัดยานพาหนะมารับส่งชิ้นงานและจัดทำสูจิบัตรให้ ซ่ึงถ้า 
เป็นในลักษณะน้ีตนก็ยินดีให้ความร่วมมือ และในการแสดงงานในครั้งนี้ทางผู้จัดยังได้ติดต่อขอ
ยืมภาพเขียน “ผู้หญิงเท่าเทียม" จากผู้สะสมไปร่วมแสดงงานด้วย ซึ่งลา1วัณยับอก1ว่าสิ่งนี้ก็เป็นการ 
อำนวยความสะดวกอีกอย่างหน่ึง เพราะลำพังจะให้ตนไปติดต่อขอยืมภาพเองนั้นคงจะเป็นเรื่องที่ 
วุ่นวายไม่น้อย ลาวัณย์ยังกล่าวถึงความตั้งใจในการแสดงงานว่าในช่วงเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่นื่ ตน 
อยากจะแสดงงานเด่ียวอีกลักครั้งด้วย

3.3 ความมุ่งม่ันและความทุ่มเทใน'อาชีพศิลปีน
เมื่อถูกถามในเรื่องของรายได้จากการประกอบอาชีพศิลปิน ลาวัณย์ตอบว่าไม่แน่นอน ใน 

บางปีก็ไม่มีรายได้จากการเขียนภาพเลย รายได้หลักของตนก็คือเงินเดือนช้าราชการ ลาวัณย"ให้ 
ลัมภาษณ์ว่าการเขียนครั้งแรกของตนที่ได้ค่าตอบแทนก็คือเมื่อครั้งที่วาดภาพพระบรมวงศานุวศ์ 
จำนวน 4 ภาพ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินให้ 50,000 บาท ซึ่งตนรู้สึกปลาบ 
ปล้ืมมาก

ลาวัณย์เล่าว่ายังไม่เคยรับจ้างเขียนอย่างเป็นกิจลักษณะ และทุกครั้งท่ีรับจ้างวาดภาพนัก 
มีป๋ญหาเร่ืองเงินอยู่เสมอ จึงนักจะเขีย'นภาพให้คนที่รู้จักกัน หรือมีคนมาว่าจ้างลูกศิษย์แล้วลูก 
ศิษย์ไม่ลามารถวาดได้ ลูกศิษย์ก็มาถามตนว่าสนใจจะวาดไหมก็มี ลาวัณย์ยังได้เล่าว่ามีอยู่ช่วง 
หน่ึงท่ีตนต้องการจะมีรายได้บ้าง ก็ใซวิธีการถามคนที่รู้จักว่าพอจะมีใครสนใจอยากจะว่าจ้างบ้าง
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หรือไม่ ลาวัณย์ตั้งข้อสังเกตว่าคนทั่วไปมักคาดเดาว่าตนคงคิดค่าตอบแทนในราคาสูง เน่ืองจาก 
เห็นว่าตนเคยทำงานจิตรกรรมถวายพระบาทลมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาก่อน จึงเป็นลาเหตุที่ทำให้ไม่
ค่อยมีผู้มาว่าจ้างมากนัก

สำหรบอุปสรรคในการทำงาน ลา,วัณย์บอกว่าอุปสรรคสำหรับตนก็คือปัญหาเรื่องสุขภาพ 
ซ่ึงลาวัณย์มืโรคประจำตัวคือโรคหอบหืด และเป็นอุปสรรคมาตั้งแต่ลมัยที่ศึกษาอยู่แล้วและทำให้ 
ต้องหยุดเรืยนไปถึง 1 ปีการศึกษา เวลาที่ไม่ลบายมากๆบางครั้งจะต้องให้ออกซิเจนและให้นํ้า 
เกลือ แตใ่นขณะเดียวกันลาวัณย์ก็กล่าวว่าการที่ตนมีโรคม ัยไข้เจ็บนี้ก็เป็นแรงหนุนที่ทำให้ตน
อยากทำงานให้มากข้ึนด้วย อย่าง'ไรก็ดี โรคมัยไข้เจ็บนี้ก็ยังเป็นอุปสรรคที่สำคัญที่สุดอยู่นื่นเอง

เมื่อถูกถามว่ารู้สึกว่าตนได้รับความยอมรับจากสังคมรอบข้างในฐานะศิลปินหรือไม่ 
ลา'วัณย์ตอบ1ว่า ก็รู้สึกว่าส่วนใหญ่คนให้การยอมรับดี อย่างเซ่นเวลาที่มีหนังสือหรือนิตยลารอะไร 
มาสัมภาษณ์มักกล่าวว่าตนเป็นมือวาดภาพเหมือนท่ีคนยอมรับ แต่ในขณะเดียวกันตนก็ยังไม่รู้สึก 
พอใจในผลงานของตน ซึ่งทั่งน้ีไม่ได้ถ่อมตัว แต่กสับรู้สึกว่าตนน่าจะทำงานได้ดีกว่านี้

“ก็คิดว่าส่วนใหญ่เขาก็ยอมรับครู อย่างหนังลือพิมพ์หรือหนังลืออะไรมาสัมภาษณ์ เขาจะ 
บอกว่าเป็นมือ portrait ท่ีคนยอมรับทีเดียว แต่ในขณะเดียวกันครูก็ยังไม่พอใจตัวเอง เขา 
ก็หาว่าครูถ่อมตัวบ้าง แต่จริงๆ ไม่ใช่ถ่อมตัวนะ แล้วจริงๆ ก็รู้สึกว่าคนระดับเราน่ีนะ น่าจะ 
ทำอะไรได้มากกว่านี้ นี่ไม่ใช่ถ่อมตัวแล้วนะ แต่สำคัญตัวว่าเรามันวิเศษมาก น่าจะทำได้ดี 
กว่านี้ด้วยซํ้าไป“ (ลาวัณย์ อุปอินทร์, สัมภาษณ์,21 กุมภาพันธ์2545)

ในเรื่องของการให้ความยอมรับนี้ เมื่อลองพิจารณาถึงข้อเขียนต่างๆจากนิตยลารและ
หนังลือพิมพ์จะเห็นว่า ลา'วัณยได้รับการยอมรับ1ในฐานะศิลปินเป็นอย่างดี ดังเช่น

“...อาจารย์ลาวัณย์นับเป็นผู้มืความสามารถวาดภาพคนเหมือนได้อย่างดีเยี่ยม รวมถึง
รายละเอียดในภาพก็นับว่าเป็นหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นลายเสื้อลายแหวน ล้วนถอดแบบได้ 
เหมือนทุกกระเบียดน้ิว อาจารย์ลาวัณย่ใช่จะวาดภาพบุคคลทั่วๆไป แต่บุคคลที่อาจารย์ 
ดา'วัณย์เลือก'วาดน้ัน หมายถึงบุคคลนั้นได้มืคุณอนันต์ต่อสังคมและประเทศชาติ และน่ี 
คือความสุขของอาจารย์ลาวัณย์ ที่ได้บรรจงวาดคนดีของสังคม วาดด้วยความศรัทธาและ 
วาดด้วยความรัก...’'

(คอลัมน์ชีวิตชีวา วัฎจักร พุธ ท่ี 8 สิงหาคม 2533)
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“ ...ย้อนหลังไปเกือบ 40 ปี สมัยที่คำว่า “ศิลปิน ยังตามหลังด้วยคำอธิบายทำนองว่า “ได้ 
แห้ง" การที่ผู้หญิงลักคนหนึ่งจะก้าวเข้าสู่แวดวงจิตรกรรม และดำรงชีวิตอยู่โดยมีการ
ทำงานศิลปะเป็นแกนกลางของชีวิต ย่อมเป็นเรองที่ยากจะเข้าใจ แต่ผู้หญิงคนนี้ ลาวัณย์ 
(ดาวราย) อุปอินทร์ กล้าที่ยืนขึ้น และเดินอยู่แถวหน้าสุดของขบวนการศิลปินหญิง สร้าง 
สรรค์จิตรกรรมภาพเหมือนด้วยัฝืมือไม่เป็นรองชาย ให้ผู้คนได้เสพสุนทรยรสแห่งจิตรกรรม 
ศิลป๋เป็นอาหาร'ใจ พร้อมไปกับบทบาท “ครู" ผู้ถ่ายทอดศิลปวิทยาการด้านจิตรกรรมแก่ 
เยาวชนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้ตลอดชีวิตราชการ...”

(กองบรรณาธิการไลฟ้ แอนด์ แฟมิล่ี,2539)

“A former Silpakom University lecturer, Lawan Upa-ln,66,has been honoured as 
an outstanding artisit in the field of visual arts by the Pridi Banomyong Institute. 
She is well known for her efforts to promote peace,democracy and justice”

(Bangkok Post,2002)

3.3 ทัศนคติเรีองภาพพจน์ของศิลปีนสตรี
เมื่อถามถึงความเท่าเทียมและการให้การยอมรับที่แตกต่างกันระหว่างศิลปินหญิงและ 

ศิลปินชาย ลาวัณย์ตอบว่าลาหรับตนเองนั้นไม่คิดว่ามีความแตกต่างแต่อย่างใด แต่ตนคิดว่าผู้ 
หญิงจะเลียเปรียบผู้ชายอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรองของพละกำลังเท่านัน ในอดีตเมื่อปี 2508 บทความ 
เร่ืองศิลปะ โดยกรกฎ หลักเพชร ได้ลงเรื่องของลาวัณยัและมีบทลัมภาษณ็ไว้ดังนี้

“ ...เราได้เคยกล่าวไว้ว่า คร้ังหน่ึง ถึงเหตุที่ทำไมสตรีจึงมิใคร่มืซื่อเลียงเด่นในทางศิลปะ 
ประ๓ทเขียน-ปันสลัก เพราะส่วนใหญ่เมื่อจบการศึกษาศิลปะแล้วก็มักหย่าร้างเลิกรา
การทำงานศิลปะโดยช้ินเซิง ทั้งๆที่โดยธรรมชาตินั้นสตรีน่าจะทำงานศิลปะได้เทียมเท่า
หรีอมากทว่าบุรุษ เราจึงลงความเห็นว่าสตรีคงเกรงความยากลำบาก แต่อาจารย์ลาวัณย์ 
กล่าวแย้งว่า “...ดิฉันคิดว่าคงไม่ใช่กลัวลำบาก ผู้หญิงเข้มแข็งพอกับผู้ชาย แต่การทำงาน 
ศิลปะน้ีจะต้องทำจริง จะพะวงแต่งตัวสวยๆงามอยู่ย่อมไม่ได้ บางคนพอจบการศึกษาแล้ว 
ก็แต่งงานไป อาชีพแม่บ้านหรือการงานก็คงจะแย่งชิงเวลาไปหมด อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญ ก็ 
คือ ใจอาจไม่รักจริงก็ได้ค่ะ เพราะงานศิลปะต้องทุ่มเททุอย่าง ทังกำลังกาย กำลังใจ กำลัง 
ท!พย์ทั้งการทุ่มเทดังกล่าวนี้ยังตอบไม่ได้เลียด้วยว่า จะได้รับผลสำเร็จหรือไม่” ...”

(สารประชาชน ,2508)
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และในนิตยสารไลพ์ แอนด์แฟมิลี่ ลาวัณยํให ้ส ัมภาษณ์ถ ึงเรืองความแปลกแยกในการเป็น
ศิลปินหญิงในหมู่ศิลปินชายว่า

“ในกลุ่มศิลปินไม่ค่อยรู้สึกว่าแปลกแยกในความเป็นผู้หญิง แต่เรารู้สึกขาดทุนอยู่นิดเดียว 
เองท่ีเราไปแต่งงาน อาจารย์ศิลป้บอกอยู่เสมอว่า ถ้าหนูเป็นศิลปิน ยังรักที่จะทำงานนี้อยู่ก็ 
ยังไม่ควรแต่งงานหรอก เพราะผู้หญิงพอแต่งงานแล้ว ค่านิยมก็คือภาระความรับผิดชอบ 
ในบ้านต้องเป็นชองผู้หญิง กสับไปบ้านแล้วหน้าที่ต่างๆก็เป็นของผู้หญิง รวมทังหน้าที 
เลยงลูกด้วย บางทีเรากำสังเขียนรูปมันๆ อยากจะเขียนต่อ ลูกยังไม่มีข้าวกินเตย ต้องออก 
ไปซ้ือกับข้าวแล้ว ลุกข้ึนอาบนํ้าอาบทำกว่าจะเสร็จอีกที หมดไฟแล้วค่ะ แทนท่ีอยากจะ 
เขียนต่อ อ้าวไม่มีไฟจะเขียนแล้ว นี่มันคืออะไรที่มันไม่เท่าเทียม”

(กองบรรณาธิการไลฟ้ แอนด์ แฟมิล่ี,2539)

และในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post (2002) ลากัณย์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประลบการณ์!น 
สมัยที่ศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร และมีอาจารย์และเพื่อนบางส่วนกล่าวว่า ผู้หญิงไม่ลามารถ 
ทำงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ได้

“But one thing that hurt my feelings was when male teachers and male friends 
said that female artists couldn’t possibly produce great works of art. I saw no 
distinction between genders when It came to art or other fields. I still remember 
how hard I had to work to get straight. As I wanted to prove that no gender 
discrimination existed in my university. Ultimately,! got highest scores in my year 
in many subjects. I was so obsessed by the desire to create my own art, to 
compete with my (male) friends and counter their dismissive comments."

ดาวัณย์ยังได้ให้ข้อศิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเป็นศิลปินลตรืว่า บางครั้งตนคิดว่าการเป็นผู้ 
หญิงน้ันได้เปรียบผู้ชายเลียด้วยซ้ืาไป เพราะการเป็นผู้หญิงจะไปติดต่อกับใครหรือเข้าสังคมกับใคร 
น้ันสะดวกกว่า ลาวัณย์ได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า

■ '...จริงๆนะครูกสับไม่ค่อยคิดในเร่ืองความแตกต่าง ผู้หญิงกับผู้ชายโดยสภาพร่างกานเท่า 
น้ันท่ีมันแตกต่างกัน เพราะว่าความแข็งแรงของผู้หญิงน้อยกว่าเท่านั้น แต่ครูคิดว่าหลาย 
อย่างที่ครูค่อนข้างจะได้กำไรในสังคมเป็นเพราะครูเป็นผู้หญิงหรือเปล่า บางครั้งครูคิดนะ
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อย่างสมมติถ้าทำงานเท่าครู แต่บังเอิญเป็นผู้ชาย คนเขาอาจจะไม่ลนใจนะ แตนเพราะ 
เป็นผู้หญิง ตัวผอมๆด้วย ข้ีโรคด้วย ก็เลยได้รับความยกย่อง”

(กองบรรณาธิการไลฟ้ แอนด์ แฟมิล่ี,2539)

ในเรื่องการแต่งงานและความเปลี่ยนแปลงต่อการทำงานเป็นศิลปิน ลาวัณย์ตอบว่า ตน 
คิดว่าว่าส่วนหน่ึงเป็นอุปสรรค ลาวัณณ์คยให้ลัมภาษณ์ในประเด็นนี้เมื่อถูกถามว่า รู้สึกอย่างไร 
การที่ไม่ลามารถก้าวใปลู่จุดสูงสุดในความเป็นศิลปินได้ เนื่องจากผู้หญิงนั้น ลา1วัณย์ตอบ1ว่า

“ก็รู้ต้ังแต่แรกแล้วค่ะ เราเลือกที่จะแต่งงานเอง (หัวเราะ) คือลมัยก่อนถ้าเราไม่แต่งงานเรา 
ก็ออกจากบ้านไม่ได้ สมมติเราอยากจะแยกบ้านก็จะถูกมองว่าทำไม ไม่เหมือนสมัยนี้มี 
แฟลต มืคอนโดฯอะไรเยอะแยะ เฉพาะอย่างยิ่งที่บ้านเป็นแบบโบราณ คุณพ่อคุณแม่ก็ 
อย่างน้ี เพราะฉะนั้นถ้าเราจะออกจากบ้านก็คือต้องแต่งงาน’'

(กองบรรณาธิการไลฟ้ แอนด์ แพ่มิล่ี,2539)

แต่อย่างไรก็ตาม ลาวัณยํใด้ให้ทัศนะว่า ในกรณีของตนนั้นทั้งตนและลามีต่างก็ทำงาน 
ทางด้านศิลปะท้ังดู่ การแต่งงานเลยเหมือนช่วยเกื้อกูลกัน เช่น เวลาทำงานแล้วตนมืปัญหา ลม 
โภชน์ก็จะช่วยในเรื่องการวิจารณ์ และตนยอมรับคำวิจารณ์ของสมโภชนํเนื่องจากลมโภชน์เอง
เป็นผ้ท่ีมืผลงานศิลปะท่ีตนยอมรับ และในรานะที่ลมโกซนํเองก็เคยเป็นลูกศิษย์ของศาลตราจารย่•บ ai 'บ่
ศิลป๋ ซึ่งบรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์ศิลป็นี้ต้องผ่านการน้กฝนงานในลักษณะ realistic มาแล้วไม่ 
น้อย ดังน้ันลมโ ภ ช น์จะมีการวิพากษํวิจารณ์ท่ีดี ลามารถให้คำแนะนำและเป็นกำลังใจในการ
ทำงานให้ตนได้

เม่ือถามถึงทัศนะต่อลังคมท่ีมืต่องานศิลปะของผู้หญิงว่า มักมืลักษณะและเรื่องราว อ่อน 
หวาน กระจุ๋มกระจม เป็นเรื่องราวเพ้อฝัน อ่อนไหว ลาวัณย์ตอบว่า อันที่จรงแล้วผู้ชายที่ทำงานใน 
ลักษณะดังกล่าวก็มื คือเมื่อเขียนแล้วงานดูหวาน ดูไม่แขงแกร่ง อ่อนแอ (weak) ลำหรับตนเองนัน 
ไม่ได้ทำงานในลักษณะนั้น ซึ่งลาวัณยํใด้เด่าถึงประลบการณ์ในส่วนนีว่า ในลมัยที่ตนศึกษาอยู่ที่ 
คณะจิตรกรรมฯว่า

“ ...เวลาครู sketch งานป๋น อาจารย์ศิลป้ถาม โอ๊ะ นี้ของหนูหรอ อาจารย์จะงงว่าทำงาน 
แล้วแลดูมีพลัง จริงๆแล้วครูเป็นคนขี้โรคไง มันน่าจะอ่อนแอ แต่ว่างานครูไม่ค่อย weak 
อาจจะไม่เปรยงปรางเท่าผู้ชายแต่ก็ไม่ได้ด้อยกว่า..”

(ลา1วัณย์ อุปอินทร์, ลัมภาษณ์ ,21 กุมภาพ้นธ์ 2545)
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“สติลไลฟั ดอกไม้กับวี'นส ม ีล ักษณะของสีและพ ู่ก ัน เข ้มแข็งเด ็ดขาดที่ผ ู้หญ ิงน ้อยคนจะแสดง 
ออกมาได ้ในงานต ิลปะ”

และ
“น ี่ค ือคำตอบว่างานของผ ู้หญ ิงไม ่จำเป ็นต ้องแสดงแต่อารมณ ์อ ่อนไหว ละเม ียดละไมเสมอไป”

(สยามรัฐล ัปดาห ็ว ิจารณ ์,2506)

ซึ่งจะเห็นได้จากคำวิจารณ์ต่อภาพเขียนวีน้ส (ภาพที 4) ของลาวัณย์ในครังทีจัดแสดงงาน
คืลปะ 3 คืลปินหญิงในปี พ.ศ. 2506 ว่า

ภาพที่ 4 ภาพวี'นส 
นำอ‘อกแสดงในปี พ.ศ. 2506

ลากัณย์ยังได้ให้ทัศนะอีกว่า ลักษณะงานคืลปะที่ออกมาแตกต่างกันนี้เกี่ยวข้องกับความรู้
เกภายในมากกว ่า ไม่เกี่ยวกับการเป็นผู้หญิงหรอผู้ชาย เพราะผู้ชายที่ฑำงานออกมาดูอ่อนหวาน
ก็มี ตนเองเป็นผู้หญิงในบางครั้งก็ยังทำงานออกมาดูเหมือนเป็นงานของผู้ชาย
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3.3 ค วาม ค ิด เห ็น ต ่อ วงก ารค ิล ป ะ ใน ป ระ เท ศ ไท ย
เม ื่อถามถึงความคิดเห ็นต ่อวงการค ิลปะในประเทศไทย ลาวัณย์กล ่าวว ่างานคิลปะน ํนม ี 

จุดเรื่มต้น1ท่ี1ไม่เหมือนกัน ในประเทศไทยน ํนการเร ียนการสอนค ิลปะจะเน ้นทางด ้านพ ืนฐานและ
ทฤษฎีทางด ้านค ิลปะก่อน แต ่ในระยะหล ังเม ื่ออ ิทธ ิพลจากต ่างประเทศเข ้ามาและคนไทยก็น ิยมไป 
ค ิกษาต่อต ่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างย ิ่งในประเทศสหรัฐอเมรีกา ซ ึ่งการเร ียนการลอนจะ 
ต่างกับประเทศไทย เพราะในประเทศไทยศาสตราจารย ์ค ิลป ัได ้ป ูพ ื้นฐานการเร ียนการลอนแบบยุ 
โรปเอาไว้ ซ ึ่งจะต ้องเน ้นการเร ียนทางด ้านท ักษะและการทำงานค ิลปะแบบ realistic ก่อน จากน ั้น 
หากผ ู้เร ียนม ีความสนใจในลัทธ ิอะไรจ ึงค ่อยคล ี่คลายไปตามต ้องการ ในขณ ะท ี่ทางประเทศสหรัฐ 
อเมรีกาจะเริ่มจากการเข ียนภาพจากความคิดในแบบ abstract ก ่อนแล้วจ ึงค ่อยรีเกฝน่ฝ ืม ือให ้ 
ชำนาญ ในการวาดแบบ realistic ลา'วัณยได้เล่า'ว่าศาสตราจารย์คิลป็มัก'จะ'พูดเสมอ1ว่าลูกคิษย์'ฉัน 
ต้องไม่อดตาย เน ื่องจากมีท ักษะและพ ื้นฐานในการทำงานแบบ realistic ชำนาญมาก ลาว ัณ ย ์ 
แสดงท ัศนะว่าในป ัจจ ุบ ันน ี้กระแสความนิยมต ่างๆก ็เปล ี่ยนไปตามเกณฑ์ของธรรมชาต ิ คือไม่มี
อะไรที่จะอยู่คงทน ท ุกว ันน ี้ความน ิยมรูปแบบของงานค ิลปะจากงานแบบเหม ือนจรีง ซ ึ่งก ็ม ีท ั้งงาน 
แบบ surrealist ท ี่เป ็นงานคิลปะเน้นให้เก ินจรีง จากนั้นก ็ม ีงานคิลปะแบบ impressionist ซ ึ่งเข ียน 
เน ้นแลงเงา และต่อมาก ็ค ือเป ็น post-impressionist เป็น abstract art, pop art, op art แล้วก็ 
เปล ี่ยนแปลงมาเรอยเป ็นงานคิลปะแบบ expressionist เป็น cubism เปล ี่ยนมาจนถึงท ุกว ันน ี้งาน 
ค ิลปะเป ็นแบบ installation ซ ึ่งไม ่ต ้องใช ้ท ักษะในการวาดเข ียน แต่เป ็นการจัดวาง ซึ่งเป็นการนำ 
เอาวัสด ุต ่างมาจัดวางเป ็นงานคิลปะซึ่งเป ็นงานที่เน ้นความคิดมากกว่าท ักษะ ลา'วัณย์เห็น'ว่างาน 
ค ิลปะประ๓ ทนี้ตนก ็สามารถรับ1ได ้ และหลายชิ้นก ็ด ูสวยงาม แต ่ในการทำงานคิลปะเรื่องแบบนี้ก ็ 
จะได ้แต ่เร ื่องของแนวความค ิด ไม ่ม ีผลงานที่อย ู่คงทน ซ ึ่งตนเองค ิดว ่าถ ้าทำงานแล ้วก ็อยากจะให ้ 
ผลงานของตนอยู่คงทนไปนานๆ

อย่างไรก็ตาม ลา'วัณย์เห็น'ว่าลักษณะงานคิลปะแบบ realistic นี้จะไม่มีวันตาย คือจะยัง 
คงอยู่ต่อไปเร่ือยๆ แต่ลักษณะนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปอีกเท่าใดนั้นก็ 
ไม่ลามารถคาดเดาได้ ตนเห็นว่างานคิลปะแบบ realistic มันยังคงมีคุณค่าอยู่เสมอ แนวโน้มทาง 
คิลปะก็ยังเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้ แต่สำหรับตัวเองแล้วเมื่อยึดรูปแบบในการทำงานแบบเหมือน 
จรีงนี้แล้วก็คงไม่เปลี่ยนแปลงไปทางอื่น คนอื่นอาจมองว่าเชย แต่ตนก็รูสิกว่าน่ืคือหนทางของตน 
แล้ว

เมื่อถามถึงการนำคิลปะไปใช้ในการดำเนินชีวิตนั้น ลา'วัณย์ตอบ'ว่าคิลปะ'น้ันมืล่'วนเก่ียว 
ข้องกับชีวิตประจำวันอย่างมาก เช่นเครื่องใช้ต่างๆก็ต้องอาลัยการออกแบบผลิตภัณฑ์ เสือผ้าก็ 
ต้องมีการออกแบบ ต้องใช้พื้นฐานของงานคิลปะ สำหรับจุดมุ่งหมายในการนำเอางานคิลปะมารับ 
ใช้ประชาชนน้ัน ลาวัณย์เห็นว่าก่อนอื่นคิลปินที่จะทำเช่นนั้นได้จะต้องมีสำนึกก่อน ซึ่งลี่งนี้ก็เป็น
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แรงบน่ดาลใจทำให ้ตนห ันมาทำงานทางด ้านค ิลปะเพ ี่อการเม ืองอย ่างเต ็มต ัว ลา,วัณยให้'ทัศ'นะ'ว่า 
เหตุการณ ์ 14 ตุลาฯ ของประเทศไทยได ้กลายเป ็นแบบอย่างในการเรียกร้องประซาธ ิปใตยฃอง 
หลายประเทศ เช ่นประเทศกร ีก เพราะฉะน ั้นส ิงท ี่เผยแพร่ออกไปอย ่างโปสเตอร์หร ีอต ัทเอาท ์ตนก ็ 
ค ิดว ่าน ่าจะนำค ิลปะมาช ่วยเก ื้อหน ุนซ ึ่งในท ี่ส ุดก ็ได ้ม ืการก ่อต ั้งแนวร่วมค ิลป ีนแห ่งประเทศไทยเพ ี่อ 
รองรับวัตถุประสงค์ต ังกล่าว ลาว ัณ ย ์กล ่าวว ่าอยากให ้ประชาชนท ุกคนม ืความP กร่วมก ันว่าค ิลปะ 
เป็นล่วนหนึ่งของชีวิต ไม ่ใช ่ส ิงท ี่นอกเหน ือความจำเป ็นหรอเป ็นส ิงท ี่ฟ ่มเท ืเอย เพราะโดยทั่วไปคน 
ม ักคิดว่าเรื่องปากท้องเป ็นเรองท ี่สำต ัญที่ส ุด แต ่อ ันท ี่จร ีงแล ้วค ิลปะน ั้นเป ็นอาหารหล ่อเล ี้ยงจ ิตใจ 
ถ ้าผ ู้คนเห ็นว ่าค ิลปะม ืความสำตัญก็จะช ่วยยกระต ับจิตว ิญญาณและสุนทรียภาพได ้

สำหรับความตั้งใจต่อไปในอนาคต ลาวัณย ์กล ่าวว ่าอยากจะทำงานค ิลปะภาพเหม ือนน ี้
ต่อไปเรื่อยๆ โดยอยากจะวาดภาพบุคคลท ี่ตนช ื่นชมว่าเป ็นคนด ีท ี่ทำค ุณ ประโยชน ์ให ้ก ับส ังคม ซึ่ง 
ย ังม ืบ ุคคลอีกหลายคนที่ตนตั้งใจไว ้ว ่าจะวาดภาพเหม ือน ลาวัณย์ย ังกล ่าวถ ึงคำพ ูดของ
ศาสตราจารย์ค ิลป๋ท ี่ว ่า “นาย...หากนายค ิดถ ึงฉ ันนายไม ่ต ้องทำอะไร....นายทำงาน” ตนยังค ิดถ ึง 
ศาสตราจารย ์ค ิลป ๋และก ็จะย ังคงทำงานต่อไปเท ่าท ี่โอกาสและส ังขารจะอำนวย
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